


บรรณาธิการแถลง

	 เดือนตุลาคมเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว	 หลายพื้นที่คงจะได้สัมผัส

กับลมหนาวกันบ้างแล้ว	 และฤดูหนาวที่ใกล้จะมาถึงนี้	 เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุด										

ของการท่องเท่ียว	 หลายคนวางแผนเดินทางไปท่องเท่ียวตามสถานที่ต่าง	 ๆ																

ในประเทศไทย	 ด้วยความห่วงใยจากกองบรรณาธิการก็ขอให้ประชาชน																	

รกัษาสขุภาพ	และอย่าลมืสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครัง้หากต้องออกจากบ้าน

เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙

	 ส�าหรับเอกสารข่าวรัฐสภา	 ฉบับเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๓	 น�าเสนอ

ข่าวสารความเคลือ่นไหวท่ีเกีย่วข้องกับวงงานรฐัสภาโดยเฉพาะการด�าเนนิงาน

ของคณะกรรมาธิการคณะต่าง	 ๆ	 ซึ่งรับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนประชาชน											

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการบรหิารงานของหน่วยงานภาครฐั	และน�าข้อร้องเรยีน															

ที่ได ้รับไปด�าเนินการแก้ไขตามข้ันตอนหรือวิธีการท่ีกฎหมายก�าหนด																			

นอกจากนี้คอลัมน์ประเภทบทความน�าเสนอพระราชบัญญัติหลักเกณฑ	์														

การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๒	

โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมาย																					

การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย	รวมทัง้การรบัฟังความคดิเห็น

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย	 เพื่อให้การ

ตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ	 ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกิน															

ความจ�าเป็น	 รวมทั้งยังน�าเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวัคซีน													

เพื่อป ้องกันไวรัสโรนา	 ๒๐๑๙	 ซึ่งเป ็นความหวังของประชากรโลก																																					

ในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโคโรนา	 ๒๐๑๙	ท้ายนี้	 กองบรรณาธิการ						

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 การน�าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวข้องกับ																			

วงงานรัฐสภาจะเกิดประโยชน์ต ่อประชาชนในการเสริมสร้างความรู ้																								

ความเข้าใจในการด�าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร	 และจะน�าเสนออย่าง														

ต่อเนื่องต่อไป

																																																													บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ

	 นางสาวโสมอุษา	 บูรณะเหตุ

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

ผู้จัดการ

	 นางสิวาพร	 สุขเอียด

เหรัญญิก

	 นางสาวมณฑา	 น้อยแย้ม

กองบรรณาธิการ

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร	

	 นายก้องเกียรติ	 ผือโย

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาววารุณี	 แก้วสอาด

ปีที่  ๔๕  ฉบับที่  ๘๘๘  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓
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ปีที่  ๔๕  ฉบับที่  ๘๘๘  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

สารบัญ Content

๓ 
ภาพกิจกรรม

๔๐ 
รอบรั้วสภา

๔๐ ข่าวในประเทศ
๔๙ ข่าวต่างประเทศ

๖๓
ภาพเก่าเล่าเรื่อง
...ถนนเยาวราช
ไชนาทาวน์แห่ง
กรุงเทพมหานคร

๑๒ 
การประชุมสภา
๑๒  สรุปผลการประชุม 
  สภาผู้แทนราษฎร
๓๐  สรุปผลการประชุม 
  วุฒิสภา

๕๘ 
กฎหมายควรรู้
...พระราชบญัญตัิ
หลักเกณฑ์การจัดท�า
ร่างกฎหมายและการ
ประเมนิผลสมัฤทธิข์อง
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๔
แวดวงกรรมาธิการ

๖๗
เรื่องน่ารู้
...วัคซีนป้องกัน
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
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ประธานรัฐสภาให้โอวาทแก่ผู ้ เข ้าศึกษา 
“หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๙”
	 วันท่ี	 ๒๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	ณ	 สถาบันพระปกเกล้า														

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	

กรุงเทพฯ	นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภา	ในฐานะประธาน

สภาสถาบนัพระปกเกล้า	กล่าวเปิดการศึกษาและให้โอวาทแก่

ผู้เข้าศึกษา	 “หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับ

นกับรหิารระดบัสูง	รุน่ที	่๑๙”	โดยผูเ้ข้ารบัการอบรมประกอบ

ด้วยข้าราชการระดับสูงของภาครัฐและหน่วยงานอิสระ															

ตามรัฐธรรมนูญ	 ส�าหรับหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค	์																

เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้มีความรู ้พื้นฐานทางด้าน

เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ	 พัฒนาความรู้ทางด้าน

เศรษฐศาสตร์	 และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจกับปัจจัยอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในเชิงประยุกต์	และ

เข้าใจในตรรกะและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์	 เพื่อเป็น

ประโยชน์แก่การบริหารและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

เชิงเศรษฐกิจ	m

ภาพ
กิจกรรม

เลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

	 วันที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	ร้านอาหารสตีฟ	คาเฟ่	

แอนด์ครุยซีน	 กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	เป็นเจ้าภาพเล้ียงรบัรองอาหาร

กลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่	 H.E	 Mr.	 Nguyen	 Hai	 Bang	

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ�า

ประเทศไทย	ในโอกาสอ�าลาต�าแหน่ง	m
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บรรยายพิเศษหลักสูตรการบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๑๒       

	 วันที่	 ๒๒	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	 โรงแรมเซ็นทรา	ศูนย์

ราชการ	 และคอนเวนชัน	 เซ็นเตอร์	 แจ้งวัฒนะ	 เขตหลักสี	่

กรุงเทพฯ	นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 บรรยายพิเศษหลักสูตรการบริหารจัดการด้าน

ความมั่นคงขั้นสูง	 รุ ่นที่ 	 ๑๒	 (Advanced	 Security	

Management	Program	:	ASMP	๑๒)	ในหัวข้อปัญหาภาคใต ้

ในการนี้	พลเอก	จรัล	กุลละวณิชย์	ประธานมูลนิธิการจัดการ

เพื่อความมั่นคง	พลเอก	ดร.มารุต	ปัชโชตะสิงห์	รองประธาน

มูลนิธิ	 คนที่หนึ่ง	 นายกรรณภว์	 ธนภรรคภวิน	 รองประธาน

มูลนิธิ	 คนที่สอง	 และนายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภา										

ผู้แทนราษฎร	เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วย	m

 รับรองคณะผู ้บริหาร บริษัท หัวเว ่ย 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด
	 วนัที	่๒๕	สงิหาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องรบัรอง	ชัน้	๓	อาคาร

รัฐสภา	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร												

คนทีห่นึง่	ให้การรบัรองคณะผู้บรหิาร	บริษัท	หวัเว่ย	เทคโนโลย	ี

(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ประกอบด้วย	 Mr.	 Kevin	 Chen	

(President	 of	 Huawei	 Enterprise	 Business	 Group)																	

Mr.	Tiger	Chen	(Head	of	government	sector	Huawei	

enterprise	 business	 group)	 และนางสาวอัญรินทร	์																			

ตันติฉายาพัฒน์	 Director	 Government	 department	

Huawei	 Enterprise	 Business	 Group	 โดยมีนายวาโย																						

อัศวรุง่เรอืง	สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมให้การรับรอง	m
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พิธี เป ิด โครงการ “Par l iamentary 
Commission 4.0”
	 วันที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	๔๑๒	ชั้น	๔	

อาคารรัฐสภา	 นายชวน	หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

เป ็นประธานในพิ ธี เป ิดโครงการ	 “Parl iamentary	

Commission	 4.0”	 การสัมมนาระดมสมองเพื่อเสริมสร้าง														

องค ์ความรู ้จากงานวิจัยแก ่สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร																													

ในคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ในหัวข้อ	 “การจัดวาง

ต�าแหน่งประเทศไทยใหม่	 :	 สู่	 Brand	Thailand	และ	 Soft	

Power”	 โดยมีนายสรศักดิ์ 	 เพียรเวช	 เลขาธิการสภา																													

ผู ้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 ศาสตราจารย์วุฒิสาร	 ตันไชย	

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล ้า	 กล ่าวต ้อนรับ	 และ																																							

รองศาสตราจารย์	 ดร.	 ปัทมาวดี	 โพชนุกูล	 รักษาการแทน																						

ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์													

วิจัย	และนวัตกรรม	กล่าวรายงาน	m

ร่วมกิจกรรม “มอบบ้านผู้ยากไร้”
 วันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	บ้านปากห้วย	ต�าบลน�้าผุด 

อ�าเภอเมืองตรัง	 จังหวัดตรัง	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธาน														

สภาผูแ้ทนราษฎร	ให้เกยีรตร่ิวมกจิกรรม	“มอบบ้านผูย้ากไร้”	

ให้แก่	 นายสุวิทย์	 ชุมหนู	 ส�าหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็น																			

ความริเริ่มของนายไมตรี	อินทุสุต	และครอบครัว	ที่ได้มอบทุน

จ�านวนหนึ่งให้อ�าเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง	ช่วยสืบหาผู้ยากไร้

ที่มีความมุมานะ	 ขยันขันแข็ง	 เป็นคนดี	 และมีสัมมาอาชีพ											

แต่มีสภาพบ้านที่ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี	ทั้งนี้	ในการด�าเนินการ

ดังกล่าว	อ�าเภอเมืองตรัง	ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบล

น�า้ผดุ	มอบหมายให้นายช่างโยธาออกแบบการก่อสร้างบ้านใช้

ก�าลงัแรงงานจติอาสา	ประกอบด้วยทมีงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 สมาชิกอาสาสมัคร

อ�าเภอเมอืงตรงั	เจ้าหน้าทีป่่าไม้ในพืน้ทีแ่ละช่างชมุชน	ได้ร่วมกนั

ก่อสร้างตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 และแล้วเสร็จ								

ในปลายเดือนสงิหาคม	๒๕๖๓	โดยมนีายสมบรูณ์	อุทัยเวยีนกลุ 

เลขานุการประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	พร้อมด้วยแขกผูม้เีกยีรติ

ร่วมกิจกรรม	m
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โครงการต้นกล้ากิจกรรมรูปแบบรัฐสภา          
ในโรงเรียน  (Parliament in School)
	 วันที่	 ๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	ณ	 โรงเรียนโยธินบูรณะ	

กรุงเทพฯ	 นางสาวโสมอุษา	 บูรณะเหตุ	 รองเลขาธิการ																						

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นกล้า	

กิจกรรมรปูแบบรัฐสภาในโรงเรยีน		(Parliament	in	School)	

โดยมนีางจงเดือน	สทุธริตัน์	ผูอ้�านวยการส�านกัประชาสมัพนัธ์	

กล่าวรายงาน	 และนายณรงค์	 คงสมปราชญ์	 ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนโยธินบูรณะ	 กล่าวต้อนรับ	 โครงการดังกล่าว																																		

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ	 ในการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา	โดยการปลกูฝัง

วัฒนธรรมประชาธิปไตย	 ในกิจวัตรประจ�าวันให้กับเยาวชน	

ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน ้า                        
การก่อสร้างอาคารรัฐสภา 
	 วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	อาคารรัฐสภา	นายชวน	

หลีกภัย	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	และคณะท�างานประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร	 ประกอบด้วย	 นายปรีชา	 ชวลิตธ�ารง																									

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา	 นายแพทย์สุกิจ	 อัถโถปกรณ์																											

ทีป่รกึษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	นายสมบรูณ์	อทุยัเวยีนกลุ 

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และนางสาวศิริภา																

อินทวิเชียร	 ผู ้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู ้แทนราษฎร																	

พร้อมด้วย	 นายสุชาติ	 โรจน์ทองค�า	 รองเลขาธิการสภา																										

ผู ้แทนราษฎร	 และคณะผู ้บริหารส�านักงานเลขาธิการ																								

สภาผู ้แทนราษฎร	 ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้า																								

รวมถึงถ่ายทอดกระบวนการปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตย

ให้กับครูอาจารย์	 เพื่อน�าไปขยายผลต่อเนื่องในสถานศึกษา																

ต่อไป	m

การก่อสร้างอาคารรัฐสภา	พร้อมทั้งให้ก�าลังใจ	 แก่เจ้าหน้าที	่											

ที่ดูแลรับผิดชอบการก่อสร้างและพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ก่อสร้างอาคารรัฐสภา	m
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ลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่
อสัญกรรมอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
อินเดีย
	 วันที่	 ๒	 กันยายน	 ๒๕๖๓	ณ	 สถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐอินเดียประจ�าประเทศไทย	 เขตวัฒนา	 กรุงเทพฯ	

นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	 และประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 ลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ

นายประนาบ	 มุกเคอร์จี	 (Mr.Pranab	Mukherjee)	 อดีต

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดีย	 ถึงแก่อสัญกรรมจากการ													

ติดเช้ือไวรัสโควิด-19	 โดยมีนางสุจิตรา	 ทุไร	 เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐอินเดียประจ�าประเทศไทย	ให้การต้อนรับ	ในการนี ้

นายวิวัฒน์	 มุ ่งการดี	 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร																

นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรค

ประชาธิปัตย์	และนางสาวศิริภา	อินทวิเชียร	ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมด้วย	m

วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 
๒๒ ปี
	 วันที่	๕	กันยายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องโถงรับรอง	สถาบัน

พระปกเกล้า	 ชั้น	 ๕	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 ถนน

แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า	 เป็นประธานในพิธีเจริญ

พระพุทธมนต์	 เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า																	

ครบรอบ	 ๒๒	 ปี	 โดยมีนายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิก																				

สภาผู้แทนราษฎร	นางสาวศิริภา	อินทวิเชียร	ช่วยเลขานุการ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	คณะผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า	 และ													

แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี	m
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พิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตร
สถาบันพระปกเกล้า ประจ�าปี ๒๕๖๓
	 วันที่	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๖๓	ณ	 ห้องวายุภักษ์	 ๕	 -	 ๗																						

ชั้น	 ๕	 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์	 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	นายชวน	หลีกภัย	

ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า													

เป็นประธานในพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตร

สถาบนัพระปกเกล้า	ประจ�าปี	๒๕๖๓	ให้แก่ผูส้�าเรจ็การอบรม	

ตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า	 โดยมีนายอิสระ																					

เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และนางสาวศิริภา																			

อินทวิเชียร	 ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และ

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า	ร่วมพิธี	m

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน 
(AIPA) ครั้งที่ ๔๑  
	 วันที่	๘	กันยายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	๔๐๑	ชั้น	๔	

อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	 ในฐานะ

หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย	 พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย	

ประกอบด้วย	ศาสตราจารย์พเิศษ	พรเพชร	วิชติชลชยั	ประธาน

วุฒิสภา	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

โดยมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ	 ในการนี้	

ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ได้แสดงข้อคดิ

เห็นต่อสถานการณ์	 COVID-19	 ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ												

ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและความเป็นแกนกลางของ

อาเซียน	 และแสดงข้อคิดเห็นเพ่ือให้รัฐสภาสามารถท�างาน									

ร่วมกนัอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาแห่งความยากล�าบากเพือ่บรรลุ

เป้าหมายร่วมกัน	

	 วันที่	๑๐	กันยายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	๔๐๑	ชั้น	๔	

อาคารรัฐสภา	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภา																												

ผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 พร้อมด้วยคณะผู้แทนรัฐสภาไทย																

เข ้าร ่วมพิธีป ิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน																						

ครั้ งที่ 	 ๔๑	 ซึ่ ง เป ็นการประชุมผ ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส ์																														

โดยมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศเจ้าภาพ															

ภายใต้แนวคิดหลัก	 “การทูตรัฐสภาเพื่อประชาคมอาเซียน															

ท่ีแน่นแฟ้นและตอบสนอง”	 โดยในครั้งน้ีได้มีการรับประเทศ									

ผู้สังเกตการณ์ใหม่	๒	ประเทศ	 ได้แก่	 ราชอาณาจักรนอร์เวย์	

และราชอาณาจักรโมร็อกโก	 ในการน้ี	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ																		

ได้กล่าวขอบคุณประเทศเวียดนามส�าหรับการเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมที่ประสบความส�าเร็จ	 และเปิดโอกาสให้มี																		

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นที่เป็น																	

ผลประโยชน์ร่วมกันประเทศอาเซียน	m

คนท่ีหน่ึง	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร																

คนที่สอง	สมาชิกรัฐสภา	และคณะท�างานประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	เข้าร่วมพธิเีปิดการประชมุใหญ่สมชัชารฐัสภาอาเซยีน	

(AIPA)	 ครั้งที่	 ๔๑	 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์		
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ประธานรัฐสภามอบเงินช่วยเหลือในนาม 
“สภาผู้แทนราษฎร” 
	 วันที่	 ๑๑	 กันยายน	 ๒๕๖๓	ณ	 ห้องประชุมประธาน

รฐัสภา	ชัน้	๓	อาคารรฐัสภา	นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภา	

และประธานสภาผู ้ แทนราษฎร	 มอบเ งินช ่วยเหลือ																																					

ในนาม	 “สภาผู ้แทนราษฎร”	 จ�านวน	 ๑๖๓,๐๕๐	 บาท																					

ให้แก่	 นายล่าซิ	 สาหนุ	 นายกสมาคมคนตาบอดมุสลิม																							

องค์กรสาธารณประโยชน์	 เพื่อน�ามามอบให้แก่คนพิการ

ทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการ																		

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	

	 ส�าหรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับจากการ

ร่วมบรจิาคของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	ข้าราชการ	พนกังาน

ราชการและลกูจ้าง	ของส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	

เพือ่ช่วยเหลอืคนพกิารทางการมองเหน็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน

และเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น												

โดยมีนายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการประธานสภา																								

ผู้แทนราษฎร	ร่วมมอบเงินด้วย	m

พิธีเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ตามวิถีรัฐธรรมนูญ 

	 วันที่ 	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 ณ	 โรงแรมแกรนด	์																											

เมอร์เคียว	 กรุงเทพฯ	 ฟอร์จูน	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้เกียรติเป็นประธาน

ในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง															

ในระบอบประชาธิปไตย	ตามวิถีรัฐธรรมนูญ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	

กิจกรรมการเสริมสร ้างความเป ็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตย	โดยมนีางสาวโสมอษุา	บรูณะเหต	ุรองเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	กล่าวรายงาน	ในการนี	้ศาสตราจารย์โกวทิย์	

พวงงาม	 สมาชิกสภาผู ้ แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ																															

พรรคพลังท้องถ่ินไท นายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	นายราเมศ	รัตนะเชวง	เลขานุการ

ประธานรัฐสภา	 รองศาสตราจารย์ตระกูล	 มีชัย	 รองคณบดี	

คณะรัฐศาสตร ์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 นายสุนทร																										

อรุณานนท์ชัย	กรรมการทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า	และ

นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์	 ผู ้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ	์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เข้าร่วมในพิธีเปิด																

การสัมมนา	m
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   พิธี ปร ะกาศผลแล ะมอบรางวั ลนวัตกรรม
ประชาธปิไตยเพือ่พัฒนาประชาธปิไตยเชงิคณุภาพ 

		 วนัที	่๑๖	กันยายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	๖	อาคาร

รัฐสภา	นายชวน	หลกีภยั	ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรให้เกยีรต	ิ

เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรม

พธีิมอบรางวลัพานแว่นฟ้า ประจ�าปี ๒๕๖๓  
	 วนัที	่๑๗	กันยายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	๖	อาคาร

รัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน																				

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า	

ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 โดยมีนายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการ																		

สภาผูแ้ทนราษฎร	ในฐานะประธานกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า 

ปี	 ๒๕๖๓	 กล่าวรายงาน	 โดยมีคณะท�างานประธานสภา																				

ผู้แทนราษฎร	 คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า	 ปี	 ๒๕๖๓	

คณะผู ้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร																													

ร่วมพิธี	m 

ประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	เชิงคุณภาพ	ประจ�าปี	

๒๕๖๓	โอกาสน้ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	คณะท�างานประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร	 คณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรม

ประชาธิปไตย	 ปี	 ๒๕๖๓	 และผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการ										

สภาผู้แทนราษฎร	เข้าร่วมพิธี	m
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พธิแีสดงมทุติาจติแก่ข้าราชการรฐัสภาและ
ลูกจ้างประจ�าผู้ครบเกษียณอายุราชการ 

	 วันที่	 ๒๑	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 เวลา	 ๑๒.๐๐	 นาฬิกา																				

ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	๖	อาคารรฐัสภา	นายชวน	หลกีภยั	ประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่

ข้าราชการรฐัสภาและลูกจ้างประจ�า	ผู้ครบเกษียณอายรุาชการ	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 และมอบของที่ระลึกแก	่												

ผู้เกษียณอายุราชการ	โดยมีนายกฤษณะ	จ้วงสินธุ์	ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหารงานกลาง	 กล่าวรายงาน	 ในการน้ี	 นายอิสระ																				

เสรีวัฒนวุฒิ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วยคณะท�างาน

ประธานรฐัสภาเยีย่มชมบธูนทิรรศการ ๗๐ ปี 
แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพ
รัฐสภา
	 วันที่	๑๗	กันยายน	๒๕๖๓	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๑	

อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วย	นายอิสระ	เสรีวัฒนวุฒิ	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 และนางสาว	 ศิริภา	 อินทวิเชียร	 ผู้ช่วย

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ	

๗๐	 ปี	 แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา	

(Inter-Parliamentary	Union	หรือ	IPU)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และคณะผู้บริหารส�านักงานฯ																	

ร่วมพิธี
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายองอาจ	คล้ามไพบูลย์	สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย	์																					

เรื่อง	 การพัฒนาอาหาร	 VEGAN	 เพื่อการส่งออกซึ่งเลื่อนมา

จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๒	ครั้งที่	๑๗	

(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่)	วนัพฤหสับดทีี	่๓๐	กรกฎาคม	

๒๕๖๓	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม	 (นายสุริยะ	 จึงรุ ่งเรืองกิจ)	 ได้รับมอบหมาย																

ให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายธีรัจชัย	 พันธุมาศ	 สมาชิก														

สภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคก้าวไกล	 เรื่อง																	

การแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ	

ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 เนื่องจากรัฐมนตรี															

ตดิราชการส�าคญั	จงึได้มหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามนี้

ไปตอบในการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร	 ในวันพุธที่	 ๒๖	

สิงหาคม	๒๕๖๓	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๔.	กระทู ้ถาม	 ของ	 นางผ ่องศรี	 แซ ่จึง	 สมาชิก																										

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	ขุดลอก 

“หนองกุดสร้าง”	 เพื่อท�าแก้มลิงบ้านหนองอึ่ง	 หมู ่ที่	 ๑																			

ต�าบลหนองอึง่	อ�าเภอราษไีศล	จงัหวดัศรสีะเกษ	ถามรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายประภัตร	 โพธสุธน)																								

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายยุทธพงศ์	จรัสเสถียร	สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	 พรรคเพื่อไทย																							

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	 ชัยชาญ	

ช้างมงคล)	เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายเลิศศักดิ์	พัฒนชัยกุล	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย	พรรคเพื่อไทย

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายจารึก	 ศรีอ่อน	 สมาชิกสภา																	

ผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี	พรรคพลังท้องถิ่นไท	กระทู้ถาม

ในล�าดับที่	 ๒	 –	 ๓	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย																	

(พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา)	เป็นผู้ตอบ

 กระทู้ถามทั่วไป 

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	พันต�ารวจตรี	ชวลิต	เลาหอุดมพันธ์	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคก้าวไกล												

เรื่อง	 เปิดเผยข้อมูลในกระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา																		

ในระดับชั้นอุดมศึกษา	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภา																																					

ผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๒	ครั้งที่	๑๒	(สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งท่ีหน่ึง)	 เป็นพิเศษ	 วันพุธที่	 ๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓																					

ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ซึ่งรัฐมนตรี																		

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (คุณหญิงกัลยา	 โสภณพนิช)	

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

การประชุม
สภา
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	 ๕.	กระทู้ถาม	 ของ	 นางอาภรณ์	 สาราค�า	 สมาชิก																		

สภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง																				

การก่อสร้างสะพานลอยข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนหนองหาน

วิทยา	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ซึ่งรัฐมนตรี									

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายอธิรัฐ	 รัตนเศรษฐ)	 ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 อน่ึง	 ในระหว่างเวลา	 ๑๐.๓๕	 –	 ๑๒.๓๒	 นาฬิกา																					

ณ	ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ	นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	คนทีส่อง	ท�าหน้าทีป่ระธานในห้องกระทูถ้าม 

และได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู ้ถาม																								

แยกเฉพาะตามล�าดับ	คือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายประเดิมชัย	 บุญช่วยเหลือ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคเพื่อไทย													

เรื่อง	การทุบแฟลตและการสร้างรั้วแฟลตดินแดง

	 ๒.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายอัครเดช	 วงษ์พิทักษ์โรจน	์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	 พรรคประชาธิปัตย	์

เรื่อง	 การขยายโครงการบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยของประชาชน																

ไปยังเมืองรองให้เพิ่มมากขึ้น

	 กระทู ้ถามในล�าดับท่ี	 ๑	 –	 ๒	 โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์																								

(นายจุติ	ไกรฤกษ์)	เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	ของ	นายสมเกียรติ	ถนอมสินธุ์	สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 เรื่อง																			

ขอทราบความคืบหน้าการบริหารจัดการระบบตั๋วร ่วม																				

(บัตรแมงมุม)

	 ๔.	กระทู้ถาม	ของ	นายสมเกียรติ	ถนอมสินธุ์	สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 เรื่อง																					

ขอปรับเปลี่ยนเวลาว่ิงของรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล	กระทู้ถามในล�าดับที่	๓	–	๔	ถาม	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	

(นายถาวร	เสนเนียม)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๕.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายอัครเดช	 วงษ์พิทักษ์โรจน	์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	 พรรคประชาธิปัตย	์

เรื่อง	การจัดตั้งสถานีขนส่ง	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี

	 ๖.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายประเดิมชัย	 บุญช่วยเหลือ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคเพ่ือไทย												

เรื่อง	การติดตั้งรั้วลวดหนามบริเวณสถานีรถไฟคลองตัน

	 กระทู้ถามในล�าดับที่	 ๕	 –	 ๖	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	

(นายอธิรัฐ	รัตนเศรษฐ)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

 เรื่องที่รับทราบ

	 ๑.	ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๖	 (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง)	 วันอังคารที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	๒๕๖๓	 ได้พิจารณา									

รับทราบรายงาน	จ�านวน	๒	เรื่อง	คือ	

	 	 (๑)		รายงานตามมาตรา	 ๑๗	 แห่งพระราชบัญญัติ

คุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั	พ.ศ.	๒๕๕๐	

ประจ�าปี	๒๕๖๑

	 	 (๒)		รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตรา

พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา	๓๐	แห่งพระราชบัญญัติองค์กร

จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง 

วิทยโุทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับท่ี	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผน		

การปฏิรูปประเทศตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง													

ราชอาณาจักรไทย	(เดือนมกราคม	–	มีนาคม	๒๕๖๓)

	 ที่ประชุมรับทราบ	

 ๓.	รายละเอียดงบการเงินของส�านักงาน	กสทช.	ประจ�าปี 

๒๕๖๒	ท่ีเปลีย่นแปลงไปจากรายงานผลการปฏบิตังิาน	กสทช.	

ประจ�าปี	๒๕๖๒

	 ที่ประชุมรับทราบ	d

ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 เรื่องที่พิจารณา

	 พิจารณาระเบียบวาระท่ี	 ๕	 เรื่องท่ีค้างพิจารณา																		

โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร																						

ชุดที่	 ๒๕	ปีที่	 ๒	ครั้งที่	 ๑๗	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)														

วันพฤหัสบดีที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๖๓	คือ
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	 ๑.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการ

ศกึษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศกึษา	(การแก้ไขปัญหา

หนี้สินครู)	 ซึ่งนายปรีดา	 บุญเพลิง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน	 เป็นผู้เสนอ																	

(ในระเบียบวาระที่	๕.๑)

	 ๒.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินครู	 ซึ่ง																			

นายส�าลี	 รักสุทธี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	

พรรคภูมิใจไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๒)

	 ๓.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู

และเปลีย่นแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้เป็นระบบอย่าง

ยั่งยืน	 ซ่ึงนายครูมานิตย์	 สังข์พุ่ม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดสุรินทร์	พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	

๕.๓)

	 ๔.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการ

หน้ีสนิครู	ซึง่นายประกอบ	รตันพนัธ์	สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู ้เสนอ																		

(ในระเบียบวาระที่	๕.๔)

	 ๕.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

หนี้สินครู	ซึ่งนายเกษม	ศุภรานนท์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดนครราชสีมา	 พรรคพลังประชารัฐ	 เป ็นผู ้ เสนอ																						

(ในระเบียบวาระที่	๕.๕)

	 ๖.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

หน้ีสินครู 	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพ																						

การศึกษา	ซึ่งนายสฤษดิ์	บุตรเนียร	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จงัหวดัปราจนีบรุ	ีพรรคภมูใิจไทย	เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบยีบวาระ

ที่	๕.๖)

	 ๗.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรพิจารณา																		

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศ														

ด ้านการศึกษาและแก ้ไขป ัญหาหนี้สินครูโดยเร ่งด ่วน																													

ซึ่งนายณัฐวุฒิ	 ประเสริฐสุวรรณ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จงัหวดัสพุรรณบุร	ีพรรคชาตไิทยพฒันา	และนายสรชดั	สจุติต์	

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัสพุรรณบรีุ	พรรคชาติไทยพฒันา 

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๗)

	 ๘.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา																			

หนี้สินครู	 ซึ่งนายระวี	 มาศฉมาดล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีราย ช่ือ	 พรรคพลังธรรมใหม ่ 	 เป ็นผู ้ เสนอ																																				

(ในระเบียบวาระที่	๕.๘)

	 ๙.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู																								

ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	ซึ่งนายสัมฤทธิ์	แทนทรัพย์	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ	 พรรคพลังประชารัฐ	

กับคณะเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๙)

	 ๑๐.	 ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแก้ไขบรรเทาปัญหาหนีส้นิ

ของครูหรือป ้องกันการเกิดป ัญหาได ้อย ่างเป ็นระบบ																														

ซึ่งนายจาตุรงค์	 เพ็งนรพัฒน์	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร																	

จังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคเพื่อไทย	 และนายนิยม	 เวชกามา	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	 พรรคเพ่ือไทย																

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๐)

 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุได้มีมตติัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัจ�านวน	๓๙	คน 

เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา	๙๐	วัน

	 ต่อจากน้ัน	 ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้เสนอให	้																						

ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี	 ๕	 เรื่องท่ีค้างพิจารณา																

ในล�าดับถัดไป	คือ

	 ๑.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทาน

บัตรเหมืองแร่	 และการท�าเหมืองแร่ที่ส ่งผลกระทบต่อ																					

สิ่ งแวดล ้อมและสุขภาพของประชาชน	 ซึ่ งนายพิธา																																	

ลิ้มเจริญรัตน์	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ												

พรรคก้าวไกล	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๑)	

โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก	 ๖	 ฉบับ							

ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ
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	 	 (๑)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาด�าเนนิการศึกษาและหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหากรณีการขออาชญาบัตรขุดเจาะเหมืองแร่

โพแทชในจังหวัดสกลนคร	 ซึ่งนางสาวสกุณา	 สาระนันท์												

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	 พรรคเพื่อไทย																		

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๑๘)

	 	 (๒)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาการแก้ไขปัญหาการออกประทาน

บตัรเหมอืงแร่เหมอืงหนิและผลกระทบจากเหมอืงแร่เหมืองหนิ	

ซึ่งนายพีระวิทย์	 เร่ืองลือดลภาค	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบญัชรีายชือ่	พรรคไทรกัธรรม	เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบยีบวาระ

ที่	๕.๑๖๙)

	 	 (๓)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาเร่งรดัการแก้ปัญหาการประทาน

บัตรเหมืองแร่	 การสัมปทาน	 และการให้เช่าพื้นท่ีป่าไม้																									

ซึ่งนายนริศ	ข�านุรักษ์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดพัทลุง	

พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๘๐)

	 	 (๔)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทาน

บัตรเหมืองแร่	 และการท�าเหมืองแร่ที่ส ่งผลกระทบต่อ																							

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน	 ซึ่งนายประสงค	์																					

บูรณ์พงศ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรค

เสรรีวมไทย	และนายนยิม	เวชกามา	สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดสกลนคร	พรรคเพื่อไทย	 เป็นผู้เสนอ	 (ซ่ึงยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 	 (๕)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการออก

ประทานบัตรเหมืองแร่	 การยกเลิกเพิกถอนแหล่งแร่และ															

การท�าเหมืองแร่ที่กระทบต่อประชาชน	 ซึ่งนายสาทิตย	์																				

วงศ์หนองเตย	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง	 พรรค

ประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 	 (๖)		ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ศึกษาการแก ้ป ัญหาการให ้ประทานบัตรเหมืองแร ่ที่																																			

ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทุกพืน้ที่

ทั่วประเทศ	 ซ่ึงนายคงกฤษ	 ฉัตรมาลีรัตน์	 สมาชิกสภา																								

ผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง	 พรรคภูมิใจไทย	 และนายพิบูลย์	

รัชกิจประการ	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดสตูล																								

พรรคภูมิใจไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ผลการพิจารณา

	 ญัตติทั้ง	๗	ฉบับ	ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการ

วสิามญั	จ�านวน	๓๙	คน	เพือ่พจิารณา	ให้คณะกรรมาธกิารวสิามญั

พจิารณาญตัตดิงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลา	๙๐	วนั

	 ๒.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนการใช้น�้ามันปาล์ม	

(ปาล์มดีเซล)	 เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน																								

ซึง่นายสาคร	เกีย่วข้อง	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักระบี	่

พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระที่	 ๕.๑๒)	

โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก	 ๖	 ฉบับ	

ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ

	 	 (๑)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวิสามัญพจิารณาศึกษาการจดัต้ังกองทนุสงเคราะห์

การท�าสวนปาล์มน�้ามันแห่งประเทศไทย	 ซึ่งนายสาคร	

เกี่ยวข้อง	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดกระบ่ี	 พรรค

ประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๕๒)

	 	 (๒)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวสิามัญพจิารณาศกึษาโครงสร้างราคาปาล์มน�า้มนั

เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน�้ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน																					

ซึง่นายสาคร	เกีย่วข้อง	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักระบี	่

พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๖๔)

	 	 (๓)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาปาล์มน�้ามัน	

และน�้ามันปาล์ม	 ซึ่งนายสฤษฏ์พงษ์	 เกี่ยวข้องสมาชิก																										

สภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ 	 พรรคภูมิใจไทย	 และ																		

นายณฏัฐ์ชนน	ศรก่ีอเกือ้	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวัดสงขลา 

พรรคภูมิใจไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๐๕)

	 	 (๔)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้ปาล์มน�้ามันเป็น

พลังงานทดแทน	 ซึ่งนายอุบลศักดิ์	 บัวหลวงงาม	 สมาชิก																				

สภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี	 พรรคเพื่อไทย	 กับคณะ																				

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๑๗)
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	 (๕)	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสมการผลิต														

ไบโอดีเซลจากปาล์มน�้ามัน	 เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุล

และยัง่ยนื	ซึง่นายธรีภทัร	พร้ิงศุลกะ	สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พรรคประชาธิป ัตย ์	 เป ็นผู ้ เสนอ																																		

(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๔๓)

	 (๖)		 ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต

ปาล์มน�า้มนัตกต�า่อย่างเป็นระบบ	ซึง่นายจาตรุงค์	เพง็นรพฒัน์	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคเพื่อไทย																

เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ผลการพิจารณา

	 ญัตติทั้ง	 ๗	 ฉบับ	 รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร																				

คนที่หนึ่ง	 ได้สั่งเลื่อนการลงมติญัตติดังกล่าวไปในการประชุม

สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	d

ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุมจากน้ัน

ได้ให้รองเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎรเชญิพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ	ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		 นายดอน	ปรมัตถ์วินัย		เป็นรองนายกรัฐมนตรี												

อีกต�าแหน่งหนึ่ง

	 (๒)		 นายสุพัฒนพงษ์	 พันธ์มีเชาว์	 เป็นรองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

	 (๓)		 นายอนุชา	 นาคาศัย	 เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านัก

นายกรัฐมนตรี

	 (๔)		 นายปรีดี	ดาวฉาย		เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง

	 (๕)		 นายเอนก	เหล่าธรรมทัศน์	 	 เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

	 (๖)		 นายสุชาต	ิชมกลิน่		เป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

แรงงาน

	 (๗)		 นางนฤมล	 ภิญโญสินวัฒน์	 	 เป็นรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงแรงงาน

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๖๓	เป็นต้นไป

 เรื่องที่พิจารณา 

	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอ

น�าระเบียบวาระท่ี	 ๗	 เรื่องอ่ืน	 ๆ	 ข้ึนมาพิจารณาก่อน																											

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ

	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไข

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้าย

ประชาชน	ขอขยายระยะเวลาการพจิารณาศึกษาเรือ่งดงักล่าว

ออกไปอีก	 ๖๐	 วัน	 นับตั้งแต่วันท่ี	 ๑๖	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓																							

(ในระเบียบวาระที่	๗.๒)

 ผลการพิจารณา 

	 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๖๐	วัน

	 ต่อมา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุม													

รับทราบรายงานประจ�าปี	๒๕๖๒		ศาลรัฐธรรมนูญ

	 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	

ชดุที	่๒๕	ปีท่ี	๑	(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง)	จ�านวน	๓	ครัง้	

ดังนี้

	 ครั้งที่	๑๘	วันพุธที่	๑๕	มกราคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๑๙	วันพฤหัสบดีที่	๑๖	มกราคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๒๐	วันพุธที่	๒๒	มกราคม	๒๕๖๓

	 ท่ีประชุมได้รับรองรายงานการประชุมท้ัง	 ๓	 ครั้ง																							

ดังกล่าว

	 จากนั้น	 ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๔	 เร่ืองท่ี

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	คือ	รายงานการพิจารณา

ศึกษา	เรื่อง	แนวทางการสร้างความปรองดอง	สมานฉันท์ของ

คนในชาติซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	การยุติธรรมและ

สิทธิมนุษยชน	พิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔)

	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหนึ่ง	 ท�าหน้าที่

ประธานในท่ีประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณารายงานดังกล่าว

ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	d
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ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
 เรื่องที่รับทราบ

 ประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้	เรือ่ง	พรรคประชานยิม

สิน้สภาพความเป็นพรรคการเมอืง	โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริหารพรรคประชานิยม	 ครั้งที่	 ๔/๒๕๖๓	 เมื่อวันท่ี	 ๑๔	

พฤษภาคม	๒๕๖๓	ได้มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้เลกิพรรคประชานยิม 

ตามข้อ	 ๑๒๒	 ของข้อบังคับพรรคประชานิยม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑														

เป็นเหตใุห้พรรคประชานยิมสิน้สภาพความเป็นพรรคการเมือง	

ตามมาตรา	๙๑	วรรคหนึ่ง	(๗)	แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๖๐	คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้จงึประกาศให้พรรคประชานยิมสิน้สภาพความเป็น

พรรคการเมือง	ตามมาตรา	๙๑	วรรคหนึ่ง	(๗)	และวรรคสอง	

แห่งพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง	

พ.ศ.	๒๕๖๐	และนายทะเบยีนพรรคการเมอืงแจ้งว่า	พลต�ารวจเอก 

ยงยุทธ	 เทพจ�านงค์	 ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ														

เมื่อวันที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องที่พิจารณา

	 พิจารณาระเบียบวาระที่	 ๕	 เรื่องท่ีค้างพิจารณา																				

โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร																		

ชุดที่	 ๒๕	ปีที่	 ๒	ครั้งที่	 ๑๙	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)																							

วันพฤหัสบดีที่	๖	สิงหาคม	๒๕๖๓	คือ

	 ๑.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนการใช้น�้ามันปาล์ม	

(ปาล์มดีเซล)	 เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน																				

ซึง่นายสาคร	เกีย่วข้อง	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักระบี	่

พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑)

	 ๒.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวิสามัญพจิารณาศึกษาการจัดต้ังกองทนุสงเคราะห์

การท�าสวนปาล์มน�้ามันแห่งประเทศไทย	 ซึ่งนายสาคร	

เก่ียวข้อง	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดกระบ่ี	 พรรค

ประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๒)

	 ๓.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวสิามญัพจิารณาศึกษาโครงสร้างราคาปาล์มน�า้มัน

เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน�้ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน																	

ซึง่นายสาคร	เกีย่วข้อง	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักระบี	่

พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๓)

	 ๔.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาปาล์มน�้ามัน	

และน�้ามันปาล์ม	 ซึ่งนายสฤษฏ์พงษ์	 เกี่ยวข้อง	 สมาชิกสภา															

ผูแ้ทนราษฎรจงัหวดักระบี	่พรรคภมูใิจไทย	และนายณฏัฐ์ชนน	

ศรก่ีอเก้ือ	สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสงขลา	พรรคภมูใิจไทย 

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๔)

	 ๕.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้ปาล์มน�้ามันเป็น

พลังงานทดแทน	 ซึ่งนายอุบลศักดิ์	 บัวหลวงงาม	 สมาชิก																				

สภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี	 พรรคเพื่อไทย	 กับคณะ																				

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๕)

	 ๖.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสมการผลิต												

ไบโอดีเซลจากปาล์มน�้ามัน	 เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุล

และยัง่ยนื	ซึง่นายธรีภทัร	พร้ิงศลุกะ	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พรรคประชาธิป ัตย ์	 เป ็นผู ้ เสนอ																															

(ในระเบียบวาระที่	๕.๖)

	 ๗.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต

ปาล์มน�า้มนัตกต�า่อย่างเป็นระบบ	ซึง่นายจาตรุงค์	เพง็นรพฒัน์	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคเพ่ือไทย																

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๗)

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จ�านวน	

๓๙	คน	เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา	๙๐	วัน

	 ต่อจากนัน้	ทีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระที	่๕	เรือ่งที่

ค้างพิจารณาในล�าดับถัดไป	ตามล�าดับ	คือ

	 ๑.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารถรับจ้างสาธารณะ																			

ส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสาร										

ท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ซ่ึง															

นางสาวธีรรัตน์	 ส�าเร็จวาณิชย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
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กรุงเทพมหานคร	พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระ

ที่	 ๕.๘)	 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก											

๗	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ

	 (๑)		 ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหาการ								

ให้บริการรถโดยสารผิดกฎหมายและการก�าหนดมาตรฐาน																					

ค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ	 ซึ่งนายชาญวิทย์	 วิภูศิริ															

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	กรงุเทพมหานคร	พรรคพลงัประชารฐั 

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๑)

	 (๒)		 ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ป ัญหา

จักรยานยนต์รับจ้างทั้งประเภทรับขนส่งคนโดยสารและ

ประเภทรับขนส่งสิ่งของ	ซึ่งนายสมเกียรติ	ถนอมสินธุ์	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 กับคณะ	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๖๓)

	 (๓)		 ญัตติ 	 เ รื่ อ ง 	 ขอให ้สภาผู ้ แทนราษฎรตั้ ง																																

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา																														

ความเดือดร้อนของผู ้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ

ประจ�าทาง	 ซึ่งนางสาวปารีณา	 ไกรคุปต์	 สมาชิกสภา																													

ผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	 พรรคพลังประชารัฐ	 เป็นผู้เสนอ																						

(ในระเบียบวาระที่	๕.๖๔)

	 (๔)		 ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการบริการรถรับจ้าง

สาธารณะและส่วนบคุคล	เพือ่บรกิารให้กบัผูบ้รโิภคอย่างท่ัวถึง

และราคาเหมาะสมในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล

ซึ่ งพลต�ารวจตรี 	 สุพิศาล	 ภักดีนฤนาถ	 สมาชิกสภา																																						

ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคก้าวไกล	 เป็นผู้เสนอ													

(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๑๑)

	 (๕)		 ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการให้บริการ	การก�าหนด

อัตราค่าโดยสาร	 ระบบบริหารจัดการ	 และแผนงานพัฒนา																

ใ นอนาคตขอ ง ระบบขนส ่ ง ส า ธ า รณะ ใน เ ขตพื้ นที่

กรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	ซึ่งนายเท่าพิภพ	ลิ้มจิตรกร	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล														

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๑๒)

	 (๖)		 ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารถรับจ้างสาธารณะ																			

ส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสาร																

ที่เหมาะสม	 ซึ่งนายกรวีร์	 ปริศนานันทกุล	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคภูมิใจไทย	 และนายภราดร	

ปริศนานันทกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง	

พรรคภูมิใจไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๑๙)

	 (๗)		 ญัตติ	 เรื่อง	ขอให้คณะกรรมาธิการการคมนาคม

พิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขการให้บริการ

และการก�าหนดอัตราค่าโดยสารของรถรับจ้างสาธารณะ																		

ซึง่นายโสภณ	ซารมัย์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดับรีุรมัย์	

พรรคภูมิใจไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง	 ๘	 ฉบับดังกล่าวให้																

คณะกรรมาธิการการคมนาคมเพื่อพิจารณา	 และมีมติให	้																	

คณะกรรมาธิการฯ	 พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ																			

ภายในก�าหนดเวลา	๙๐	วัน

	 ๒.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบและ

แนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มี

สภาพพื้นที่ท้องทะเลน�้าตื้น	 ซึ่งนางสาวไพลิน	 เทียนสุวรรณ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ	พรรคพลังประชารัฐ 

เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระท่ี	 ๕.๙)	 โดยท่ีประชุมเห็นชอบ											

ให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก	๙	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกัน

ไปคือ

	 	 (๑)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาด�าเนินการศึกษาผลกระทบ

ที่มีต่อผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดกลางและขนาดเล็กจาก

มาตรการแก้ไขปัญหาการท�าประมงของรฐับาล	ซึง่นายธรีภทัร	

พริ้งศุลกะ	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี												

พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๐)

	 	 (๒)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบและ

แนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้านในกลุ ่มจังหวัด																										

ที่มีสภาพพื้นที่ท้องทะเลน�้าตื้น	ซึ่งนายสุชาติ	อุสาหะ	สมาชิก
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สภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวัดเพชรบรุ	ีพรรคพลงัประชารฐั	กบัคณะ	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๒๖)

	 	 (๓)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษาผลกระทบจากการประกาศ

ก�าหนดแนวเขตการท�าประมงชายฝ ั ่ ง 	 ในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ	ตามพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	

ซึ่งนายสงคราม	 กิจเลิศไพโรจน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																

แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคเพื่อชาติ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระ

ที่	๕.๓๙)

	 	 (๔)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ ง																							

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง

การพัฒนาการประมงของประเทศ	 ซึ่งนายนริศ	 ข�านุรักษ์	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง	 พรรคประชาธิปัตย	์										

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๗๗)

	 	 (๕)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาศกึษาแก้ไขปัญหาประมงพาณชิย์

และประมงชายฝั่ง	 ซึ่งนายสฤษฏ์พงษ์	 เกี่ยวข้อง	 สมาชิก															

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่	 พรรคภูมิใจไทย	 เป็นผู้เสนอ																					

(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๐๓)

	 	 (๖)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมงพืน้บ้าน

และพาณิชย์	 ซ่ึงนายพรเทพ	 วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์	 สมาชิกสภา																	

ผู ้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 	 พรรคเพื่อไทย																													

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๐๖)

	 	 (๗)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทาง

แก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้าน	 ซึ่งนายประเสริฐพงษ์																								

ศรนวุตัร์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ	พรรคก้าวไกล 

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๑๔)

	 	 (๘)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมงชายฝั่ง

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีในการทวงคนืพ้ืนทีส่าธารณะอ่าวบ้านดอน

และอ่าวพุนพิน	 ซึ่งนายสมชาติ	 ประดิษฐพร	 สมาชิกสภา																

ผู ้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พรรคประชาธิป ัตย์																					

กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๔๒)

	 	 (๙)		ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ศกึษาแก้ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพประมง	ท้ังประมงพาณชิย์และ

ประมงพืน้บ้านครอบคลมุท้ังด้านปัญหาระเบียบกฎหมาย	และ

มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพประมงอย่างเป็น

รปูธรรม	ซึง่นายบญัญตั	ิเจตนจนัทร์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	

จังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง	 ๑๐	 ฉบับดังกล่าว	 ให้

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณา	 และ														

มีมติให้คณะกรรมาธิการฯ	พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

ภายในก�าหนดเวลา	๙๐	วัน

	 ๓.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีน

การสอนในระดบัอดุมศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงานในปัจจุบัน	ซึ่งศาสตราจารย์กนก	วงษ์ตระหง่าน	

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	แบบบญัชีรายช่ือ	พรรคประชาธปัิตย์	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๒)	โดยที่ประชุมเห็นชอบ

ให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก	 ๘	 ฉบับขึ้นมาพิจารณา																								

รวมกันไป	คือ

	 	 (๑)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล�้า

ทางการศึกษาในประเทศไทย	 ซึ่งนายครูมานิตย์	 สังข์พุ่ม	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์	 พรรคเพื่อไทย	 และ

นายพัฒนา	 สัพโส	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	

พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๕)

	 	 (๒)		ญัตติ 	 เรื่อง	 ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรต้ัง																			

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม																			

ผู้เรียน	 ซึ่งนางสาวกุลธิดา	 รุ่งเรืองเกียรติ	 และนายวิโรจน์	

ลักขณาอดิศร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	

พรรคก้าวไกล	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๓๒)

	 	 (๓)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการวางแผน																	

การผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา	 ให ้สอดคล ้องกับ																										
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ความต้องการของตลาดแรงงาน	 ซึ่งรองศาสตราจารย์สุรวาท	

ทองบ	ุสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่	พรรคก้าวไกล 

และนายวิโรจน์	 ลักขณาอดิศร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร															

แบบบัญชรีายชือ่	พรรคก้าวไกล	เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบยีบวาระที	่๕.๓๘)

	 	 (๔)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาผลกระทบต่อข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษากรณกีารยบุเลกิโรงเรียนขนาดเลก็	

ซึ่ง	 นายครูมานิตย์	 สังข์พุ่ม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

สุรินทร์	พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๔๒)

	 	 (๕)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงหลักสูตร																		

การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายไทยแลนด์	 ๔.๐	 ซึ่งนายพิสิฐ	 ล้ีอาธรรม	 สมาชิก															

สภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย	์																

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๗๓)

	 	 (๖)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ ่มผู ้เรียน															

ซึง่นายประสงค์	บูรณ์พงศ์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	แบบบญัชี

รายชือ่	พรรคเสรรีวมไทย	กบัคณะ	เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบยีบวาระ

ที่	๖.๑)

	 	 (๗)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องความเหลื่อมล�้า

ทางการศกึษาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย	ซึง่นายสฤษดิ์	

บุตรเนียร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี	 พรรค

ภูมิใจไทยกับคณะ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๖.๒)

	 	 (๘)		ญัตติด่วน	เรือ่ง	ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรตัง้คณะ

กรรมาธกิารวสิามญัเพือ่พจิารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทาง

การแก ้ ไขในเรื่ องการจัดการศึกษาอย ่ าง เป ็นระบบ																																									

ซึง่ศาสตราจารย์กนก	วงษ์ตระหง่าน	สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู้เสนอ	 (ซึ่งยังมิได้

บรรจุระเบียบวาระ)

 ผลการพิจารณา

	 ศาสตราจารย์กนก	 วงษ์ตระหง่าน	 ผู้เสนอญัตติได้ขอ

ถอนญัตติด ่วน	 เรื่อง	 ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัเพือ่พจิารณาศกึษาปัญหาและหาแนวทาง

การแก้ไขในเรื่องการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ	 ออกจาก

ระเบียบวาระการประชุม	 ซึ่งที่ประชุมยินยอมให้ถอนได้	 ตาม								

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๖๑	 และที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติใน

ระเบยีบวาระที	่๕.๑๒	ระเบยีบวาระที	่๕.๓๘	และระเบยีบวาระ

ท่ี	 ๕.๗๓	 ให้คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี															

วิจัยและนวัตกรรม	 เพื่ อพิจารณาและให ้ส ่ งญัตติ ใน

ระเบียบวาระที่	๕.๑๕	ระเบียบวาระที่	๕.๓๒	ระเบียบวาระที่	

๕.๔๒	 ระเบียบวาระที่	 ๖.๑	 และระเบียบวาระที่	 ๖.๒	 ให	้															

คณะกรรมาธิการการศึกษาเพื่อพิจารณา	 และมีมติให	้																						

คณะกรรมาธิการฯ	พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน

ก�าหนดเวลา	๙๐	วัน	d

ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

	 ๑.	กระทู ้ถาม	 ของ	 นายสุทิน	 คลังแสง	 สมาชิก																									

สภาผู ้แทนราษฎร	 จังหวัดมหาสารคาม	 พรรคเพ่ือไทย																					

ถาม	นายกรัฐมนตรี	ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	

(นายสันติ	พร้อมพัฒน์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายวิโรจน์	ลักขณาอดิศร	สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคก้าวไกล	 ถาม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 เน่ืองจากรัฐมนตรี																				

ตดิราชการส�าคญั	จงึได้มหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามนี	้													

ไปตอบในการประชุมสภาผู ้แทนราษฎรครั้งต่อไป	 ตาม																						

ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๓.	กระทู้ถาม	ของ	นายอรรถกร	ศิริลัทธยากร	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	พรรคพลังประชารัฐ	ถาม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม	 (นายถาวร	 เสนเนียม)	 ได้รับมอบหมาย																		

ให้เป็นผู้ตอบ

 กระทู้ถามทั่วไป 

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	พลต�ารวจตรี	สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ	

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	พรรคก้าวไกล	เรือ่ง	

การเตรยีมรบัมอื	โรคโควดิ	19	ระบาดรอบสอง	ซึง่เลือ่นมาจาก
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การประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๕	ปีที	่๒	ครัง้ที	่๑๒	(สมยั

สามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	เป็นพิเศษ	วันพุธที่	๑๕	กรกฎาคม	

๒๕๖๓	 ถามนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ	(นายสาธิต	ปิตุเตชะ)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผูต้อบ	

	 ๒.	กระทูถ้าม	ของ	นายณัฐชา	บุญไชยอินสวัสดิ	์สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 กรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 เรื่อง	

แนวทางการพิจารณาให้เกิดเบี้ยบ�านาญแห่งชาติ	 ถาม	นายก

รัฐมนตรี	 ซ่ึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายสันต	ิ

พร้อมพัฒน์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายสาคร	 เกี่ยวข้อง	 สมาชิกสภา												

ผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดักระบี	่พรรคประชาธปัิตย์	เรือ่ง	ขอให้แก้

ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยวเข้าชม

อทุยานแห่งชาต	ิและอุทยานแห่งชาติทางทะเลทัว่ประเทศถาม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

เน่ืองจากรัฐมนตรีติดราชการส�าคัญ	 จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน						

การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร																		

ในวันพุธที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๓	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๔.	กระทู้ถาม	ของ	นายคุณากร	ปรีชาชนะชัย	สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดัสรุนิทร์	พรรคเพือ่ไทย	เรือ่ง	ผลกระทบ

จากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	

โครงการก่อสร้างโรงอาหารแบบ	๑๐๑	ล./๒๗	พเิศษ	(ปรบัปรงุ

ชัน้บนเป็นโรงพลศกึษา)	โรงเรยีนจอมพระประชาสรรค์	อ�าเภอ

จอมพระ	 จังหวัดสุรินทร์	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศกึษาธกิาร	เนือ่งจากรฐัมนตรติีดราชการส�าคัญจึงได้มหีนงัสอื

ขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามนีไ้ปตอบในการประชมุสภาผูแ้ทน

ราษฎรในวนัพธุที	่๒	กนัยายน	๒๕๖๓	ตามข้อบงัคบัฯ	ข้อ	๑๕๑

	 อน่ึง	 ในระหว่างเวลา	 ๑๐.๔๑	 –	 ๑๒.๒๐	 นาฬิกา																									

ณ	 ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธาน																							

สภาผู้แทนราษฎร	ท�าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม		

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายอัครเดช	 วงษ์พิทักษ์โรจน	์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	 พรรคประชาธิปัตย	์

เรื่อง	 การปรับปรุงระบบคลองส่งน�้า	 (คลองไส้ไก่)	 ทุกพื้นที	่															

ทั่วประเทศ	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	(นายนิพนธ์	บุญญามณี)	ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายอัครเดช	 วงษ์พิทักษ์โรจน์	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	 พรรคประชาธิปัตย	์

เรื่อง	 การบังคับใช้กฎหมายการจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

ของบริษัทข้ามชาติ

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายอนุชา	 น้อยวงศ์	 สมาชิกสภา																		

ผู ้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก	 พรรคพลังประชารัฐ	 เร่ือง																			

ขอให้เกบ็ภาษหีรอืรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัโดยอนมุตัิ

ของคณะรัฐมนตรีจะออกประกาศกระทรวงการคลังลงในราช

กิจจานุเบกษาก�าหนดเป็นสินค้าต้องห้ามในการส่งออกหรือ												

ในการน�าเข้ากระทู้ถามในล�าดับที่	๒	-	๓	ถาม	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังซ่ึง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	

(นายสันติ	พร้อมพัฒน์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	กระทูถ้าม	ของ	นางกรณิศ	งามสคุนธ์รตันา	สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	พรรคพลังประชารัฐ	เรื่อง	

ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร	

ถาม	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	ซึง่รัฐมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	(นายทรงศักดิ์	ทองศรี)	 ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 ๕.	กระทู้ถาม	 ของ	 นางอนุรักษ์	 บุญศล	 สมาชิกสภา														

ผู ้ แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	 พรรคเ พ่ือไทย	 เ ร่ือง																															

“สร้างสนามกีฬารวมกลางแจ้ง	 จุด	 ลานกีฬาประจ�าอ�าเภอ

สว่างแดนดิน”	 อ�าเภอสว่างแดนดิน	 จังหวัดสกลนคร	 ถาม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

	 ๖.	กระทู้ถาม	ของ	นายสฤษฏ์พงษ์	เกี่ยวข้อง	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดกระบ่ี	 พรรคภูมิใจไทย	 เร่ือง	 การ

อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน	 กระทู้ถามในล�าดับที่	 ๕	 –	 ๖	 เนื่องจากรัฐมนตรี																					

ติดราชการส�าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้

ไปตอบในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรในวันพธุที	่๒	กนัยายน	

๒๕๖๓	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐

 เรื่องที่พิจารณา

	 ระเบียบวาระที่	๗	เรื่องอื่น	ๆ 	คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้

กญัชา	กญัชง	และกระท่อมอย่างเป็นระบบ	ขอขยายระยะเวลา

การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๓๐	วัน	นับตั้งแต่

วันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๖๓	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
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	 ท่ีประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๓๐	วัน

	 ต่อจากน้ัน	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมเสนอ

ให้ทีป่ระชมุรบัรองรายงานการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่

๒๕	ปีที	่๑	(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง)	จ�านวน	๖	ครัง้	ดงันี้

	 ครั้งที่	๒๑	วันพฤหัสบดีที่	๒๓	มกราคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๒๒	วันพุธที่	๒๙	มกราคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๒๓	วันพฤหัสบดีที่	๓๐	มกราคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๒๔	เป็นพิเศษ	วันศุกร์ที่	๓๑	มกราคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๒๕	วันพุธที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๒๖	วันพฤหัสบดีที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

	 ท่ีประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง	 ๖	 ครั้ง																					

ดังกล่าว

	 จากนั้น	 ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๔	 เรื่องท่ี

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

	 ๑.	 รายงานการพจิารณาศึกษา	เรือ่ง	แนวทางการสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ซึ่งคณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย	 การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณา																		

เสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	 ๔.๑)	 โดยเป็นการพิจารณา																			

ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๒	ครั้งที่	๒๐ 

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันพฤหัสบดีที่	๑๓	สิงหาคม	

๒๕๖๓

	 ท่ีประชมุได้มีมตเิหน็ชอบด้วยกบัรายงานและข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่ส่งรายงาน	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง													

ต่อไป

	 ๒.	 รายงานผลการพจิารณาศกึษาญตัต	ิเรือ่ง	การศกึษา

มาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต ่อใน

ประเทศไทย	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณา	

เสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๒)

	 ท่ีประชมุได้มีมตเิหน็ชอบด้วยกบัรายงานและข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

	 ๓.	 รายงานผลการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร	 กรณีสภาเขตและสมาชิกสภาเขต								

ซึง่คณะกรรมาธกิารการกระจายอ�านาจ	การปกครองส่วนท้องถิน่

และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว																			

(ในระเบียบวาระที่	๔.๓)

	 ทีป่ระชมุได้มีมตเิหน็ชอบด้วยกบัรายงานและข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป	d

ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
 เรื่องที่พิจารณา

	 ระเบียบวาระที่	๗	เรื่องอื่น	ๆ	

	 ๑.	ตั้ งกรรมา ธิการ วิสา มัญพิจารณาศึกษาการ																										

ขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้																			

แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๒)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายเกษมสันต์	 มีทิพย์	 เป็น

กรรมาธิการ	แทนนายประสิทธิ์ชัย	หนูนวล

	 ๒.	ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม	ตรวจสอบ	

การใช้เงินตามพระราชก�าหนด	 ๓	 ฉบับ	 เพื่อแก้ไขปัญหา	

เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	แทนต�าแหน่ง

ที่ว่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายชัยวุฒิ	ธนาคมานุสรณ์	เป็น

กรรมาธิการ	แทนนายสุชาติ	ชมกลิ่น

	 ๓.	ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหา

การออกประทานบตัรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

จากการท�าเหมอืงแร่	แทนต�าแหน่งทีว่่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ซึง่ยงั

มิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก	 นายวรสิทธิ์	 	 กัลป์ตินันท์	 เป็น

กรรมาธิการ	แทนนางสาวกิตติ์ธัญญา	วาจาดี	

	 ต่อจากนัน้	ทีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระที	่๕	เรือ่งที่

ค้างพิจารณา

	 ๑.	ญตัต	ิเรือ่ง	ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรตัง้คณะกรรมาธกิาร

วิสามัญเพื่อศึกษา	 ตรวจสอบและติดตาม	 การด�าเนินการ

โครงการรถไฟความเรว็สงูช่วงกรงุเทพ–นครราชสีมา	และช่วง	

นครราชสีมา-หนองคาย	 ซึ่งนายวินท์	 สุธีรชัย	 สมาชิก																							

สภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคก้าวไกล	 และ																	

นายสุรเชษฐ์	 ประวีณวงศ์วุฒิ	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร																			
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แบบบญัชรีายชือ่	พรรคก้าวไกล	เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบยีบวาระที่ 

๕.๑)	 โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก																

๑	 ฉบับ	 ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	 คือ	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให	้																		

สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม																			

การด�าเนินงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง	ช่วงกรุงเทพมหานคร	-  

นครราชสีมาและนครราชสีมา	 -	 หนองคาย	 ซึ่งนายประเสริฐ	

จันทรรวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดนครราชสีมา	

พรรคเพื่อไทย	 และนายอุบลศักด์ิ	 บัวหลวงงาม	 สมาชิก																						

สภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดลพบุรี	 พรรคเพ่ือไทย	 เป็นผู้เสนอ											

(ในระเบียบวาระที่	๕.๕๖)	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง	๒	ฉบับดังกล่าวให้คณะ

กรรมาธิการการคมนาคมเพื่อพิจารณา	 และมีมติให ้																															

คณะกรรมาธิการฯ	 พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ																				

ภายในก�าหนดเวลา	๙๐	วัน

	 ๒.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษาการถ่ายโอนถนนทางหลวง

ชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ																	

ซึ่งนายวีระกร	ค�าประกอบ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัด

นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระ

ที่	 ๕.๒)	 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก														

๓	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ

	 	 (๑)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มี											

ความสามารถดูแลได้	 ซึ่งนายวีระกร	 ค�าประกอบ	 สมาชิก																			

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์	 พรรคพลังประชารัฐ																	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๒๘)

	 	 (๒)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการ

ถนนทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งนายจาตุรงค์	 เพ็งนรพัฒน	์

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	จงัหวดัศรสีะเกษ	พรรคเพือ่ไทย	และ

นายนิยม	เวชกามา	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดัสกลนคร	

พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๓๔)

	 	 (๓)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนน

ทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ัวประเทศ											

ซึง่นางผ่องศร	ีแซ่จงึ	สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัศรสีะเกษ

พรรคเพื่อไทย	 และนางบุญรื่น	 ศรีธเรศ	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ ์ 	 พรรคเพื่อไทย	 เป ็นผู ้ เสนอ																																					

(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๔๐)

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จ�านวน	

๓๙	คน	เพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก�าหนด

เวลา	๑๒๐	วัน

	 ๓.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา

พลังงานและกองทุนน�้ามัน	 ซึ่งนายระวี	 มาศฉมาดล	 สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคพลังธรรมใหม	่																	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๓)	โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�า

ญัตติท�านองเดียวกันอีก	๕	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ

	 	 (๑)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา

พลังงานและกองทุนน�้ามัน	 ซึ่งนายณัฐวุฒิ	 ประเสริฐสุวรรณ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี	 พรรคชาติไทย

พัฒนาเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๖)

	 	 (๒)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุง

โครงสร้างราคาน�้ามันและพลังงานให้เป็นระบบและยั่งยืน																

ซึ่งนายสมเกียรติ	 ไชยวิสุทธิกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																

แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระ

ที่	๖.๖)

	 	 (๓)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับแผนพัฒนาก�าลัง

ผลติไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๘๐	(PDP2018)	

เพื่อให ้ราคาพลังงานในประเทศเหมาะสมและรองรับ																							

ความต้องการ	 ของประชาชน	 ซึ่งนายบุญลือ	 ประเสริฐโสภา	

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	 พรรคภูมิใจไทย																					

เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)	
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	 	 (๔)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา

พลังงานให้เป็นธรรม	 ซึ่งนายเกียรติ	 สิทธีอมร	 สมาชิก																				

สภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย	์																		

เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 	 (๕)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา

พลังงานและกองทุนน�้ามันอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งนายจาตุรงค์											

เพ็งนรพัฒน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ														

พรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง	 ๖	 ฉบับดังกล่าว	 ให้															

คณะกรรมาธิการการพลังงานเพื่อพิจารณา	 และมีมติให้																	

คณะกรรมาธิการฯ	 พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ																					

ภายในก�าหนดเวลา	๖๐	วัน

	 ๔.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงพื้นท่ีและ

สภาพภายในเรือนจ�าทั่วประเทศให ้ มีสภาพเหมาะสม																												

ซึ่งนายวีระกร	 ค�าประกอบ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

นครสวรรค	์พรรคพลงัประชารัฐ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระ

ที่	 ๕.๔)	 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก														

๔	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ

	 	 (๑)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาการปรบัปรงุการบรหิารงาน

ราชทัณฑ์ของประเทศ	ซึง่นายนรศิ	ข�านรุกัษ์	สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรจังหวัดพัทลุง	พรรคประชาธิปัตย์	และนายอัครเดชวงษ์

พิทักษ ์โรจน ์	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี																					

พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๒๘)

	 	 (๒)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นักโทษล้นเรือนจ�า	 ซึ่งนายอุบลศักดิ์	 บัวหลวงงาม	 สมาชิก													

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี	 พรรคเพื่อไทย	 เป็นผู้เสนอ															

(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๔)	

	 	 (๓)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องแนวทางการย้ายเรือนจ�า

ออกจากเขตชุมชนเมือง	ซึ่งนายสาคร		เกี่ยวข้อง	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่	 พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู้เสนอ														

(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๔๔)

	 	 (๔)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการย้ายเรือนจ�า

ออกจากเขตชุมชนเมือง	ซึ่งนายสฤษฏ์พงษ์		เกี่ยวข้อง	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่	 พรรคภูมิใจไทย	 เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๕๓)

 ผลการพิจารณา

	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง	 ได้สั่งเลื่อน														

การลงมติญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร										

ครั้งต่อไป	d

ครั้งที่  ๒๔  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓
 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายวิโรจน์	ลักขณาอดิศร	สมาชิก

สภาผู ้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ 	 พรรคก ้ าวไกล																															

โดยรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายณัฏฐพล																					

ทีปสุวรรณ)	เป็นผู้ตอบ	

	 ๒.	กระทูถ้าม	ของ	นายธรีภทัร		พริง้ศลุกะ	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี		พรรคประชาธิปัตย์			

	 ๓.	กระทู้ถาม	ของ	นายชลน่าน		ศรีแก้ว	สมาชิกสภา							

ผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน	พรรคเพื่อไทย	

	 กระทู้ถามในล�าดับท่ี	 	 ๒	 -	 ๓	 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	(นายนิพนธ์		บุญญามณี)		เป็นผู้ตอบ	

 กระทู้ถามทั่วไป  

	 ๑.	กระทูถ้าม	ของ	นายประเสรฐิพงษ์		ศรนุวตัร์	สมาชกิ

สภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคก้าวไกล	 เรื่อง		

แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างถนน	 และสิ่งก่อสร้างบน														

แนวสันทรายชายหาดที่ท�าให้เกิดการกัดเซาะชายฝั ่งทั่ว

ประเทศไทย	 	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร																

ชุดที่		๒๕		ปีที่		๒		ครั้งที่	๑๗		(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	

วันพฤหัสบดีท่ี	 ๓๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี																

ซึ่ งรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ																															
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สิ่งแวดล้อม	(นายวราวุธ		ศิลปอาชา)		ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบ			

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายธีรัจชัย		พันธุมาศ	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	พรรคก้าวไกล	เรื่อง	การแก้ไข

ปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ	 ซึ่งเล่ือน

มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๒	ครั้งที่	

๑๘	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันพุธที่	 ๕	 สิงหาคม	

๒๕๖๓	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 เน่ืองจาก

รัฐมนตรีติดราชการส�าคัญ	 จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ

กระทูถ้ามนีไ้ปตอบในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร	ในวันพธุที ่

๒	กันยายน	๒๕๖๓	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑	

	 ๓.	กระทู้ถาม	 	ของ	 	นายสาคร	 	 เกี่ยวข้อง	 	สมาชิก																			

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง																		

ขอให้แก้ปัญหาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม	จากการท่องเทีย่วเข้าชม

อุทยานแห่งชาติ	 และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ															

ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๒	

คร้ังที่	 ๒๒	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันพุธที่	 ๑๙	

สิ ง ห าคม 	 ๒๕๖๓ 	 โ ดย รั ฐ มนตรี ว ่ า ก า รก ระทรว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(นายวราวุธ		ศิลปอาชา)	

เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายอัครเดช	 วงษ์พิทักษ์โรจน	์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	 พรรคประชาธิปัตย	์

เรือ่ง	การสนบัสนนุการใช้ก๊าซธรรมชาต	ิส�าหรบัยานยนต์	หรอื	

NGV	เพ่ือลดปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็	PM	๒.๕	เกินมาตรฐาน	

ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 เนื่องจากรัฐมนตรี															

ตดิราชการส�าคญั	จงึได้มหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามนี	้										

ไปตอบในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ในวนัพธุที	่๒	กนัยายน		

๒๕๖๓	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑	

	 ๕.	กระทู้ถาม	ของ	นายอาดิลัน	อาลีอิสเฮาะ	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา	 พรรคพลังประชารัฐ	 เรื่อง																	

การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยหรือคนไทย	 ที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศซาอุดิอาระเบีย	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรองนายก

รัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ																	

(นายดอน		ปรมัตถ์วินัย)		ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	

	 ๖.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายสัมฤทธ์ิ	 แทนทรัพย์	 สมาชิก						

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ	 พรรคพลังประชารัฐ	 เรื่อง		

มาตรการการพยุงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ที่ก�าลังจะเก็บเกี่ยว	

ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 	 เนื่องจากรัฐมนตรี																

ตดิราชการส�าคญั	จงึได้มหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามนี	้																

ไปตอบในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร	ในวนัพธุที	่๒	กนัยายน	

๒๕๖๓	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑	

	 อนึ่ง	 ในระหว่างเวลา	 ๑๐.๓๗	 -	 ๑๒.๒๒	 นาฬิกา																	

ณ	ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ	นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	คนทีส่อง	ท�าหน้าทีป่ระธานในห้องกระทูถ้าม  

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายนิติพล		ผิวเหมาะ	สมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎร	แบบบญัชรีายชือ่	พรรคก้าวไกล	เรือ่ง	การตดิตัง้

กระแสไฟฟ้าสู่ชุมชนหมู่บ้านผาแดง	และบ้านป่าเมี้ยง	อ�าเภอ

แม่ใจ	 จังหวัดพะเยา	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน	

ราษฎร	 ชุดท่ี	 ๒๕	 ปีท่ี	 ๒	 ครั้งท่ี	 ๑๒	 (สมัยสามัญประจ�าป	ี															

ครั้งที่หนึ่ง)		เป็นพิเศษ	วันพุธที่		๑๕		กรกฎาคม		๒๕๖๓			

	 ๒.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายอัครเดช	 วงษ์พิทักษ์โรจน	์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	 พรรคประชาธิปัตย	์

เรื่อง	 นโยบายงดใช้ถุงพลาสติกโดยการ	 ผลักภาระให้กับ																				

ผู้บริโภค		

	 กระทูถ้ามในล�าดบัที	่	๑	–	๒		รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิง่แวดล้อม		(นายวราวธุ		ศลิปอาชา)	

เป็นผู้ตอบ	

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายอัครเดช	 วงษ์พิทักษ์โรจน	์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	 พรรคประชาธิปัตย	์	

เรือ่ง		มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครผููส้อนในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก			

	 ๔.	 กระทู้ถาม	ของ	นางสาวสุทธวรรณ		สุบรรณ	ณ	อยุธยา	 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันครปฐม		พรรคก้าวไกล	เรือ่ง	

ขอให้ก�าหนดมาตรการ	 ในการคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

นักเรียนในกรณีที่โรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓		

ลงโทษนักเรียน	 ด้วยการประจาน	 เหยียดหยามศักดิ์ศรีให้

นักเรียนรู้สึกอับอาย	ซึ่งผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู			
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	 ๕.	กระทู ้ถาม	 ของ	 นางสาวสุทธวรรณ	 สุบรรณ																							

ณ	อยุธยา	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม	พรรคก้าวไกล 

เร่ือง	 ขอให้ก�าหนดมาตรการปกป้อง	 นักเรียนในกรณีที	่											

ผู ้ปกครองค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา	 หรือค่าบ�ารุง														

การศึกษา	 แล้วโรงเรียนใช้วิธีการประจานนักเรียนให้เกิด														

ความอับอาย		เพื่อทวงหนี้ผู้ปกครอง			

	 ๖.	กระทู้ถาม	ของ	พนัต�ารวจตร	ีชวลติ		เลาหอดุมพนัธ์		

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคก้าวไกล												

เรื่อง		ขอให้ก�าหนดมาตรการการปกป้อง	นักเรียน	จากการถูกคร ู 

หรือโรงเรียน		บังคับให้หมอบกราบโดยไม่สมัครใจ	

	 กระทูถ้ามในล�าดบัที	่	๓	–	๖		รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ศึกษาธิการ	(นายณัฏฐพล		ทีปสุวรรณ)		เป็นผู้ตอบ	

	 เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว	 รองประธานสภา							

ผูแ้ทนราษฎร		คนทีห่นึง่	ได้ให้รองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร

เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ประกาศ	 พระราช

กฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง	พ.ศ.	๒๕๖๓			

 เรื่องที่รับทราบ 

	 ๑.	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่		๑๘		(สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง)	วันจันทร์ที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๖๓	ได้พิจารณาและ

ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ	 ซึ่งสภาผู ้แทนราษฎร									

ลงมติเห็นชอบแล้ว	จ�านวน	๒	ฉบับ	คือ	

	 	 ๑)	ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร		(ฉบับที่		..)		พ.ศ.		....	

	 	 ๒)	ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรอง														

สินเชื่อที่อยู่อาศัย		พ.ศ.		....	

	 ๒.	ที่ประชุมวุฒิสภา		ครั้งที่		๑๘		(สมัยสามัญประจ�า

ปีครั้งที่หนึ่ง)	วันจันทร์ที่		๑๐		สิงหาคม		๒๕๖๓		ได้รับทราบ

รายงานประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

	 ที่ประชุมรับทราบ	

 เรื่องที่พิจารณา

	 ที่ประชุมขอน�าระเบียบวาระที่	 ๗	 เรื่องอื่น	 ๆ	 ขึ้นมา

พิจารณาก่อน		ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ			

	 ๑.	คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาศกึษาปัญหาทีด่นิ

และการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน	 ขอขยายระยะเวลาการ

พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	 ๙๐	 วัน	 นับตั้งแต่									

วันที่		๒๙		สิงหาคม		๒๕๖๓		(ในระเบียบวาระที่		๗.๒)	

	 ท่ีประชุมได ้ มีมติอนุญาตให ้คณะกรรมาธิการฯ																			

ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๙๐	วัน	

	 ๒.	คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการ

ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ขอขยายระยะเวลาการ

พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	 ๓๐	 วัน	 นับตั้งแต่												

วันที่	๔	กันยายน	๒๕๖๓	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)	

	 ท่ีประชุมได ้ มีมติอนุญาตให ้คณะกรรมาธิการฯ																						

ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๓๐	วัน	

	 จากนั้น	ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่		๔		เรื่องที่

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 รายงานผลการ

พิจารณา	 ศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

ผลกระทบจากการประกอบธรุกจิ	ออนไลน์และการท�าธรุกรรม

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	

พิจารณาเสร็จแล้ว		(ในระเบียบวาระที่		๔)	

 ผลการพิจารณา

	 ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบกบัรายงานและข้อสงัเกตของ

คณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน						

ที่เกี่ยวข้องต่อไป	

	 ทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระที	่๕	เรือ่งทีค้่างพจิารณา	

โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร                      

ชุดที่	 ๒๕	 ปีที่	 ๒	 คร้ังที่	 ๒๓	 (สมัยสามัญประจ�าปคีรั้งที่หนึ่ง)															

วันพฤหัสบดีที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๓	คือ			

	 ๑.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงพ้ืนที่และ

สภาพภายในเรือนจ�าทั่วประเทศให้มีสภาพเหมาะสม	 ซ่ึง															

นายวีระกร	 ค�าประกอบ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด

นครสวรรค์		พรรคพลงัประชารฐั		เป็นผูเ้สนอ		(ในระเบยีบวาระที	่	๕.๑)   

	 ๒.	ญัตติ	เรื่อง	 ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นักโทษล้นเรือนจ�า	 ซึ่งนายอุบลศักดิ์	 บัวหลวงงาม	 สมาชิก															
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สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี	 พรรคเพื่อไทย	 เป็นผู้เสนอ																	

(ในระเบียบวาระที่		๕.๒)	

	 ๓.	ญัตติ	เรื่อง	 ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาการปรบัปรงุการบรหิารงาน

ราชทัณฑ์ของประเทศ	 ซึ่งนายนริศ	 ข�านุรักษ์	 สมาชิก																						

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง	 พรรคประชาธิปัตย์	 และ												

นายอัครเดช	 วงษ์พิทักษ์โรจน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		

จงัหวดัราชบุร	ีพรรคประชาธปัิตย์		เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบียบวาระ

ที่		๕.๓)	

	 ๔.	ญัตติ	เรื่อง	 ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องแนวทางการย้ายเรือนจ�า

ออกจากเขตชุมชนเมือง	 ซึ่งนายสาคร	 เกี่ยวข้อง	 สมาชิก														

สภา	ผูแ้ทนราษฎรจงัหวัดกระบี	่พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผูเ้สนอ		

(ในระเบียบวาระที่		๕.๔)	

	 ๕.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการย้ายเรือนจ�า

ออกจากเขตชมุชนเมือง	ซึง่นายสฤษฏ์พงษ์		เก่ียวข้อง		สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่	 พรรคภูมิใจไทย	 เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระที่		๕.๕)	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง	 ๕	 ฉบับดังกล่าว	 ให้														

คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย	การยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน

เพื่อพิจารณา

	 พิจารณาระเบียบวาระที่	 ๕	 เรื่องท่ีค้างพิจารณา																					

ในล�าดับถัดไป		

	 ๑.	ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย	โดยกระทรวงคมนาคม		ต้องช�าระเงินค่าเสียหายให ้ 

บริษัท	 โฮปเวลล์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน	 ซึ่งนายพีระพันธุ์	 สาลีรัฐวิภาค	

เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบียบวาระที	่๕.๖)	โดยมญีตัติท�านองเดยีวกนั

อีก	 ๑	 ฉบับ	 คือ	 ญัตติ	 เรื่อง	 ให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง																														

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณกีารรถไฟแห่งประเทศไทยแพ้คด	ีต้องช�าระเงนิค่าเสยีหายให้ 

บริษัท	 โฮปเวลล์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งนายพีระพันธุ	์																				

สาลีรัฐวิภาค		เป็นผู้เสนอ		(ในระเบียบวาระที่		๕.๓๕)	

	 เน่ืองจากสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรของผู้เสนอญัตติส้ินสุดลง	 จึงถือว่าญัตติท้ัง	 ๒	 ฉบับ																	

ดังกล่าวตกไป	

	 ๒.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติด																				

ซึ่งนายคมเดช	 ไชยศิวามงคล	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร														

จังหวัดกาฬสินธุ ์ 	 พรรคเพื่อไทย	 กับคณะ	 เป็นผู ้ เสนอ																															

(ในระเบียบวาระที่	 ๕.๗)	 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติ

ท�านองเดียวกันอีก	๗	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ	

	 	 (๑)		ญัตติ		เรื่อง		ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ก�าลัง

ระบาดอย ่างรุนแรง	 ซึ่ งนายอิสสระ	 สมชัย	 สมาชิก																																		

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	พรรคประชาธิปัตย์	 และ

นายสุทัศน์		เงินหมื่น		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  

พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่		๕.๑๖)	

	 	 (๒)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา												

ยาเสพตดิ	ซึง่นายประสงค์	บรูณ์พงศ์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร		

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเสรีรวมไทย	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบ							

วาระที่		๕.๖๐)	

	 	 (๓)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง																		

ศูนย์บ�าบัดยาเสพติดทั่วประเทศ	ซึ่งนายสฤษฏ์พงษ์	เกี่ยวข้อง	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่		พรรคภูมิใจไทย		และ

นายณัฏฐ์ชนน	 ศรีก่อเกื้อ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

สงขลา	พรรคภมิูใจไทย	เป็นผูเ้สนอ		(ในระเบยีบวาระที	่	๕.๗๑)	

	 	 (๔)		ญัตติ		เรื่อง		ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ซึง่นายชชัวาลล์  

คงอุดม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรค								

พลังท้องถิ่นไท	 และศาสตราจารย์โกวิทย์	 พวงงาม	 สมาชิก							

สภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคพลังท้องถ่ินไท																	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่		๕.๗๔)	

	 	 (๕)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข
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ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร	 ซึ่งนายจาตุรงค	์												

เพ็งนรพัฒน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ													

พรรคเพ่ือไทย	กบัคณะ	เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบยีบวาระท่ี	๕.๑๐๘)	

	 	 (๖)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแนวทางการแก้ไขปัญหายา

เสพติดอย่างยั่งยืน		ซึ่งนายนริศ		ข�านุรักษ์		สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดพัทลุง	 พรรคประชาธิปัตย์	 และนายอัครเดช			

วงษ์พิทักษ์โรจน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี		

พรรคประชาธิปัตย์		เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่		๕.๑๒๔)	

	 	 (๗)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด		

ซึง่นางผ่องศร	ีแซ่จงึ	สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรสีะเกษ	

พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่		๕.๑๓๕)	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้มีมติ	 ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จ�านวน		

๓๙	คน	เพือ่พจิารณาญตัตดิงักล่าวให้แล้วเสรจ็	ภายในก�าหนด

เวลา		๙๐		วัน	d

ครั้งที่ ๒๕  (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๓
 เรื่องที่พิจารณา

	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอ

น�าเรื่องขอถอนญัตติ		เรื่อง		ขอให้สภาผู้แทนราษฎร	ตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหากรณี

การรถไฟแห่งประเทศไทย		โดยกระทรวงคมนาคม		ต้องช�าระ

เงินค่าเสียหายให้บริษัท	 โฮปเวลล์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด																	

อันเป็นเรื่องเก่ียวกับประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน	 ซึ่งนายระว	ี	

มาศฉมาดล	 และนายพีระพันธุ ์	 สาลีรัฐวิภาค	 เป็นผู้เสนอ														

(ในระเบียบวาระที	่	๕.๒๔)		ออกจากระเบยีบวาระการประชมุ		

ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	

	 เนือ่งจากผูเ้สนอญตัตไิด้มีหนงัสอืขอถอนญตัติดงักล่าว

ออกจากระเบียบวาระการประชุม	 ซึ่งที่ประชุมมีมติยินยอม								

ให้ถอนได้		ตามข้อบังคับฯ		ข้อ		๖๑	

	 จากนัน้		ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้เสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาระเบียบวาระที่		๕		เรื่องที่ค้างพิจารณา		คือ	

	 ๑.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษา	 แนวทางการด�าเนินการแก้ปัญหาคล่ืนทะเล													

กัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	 ซึ่งนางสาวพิมพ์ภัทรา  

วิชัยกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช		

พรรคประชาธิปัตย์	และนายนริศ		ข�านุรกัษ์		สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรจังหวัดพัทลุง	 พรรคประชาธิป ัตย ์	 เป ็นผู ้ เสนอ																				

(ในระเบียบวาระที่	 ๕.๘)	 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติ	

ท�านองเดยีวกนัอกี	๑	ฉบบั	ขึน้มาพจิารณารวมกนัไป		คอื		ญตัต	ิ

เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พจิารณาศกึษาปัญหาและพฒันาทรัพยากรธรรมชาต	ิทางทะเล

และชายฝั ่งของประเทศ	 ซึ่งนายนริศ	 ข�านุรักษ์	 สมาชิก																						

สภาผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดัพทัลงุ	พรรคประชาธปัิตย์	เป็นผู้เสนอ  

(ในระเบียบวาระที่		๕.๕๒)

 ผลการพิจารณา 

	 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จ�านวน		

๒๕	คน		เพือ่พจิารณาญตัตดิงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในก�าหนด

เวลา		๙๐		วัน	

	 ๒.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาแนวทางการด�าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว

ของภาคใต้	ซึ่งนางสาวพิมพ์ภัทรา	วิชัยกุล		สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	จงัหวดันครศรธีรรมราช	พรรคประชาธปัิตย์	เป็นผูเ้สนอ		

(ในระเบียบวาระที่	 ๕.๙)	 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติ

ท�านองเดียวกันอีก		๓		ฉบับ		ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป		คือ 

	 	 (๑)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษาแนวทางในการจดัให้มแีผน

พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้	 ซึ่งนายประเสริฐพงษ	์																	

ศรนวุตัร์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่	พรรคก้าวไกล 

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่		๕.๘๕)		 	

	 	 (๒)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

และการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย	 ซึ่งนายนริศ													

ข� า นุ รั กษ ์ 	 สมา ชิกสภาผู ้ แทนราษฎรจั งหวั ดพัทลุ ง																																					

พรรคประชาธปัิตย์	และนายอคัรเดช	วงษ์พทิกัษ์โรจน์	สมาชกิ										

สภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 	 พรรคประชาธิป ัตย	์																					

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่		๕.๑๒๒)	
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	 	 (๓)		ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึกษาการท่องเทีย่วเชงิเอกลกัษณ์

และตามอตัลกัษณ์ในแต่ละพ้ืนทีท่ัว่ทกุภมูภิาค	ซ่ึงนายจาตรุงค์  

เพ็งนรพัฒน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ														

พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่		๕.๑๔๐)	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได ้มีมติให ้ส ่งญัตติทั้ง	 ๔	 ฉบับดังกล่าว																									

ให้คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณา	 และมีมติให้

คณะกรรมาธิการฯ	พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน

ก�าหนดเวลา	๖๐	วัน	d
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ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 เรื่องที่รับทราบ

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานผลการพิจารณาศึกษา															

ร่างพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพื่อด�าเนินการตามหมวด	 ๑๖													

การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ	 ของคณะกรรมาธิการ

ติดตาม	เสนอแนะ	และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	และการจัดท�า

และด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ตามข้อบังคับ	 ข้อ	 ๑๗๕	

(๖)	จ�านวน	๒	ฉบับ	คือ

	 	 ๑.๑	 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	

กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแห่งชาติ)

	 	 ๑.๒	 ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	

พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานประจ�าปีของหน่วยงาน																

ซึง่สภาผูแ้ทนราษฎร	ได้พจิารณารบัทราบแล้ว	ในคราวประชมุ

สภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๑๑	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	

เป็นพเิศษ	วนัพฤหัสบดทีี	่๙	กรกฎาคม	๒๕๖๓	จ�านวน	๕	ฉบบั	

ดังนี้

	 	 ๒.๑	 รายงานการตรวจสอบส�านกังานการตรวจเงิน

แผ่นดิน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 ๒.๒	 รายงานการเงินแผ่นดิน	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 ๒.๓	 รายงานประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ของส�านักงาน												

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

	 	 ๒.๔	 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่๓๐	กันยายน	๒๕๖๑	และส�าหรบัปีสิน้สดุ

วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

	 	 ๒.๕	 รายงานตามมาตรา	๓๖	แห่งพระราชบัญญัติ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	พ.ศ.	๒๕๔๔	ประจ�า

ปี	๒๕๖๒

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	 รับทราบ	เรื่อง	แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้

ถามเป็นหนงัสอืเข้าระเบียบวาระการประชมุวฒุสิภาได้ภายใน

ก�าหนดเวลา	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๖๐	จ�านวน	๔	กระทู้

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ข ้อบังคับการประชุมวุฒิสภา																									

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	สิงหาคม	

๒๕๖๓

	 ที่ประชุมรับทราบ

 กระทู้ถาม

	 กระทู้ถามเป็นหนังสือ

	 ๑.	กระทู ้ถาม	 เรื่อง	 การจัดท�ากฎหมายว ่าด ้วย																			

การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม	ซึ่งนายอ�าพล	

จินดาวัฒนะ	เป็นผู้ตั้งถาม	ถามนายกรัฐมนตรี	(ระเบียบวาระ

ที่	๓.๑.๕)

	 ๒.	กระทู ้ถาม	 เรื่อง	 โครงการรถไฟความเร็วสูง	

กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-หนองคาย	 ซึ่งนายสุรเดช																			

จิรัฐิติเจริญ	 เป็นผู ้ตั้งถาม	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม	(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๖)

	 ๓.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ปัญหาการด�าเนินโครงการระบบ

ตั๋วร่วมขนส่งสาธารณะ	 ซึ่งพลเอก	 ยอดยุทธ	 บุญญาธิการ																

เป ็นผู ้ตั้ งถาม	 ถามรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคม	

(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๗)

	 ๔.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข	 ๓๔๘	 ซึ่งนายทวีวงษ์	 จุลกมนตรี	 เป็นผู้ตั้งถาม																			

ถามนายกรัฐมนตรี	(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๘)
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	 ๕.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร																			

ผู ้ได้รับผลกระทบจากการห้ามใช้สารเคมีพาราควอตและ														

คลอร์ไพริฟอส	 ซึ่งพลเอก	 ดนัย	 มีชูเวท	 เป็นผู ้ตั้งถาม																			

ถ ามรั ฐมนตรี ว ่ า การกระทรวง เกษตรและสหกรณ 	์

(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๙)

	 ๖.	กระทู้ถาม	เรื่อง	ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ท�ารัง

ในส่ิงปลูกสร้างบ้านรังนกนางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของ

เกษตรกรและให้ภาคธุรกิจสามารถจ�าหน่ายรังนกนางแอ่น														

ส่งออกตลาดต่างประเทศได้อย่างเสรีเพ่ือน�าเงินรายได้เข้ามา

ฟื ้นฟูประเทศหลังการระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19																					

ซึ่งนายสวัสดิ์	 สมัครพงศ์	 เป็นผู้ต้ังถาม	 ถามรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (ระเบียบวาระ

ที่ 	 ๓.๑.๑)	 เป็นเรื่องที่ เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา																											

ครั้งที่	 ๑๕	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๒๐	

กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(นายวราวุธ	ศิลปอาชา)	เป็นผู้ตอบ

กระทู้ถามดังกล่าว

	 ๗.	กระทู้ถาม	เรื่อง	การแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่

ชุมชน	ซึ่งนายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์	เป็นผู้ตั้งถาม	ถามรัฐมนตรี

ว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม	

(ระเบียบวาระที่	 ๓.๑.๒)	 โดยรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายวราวุธ	 ศิลปอาชา)	

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๘.	กระทู้ถาม	เรื่อง	การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา	

ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง																								

นายเฉลิมชัย	 เฟื่องคอน	 เป็นผู้ตั้งถาม	 ถามนายกรัฐมนตร	ี

(ระเบียบวาระที่	 ๓.๑.๓)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ	(นายณัฏฐพล	ทปีสุวรรณ)	

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๙.	กระทูถ้าม	เรือ่ง	ตดิตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ซึ่งนายเจตน	์

ศิรธรานนท์	 เป็นผู ้ต้ังถาม	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 (ระเบียบวารที่	 ๓.๑.๔)	 โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 (นายณัฏฐพล	 ทีปสุวรรณ)	 เป็นผู้ตอบ

กระทู้ถามดังกล่าว

	 ๑๐.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 มาตรการในการจัดการปัญหา

การปล่อยเงินกู้หนี้นอกระบบ	 ซึ่งนายวันชัย	 สอนศิริ	 เป็น																				

ผู ้ตั้งถาม	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (ระเบียบวาระที่	 ๓.๑.๑๐)																				

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยตุธิรรม	(นายสมศกัดิ	์เทพสทุนิ)	เป็นผูต้อบกระทูถ้ามดงักล่าว

	 กระทู้ถามด้วยวาจา

	 ๑.	กระทู้ถาม	เรื่อง	ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาด

เลก็	ซึง่นายออน	กาจกระโทก	เป็นผูต้ัง้ถาม	ถามรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 (ระเบียบวาระท่ี	 ๓.๒.๑)	 โดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายณัฏฐพล	 ทีปสุวรรณ)																		

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๒.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 นโยบายการเปิดเทอมเป็นปกติ														

ในการจัดการเรียนการสอน	 ซึ่งนายตวง	 อันทะไชย	 เป็นผู้ต้ัง

ถาม	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (ระเบียบ																

วาระท่ี	 ๓.๒.๒)	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ														

(นายณัฏฐพล	ทีปสุวรรณ)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๓.	กระทูถ้าม	เรือ่ง	ความคบืหน้าในการจดัท�าและเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล	

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งนายมณเฑียร	 บุญตัน	 เป็นผู ้ ต้ังถาม	 ถาม																																

นายกรัฐมนตรี	 (ระเบียบวาระที่	 ๓.๒.๓)	 โดยนายกรัฐมนตรี										

ได้มอบหมายให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม	(นายสมศกัดิ์	

เทพสุทิน)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 เรื่องที่พิจารณา

	 ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งด่วน	ตัง้คณะกรรมาธกิารสามญั

เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบประวตั	ิความประพฤต	ิและพฤตกิรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (ตามข้อบังคับ	 ข้อ	 ๑๐๕)										

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๔	 (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่สอง)	วันจันทร์ที่	๒๗	มกราคม	๒๕๖๓	ที่ประชุมวุฒิสภา

ได้พจิารณาให้ความเหน็ชอบบุคคลผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตติามมาตรา	๑๔	แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ									

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 คือ	 นางสาวศยามล																							

ไกยูรวงศ์	
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 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	จ�านวน	๑๕	คน	

โดยมีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วัน

นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	 ชุดน้ี															

ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๐๕	วรรคสอง

	 จากนัน้	ทีป่ระชุมขอให้น�าเรือ่งทีเ่สนอใหม่ล�าดบัที	่๖.๑	

ขึ้นมาพิจารณาก่อน	 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	 มีมติมิให้เปิดเผย

บันทึกการประชุมลับ	 จ�านวน	๔	 ครั้ง	 ของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์																				

(ตามมาตรา	๑๒๙	วรรคหก	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย) 

(ระเบียบวาระที่	๖.๑)

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติมิให้เปิดเผยบันทึก																

การประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	จ�านวน	๔	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	๖/๒๕๖๓	วันจันทร์ที่	๙	มีนาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๗/๒๕๖๓	วันศุกร์ที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๘/๒๕๖๓	วันศุกร์ที่	๕	มิถุนายน	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๙/๒๕๖๓	วันศุกร์ที่	๑๙	มิถุนายน	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสรจ็แล้ว	รายงานการพจิารณาศึกษา	เรือ่ง	การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ

ฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	

ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	

ซึง่คณะกรรมาธกิารการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณา

เสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔)	

 ผลการพิจารณา

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ																	

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ตอ่มา	ประธานวฒุิสภาได้สัง่ให้เลื่อนการพิจารณาเรื่อง

ที่เสนอใหม่	ล�าดับที่	๖.๒	ออกไปก่อน	d

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 เรื่องที่รับทราบ

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	

ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังนี้

	 นายดอน	 ปรมัตถ ์วินัย	 เป ็นรองนายกรัฐมนตร	ี																							

อีกต�าแหน่งหนึ่ง

	 นายสุพัฒนพงษ์	 พันธ์มีเชาว์	 เป็นรองนายกรัฐมนตร	ี					

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

	 นายอนุชา	นาคาศยั		 เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก

รัฐมนตรี

 นายปรดี	ีดาวฉาย	เป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั

	 นายอเนก	เหล่าธรรมทศัน์	เป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 นายสชุาติ	ชมกลิน่	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 นางนฤมล	 ภิญโญสินวัฒน์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงแรงงาน

	 ท้ังน้ี	 ตั้งแต่วันท่ี	 ๕	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๓																												

เป็นต้นไป

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รบัทราบ	เรือ่ง	แจ้งเหตขุดัข้องทีไ่ม่อาจบรรจกุระทูถ้าม

เป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาได้ภายใน

ก�าหนดเวลา	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๖๐	จ�านวน	๒	กระทู้

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานประจ�าปีของหน่วยงาน																	

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับทราบแล้ว	

	 	 ๓.๑	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ครั้งที่	 ๗	

(สมัยสามัญประจ�าปีคร้ังที่หนึ่ง)	 เป็นพิเศษ	 วันพุธที่	 ๒๔	

มิถุนายน	๒๕๖๓	ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจ�าปี

ของหน่วยงาน	จ�านวน	๖	ฉบับ	ดังนี้

	 	 	 	 	 ๓.๑.๑	รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	ประจ�าปี	

๒๕๖๒

	 	 	 	 	 ๓.๑.๒	 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงาน

การเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑
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	 	 	 	 	 ๓.๑.๓	รายงานตามมาตรา	๑๗	แห่งพระราช

บัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว																	

พ.ศ.	๒๕๕๐	ประจ�าปี	๒๕๖๑

	 	 	 	 	 ๓.๑.๔	 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 	 	 	 ๓.๑.๕	 รายงานผลการประเมินสถานการณ์

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ปี	๒๕๖๒

	 	 	 	 	 ๓.๑.๖	รายงานประจ�าปี	๒๕๖๒	ของกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

	 ๓.๒	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 คร้ังท่ี	 ๑๐								

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีหนึ่ง)	 เป็นพิเศษ	 วันพุธที่	 ๘	

กรกฎาคม	๒๕๖๓	ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผล

การปฏิบัติงาน	กสทช.	ประจ�าปี	๒๕๖๒	และรายงานติดตาม	

ตรวจสอบ	และประเมินผลการปฏิบัติงาน	กสทช.	 ส�านักงาน	

กสทช.	และเลขาธิการ	กสทช.	ประจ�าปี	๒๕๖๒	ตามมาตรา	

๗๖	 และมาตรา	 ๗๒	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง																		

วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	 รับทราบ	 เรื่อง	 การจัดกิจกรรมแผนภาพความคิด	

(Mind	Map)	เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภา	ด้วย

คณะกรรมาธิการติดตาม	 เสนอแนะ	 และเร่งรัดการปฏิรูป

ประเทศและการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ															

ได้จัดกิจกรรมแผนภาพความคิด	 (Mind	 Map)	 เพื่อรับฟัง													

ความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภา	ในวันจันทร์ที่	๑๐	สิงหาคม	

๒๕๖๓	 ณ	 บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภาระหว่างเวลา	

๐๙.๐๐-๑๔.๐๐	นาฬิกา	 เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวไปด�าเนินการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การติดตาม	เสนอแนะ	และเร่งรัด

การปฏิรูปประเทศ	 และการจัดท�าและด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ	:	วุฒิสภาต้องท�าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย	

ซึ่งจะจัดข้ึนในวันพฤหัสบดีที่	 ๑๓	 สิงหาคม	๒๕๖๓	 ระหว่าง

เวลา	 ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องเจ้าพระยาบอลรูม	

โรงแรมรามาดา	 บาย	 วินด์แดม	 แบงคอก	 เจ้าพระยาปาร์ค	

กรุงเทพมหานคร	 จึงขอเชิญสมาชิกวุฒิสภาร ่วมแสดง																			

ความคิดเห็นในกิจกรรมดังกล่าว

	 ที่ประชุมรับทราบ

 กระทู้ถาม

	 กระทู้ถามเป็นหนังสือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	เร่ือง	ความปลอดภัยของข้อมลูส่วนบคุคล

ในระบบปฏิบัติการ	 “ไทยชนะ”	 ซึ่งนายอ�าพล	 จินดาวัฒนะ	

เป็นผู้ตั้งถาม	ถามนายกรัฐมนตรี	(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๖)

	 ๒.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การบังคับคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับ														

การทจุรติในคดรีะบายข้าวแบบรฐัต่อรฐั	ซึง่นายวนัชยั	สอนศริิ	

เป็นผู้ตั้งถาม	ถามนายกรัฐมนตรี	(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๗)

	 เนื่องจากกระทู้ถามที่	๓.๑.๖	และกระทู้ถาทที่	๓.๑.๗	

รัฐมนตรีผู ้ รับผิดชอบในการตอบกระทู ้ถามติดภารกิจ																													

ไม่สามารถมาตอบกระทูถ้ามได้	จงึขอเลือ่นการตอบกระทูถ้าม							

ดังกล่าวออกไปก่อน

	 ๓.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก														

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซ่ึงนายเฉลิมชัย	 เฟื่องคอน	

เป็นผูต้ัง้ถาม	ถามรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	(ระเบยีบ											

วารที่	 ๓.๑.๑)	 เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา																				

ครั้งที่	 ๑๕	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๒๐	

กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย																					

(พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๔.	กระทู ้ถาม	 เรื่อง	 โครงการรถไฟความเร็วสูง	

กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-หนองคาย	 ซึ่งนายสุรเดช																					

จิรัฐติเจริญ	 เป็นผู ้ตั้งถาม	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม	 (ระเบียบวาระที่	 ๓.๑.๒)	 เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจาก															

การประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่๑๗	(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่)	

วันจันทร์ที่	๓	สิงหาคม	๒๕๖๓	โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม	 (นายอธิรัฐ	 รัตนเศรษฐ)	 เป็นผู ้ตอบกระทู ้ถาม																				

ดังกล่าว

	 ๕.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ปัญหาการด�าเนินโครงการระบบ

ตั๋วร่วมขนส่งสาธารณะ	 ซึ่งพลเอก	 ยอดยุทธ	 บุญญาธิการ																	

เป็นผูต้ัง้ถาม	ถามรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	(ระเบยีบวาระ

ที่ 	 ๓.๑.๓)	 เป็นเรื่องที่ เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา																									

ครั้งที่	 ๑๗	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๓	

สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม																							
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ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงคมนาคม																			

(นายถาวร	เสนเนียม)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๖.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข	๓๔๘	ซึ่งนายทวีวงษ์	จุลกมนตรี	เป็นผู้ตั้งถาม	ถาม

นายกรัฐมนตรี	 (ระเบียบวาระที่	 ๓.๑.๔)	 เป็นเรื่องที่เลื่อนมา

จากการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๗	 (สมัยสามัญประจ�าป	ี																			

ครั้งที่หนึ่ง)	วันจันทร์ที่	๓	สิงหาคม	๒๕๖๓	โดยนายกรัฐมนตรี

ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงคมนาคม																				

(นายถาวร	เสนเนียม)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๗.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้

รับผลกระทบจากการห้ามใช้สารเคมีพาราควอตและคลอร์ไพ

รฟิอส	ซึง่พลเอก	ดนัย	มชีเูวท	เป็นผู้ต้ังถาม	ถามรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (ระเบียบวาระที่	 ๓.๑.๕)	 เป็น

เรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๑๗	(สมัยสามัญ

เป็นประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๓	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓																		

โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมาย

ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นางสาว

มนัญญา	ไทยเศรษฐ์)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 กระทู้ถามด้วยวาจา

	 ๑.	กระทู้ถาม	เรื่อง	การปฏิบัติตามระเบียบมหาดไทย

ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ข้อ	 ๒๔	 ซึ่ง																

นายดเิรกฤทธิ	์เจนครองธรรม	เป็นผูต้ัง้ถาม	ถามรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงมหาดไทย	 (ระเบียบวาระที่	 ๓.๒.๒)	 โดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	(นายนพินธ์	บุญญามณี)	เป็นผูต้อบกระทูถ้าม

ดังกล่าว	 เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย															

ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู ้ถามด้วยวาจาได้และ																		

ขอเลือ่นการตอบโดยไม่ก�าหนดเวลา	จงึท�าให้กระทูถ้ามดังกล่าว

เป็นอันตกไป	 หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถาม								

ด้วยวาจา	กใ็ห้เสนอใหม่เพือ่พจิารณาในคราวถดัไป	ตามข้อบงัคบั 

ข้อ	๑๖๖	วรรคสอง

	 ๒.	กระทู้ถาม	เรื่อง	ปัญหาการบริหารจัดการหน้ากาก

อนามัย	 ซ่ึงนายเจตน์	 ศิรธรานนท์	 เป็นผู้ตั้งถาม	 ถามนายก

รัฐมนตรี	 (ระเบียบวาระที่	๓.๒.๓)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบ

หมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์	 (นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์)	 เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม																					

ดังกล่าว	 เน่ืองจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถาม														

ด้วยวาจาได้และขอเลือ่นการตอบโดยไม่ก�าหนดเวลา	จงึท�าให้

กระทูถ้ามดงักล่าวเป็นอนัตกไปหากสมาชกิยงัประสงค์ทีจ่ะตัง้

เป็นกระทู้ถามด้วยวาจา	 ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราว

ถัดไปตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๖๖	วรรคสอง

	 ๓.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ใบขับขี่ตลอดชีพ	 ซึ่งนายค�านูณ	

สทิธสิมาน	เป็นผูต้ัง้ถามถามรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	

(ระเบยีบวาระท่ี	๓.๒.๑)	โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม

ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงคมนาคม																		

(นายถาวร	เสนเนียม)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 เรื่องที่พิจารณา

	 เรื่องด่วน	ดังนี้

	 ๑.	 ร ่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ ื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๑)	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได ้มีมติเห็นด ้วยกับข ้อสังเกตของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการ

พิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	 ร่างพระราชบญัญตัยิบุเลกิบรรษทัตลาดรองสนิเชือ่

ที่อยู่อาศัย	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา															

เสร็จแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๒)

 ผลการพิจารณา 

	 ที่ ประชุมมีมติ เห็นด ้ วยกับข ้อสั ง เกตของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการ

พิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ต่อจากนั้น	 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา

รายงานประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(ตามมาตรา	๒๑	แห่งพระราชบัญญัติ

พัฒนาวิททยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 	 พ.ศ. 	 ๒๕๓๔)	

(ระเบียบวาระท่ี	 ๕)	 ซึ่งเป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม

วุฒิสภา	ครั้งที่	๑๗	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันจันทร์ที ่

๓	สิงหาคม	๒๕๖๓	
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 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

	 หลังจากน้ัน	 ประธานของท่ีประชุมได้สั่งให้เล่ือนการ

พิจารณาระเบียบวาระที่	 ๖	 เรื่องท่ีเสนอใหม่ออกไปพิจารณา

ในการประชุมวุฒิสภาสัปดาห์ถัดไป	

 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เหน็ชอบด้วยกับสภาผูแ้ทนราษฎร	จ�านวน	๒	ฉบบั	ดงัน้ี

	 ๑.	 ร ่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ ื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร ่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรอง																					

สินเชื่อที่อยู่อาศัย	พ.ศ.	....	d

ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 เรื่องที่พิจารณา

	 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	รายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	แนวทางการแก้ไข

ปัญหาหน้ีสินภาคครัวเรือนของประชาชนในระดับฐานราก

อย่างยัง่ยนื	ซึง่คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและ

ลดความเหล่ือมล�้าพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระท่ี	 ๔)																		

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษาฯ																		

พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ																

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 จากนั้น	ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานผลการปฏิบัตงิานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	(ตามมาตรา	๔๕	

แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐)	(ระเบียบวาระที่	๖.๑)

	 ๒.	 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด ้านสิทธิ														

มนุษยชนของประเทศไทย	ปี	 ๒๕๖๒	 (ตามมาตรา	๔๐	 แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ											

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐)	(ระเบียบวาระที่	๖.๒)

	 เนือ่งจากระเบยีบวาระท่ี	๖.๑	และระเบยีบวาระที	่๖.๒	

เป็นรายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันประธานของที่ประชุม																

จึงปรึกษาต่อท่ีประชุมเพื่อขอให้รวมการพิจารณารายงาน																					

ทั้ ง	 ๒	 ฉบับดังกล ่าวไปในคราวเดียวกัน	 ซึ่ งที่ประชุม																																	

เห็นชอบ	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

	 ประธานของที่ประชุมได ้ด�าเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม	

ตัง้กรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารการเศรษฐกจิ	การเงิน	และ

การคลัง	 แทนต�าแหน่งที่ว่าง	 โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ	

(นายวสิทุธิ	์ศรสีพุรรณ)	ได้มีหนงัสอืแจ้งว่าต�าแหน่งกรรมาธกิาร

ในคณะกรรมาธิการฯ	ว่างลง	จึงเสนอให้วุฒิสภาตั้ง	นายวิรัตน์	

เกสสมบูรณ์	 เป็นกรรมาธิการฯ	 แทนต�าแหน่งท่ีว่าง	 ตาม																						

ข้อบังคับ	ข้อ	๑๐๓	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	d

ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
 เรื่องที่รับทราบ

	 ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม											

ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม	ดังนี้

	 ๑.	 รบัทราบ	เรือ่ง	แจ้งเหตขุดัข้องทีไ่ม่อาจบรรจกุระทูถ้าม

เป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาได้ภายใน

ก�าหนดเวลา	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๖๐	จ�านวน	๑	กระทู้

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รบัทราบ	เรือ่ง	รายงานความคบืหน้าในการด�าเนินการ

ตามแผนการปฏริปูประเทศตามมาตรา	๒๗๐	ของรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	 (เดือนมกราคม	 –	 มีนาคม	 ๒๕๖๓)														

ซึ่งในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ครั้งท่ี	 ๑๘	 (สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งท่ีหน่ึง)	 วันพุธท่ี	 ๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	ที่ประชุม												

สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	ดังกล่าวแล้ว

	 ที่ประชุมรับทราบ
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 กระทู้ถาม

	 กระทู้ถามเป็นหนังสือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การขับเคลื่อนการปฏิรูปต�ารวจ	

ตามร่างพระราชบญัญตัติ�ารวจแห่งชาต	ิพ.ศ.	....	ซึง่นายเฉลมิชยั  

เฟ่ืองคอน	เป็นผูต้ัง้ถาม	ถามนายกรฐัมนตร	ี(ระเบยีบวาระท่ี	๓.๑.๒)

	 ๒.	กระทูถ้าม	เรือ่ง	ความคืบหน้าโครงการเพ่ิมปรมิาณ

น�้าต้นทุนให้เข่ือนภูมิพล	 ซึ่งนายกิตติศักดิ์	 รัตนวราหะ	 เป็น															

ผู้ตั้งถาม	ถามนายกรัฐมนตรี	(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๔)

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การด�าเนินคดีกับนายอานนท	์											

น�าภา	แกนน�าการชุมนมุ	ซ่ึงนายสมชาย	แสวงการ	เป็นผูต้ั้งถาม 

ถามนายกรัฐมนตรี	(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๖)

	 เนือ่งจากกระทูถ้ามล�าดบัที	่๓.๑.๒	ล�าดบัที	่๓.๑.๔	และ

ล�าดับที่	 ๓.๑.๖	 รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการตอบกระทู้ถาม															

ตดิภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทูถ้ามได้	จึงขอเลือ่นการตอบ

กระทู้ถามดังกล่าวออกไปก่อน

	 ๔.	 กระทู ้ถาม	 เรื่อง	 การจัดท�ากฎหมายว่าด ้วย																									

การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม	ซึ่งนายอ�าพล		

จินดาวัฒนะ	เป็นผู้ตั้งถาม	ถามนายกรัฐมนตรี	(ระเบียบวาระ

ที่ 	 ๓.๑.๑)	 เป็นเรื่องที่ เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา																										

ครั้งที่	 ๑๗	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๓	

สิงหาคม	๒๕๖๓	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์

(นายจุติ		ไกรฤกษ์)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๕.	กระทู ้ถาม	 เรื่อง	 โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง																					

สายสแีดง	ซึง่นายสรุเดช	จิรฐัติเิจรญิ	เป็นผูต้ัง้ถาม	ถามรฐัมนตรี

ว ่าการกระทรวงคมนาคม	 (ระเบียบวาระที่ 	 ๓.๑.๓)																																			

โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้รฐัมนตร	ี						

ช ่วยว ่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายถาวร	 เสนเนียม)																											

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๖.	กระทู ้ถาม	 เรื่อง	 การสร้างสะพานข้ามคลอง																	

มหาสวัสด์ิ	 ในซอยชัยพฤกษ์	 ๓๓	 แยก	 ๔	 เขตตลิ่งชัน																												

ซึ่งนายค�านูณ	 สิทธิสมาน	 เป็นผู้ตั้งถาม	 ถามนายกรัฐมนตร	ี

(ระเบียบวาระที่	 ๓.๑.๕)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้

รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย	(นายทรงศกัดิ	์ทองศร)ี	

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 เรื่องที่พิจารณา

	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	การจัดการศึกษา

โดยบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน	 (Work	 Integrated	

Learning	:	WIL)	ส�าหรับอาชีวศึกษา	โดยเน้นรูปแบบทวิภาคี	

ซึง่คณะกรรมาธิการการศกึษาพจิารณาเสร็จแล้ว	(ระเบยีบวาระที	่๔.๑) 

 ผลการพิจารณา

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร ้อมทั้ ง เห็นด ้วยกับข ้อสังเกตและข ้อเสนอแนะของ																										

คณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา															

ด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การวิเคราะห์

ประเดน็การจัดการอาชวีศกึษา	และกฎหมายทีม่ผีลกระทบต่อ

การจัดการศึกษา	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณา																

เสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๒)	

 ผลการพิจารณา

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร ้อมทั้ ง เห็นด ้วยกับข ้อสังเกตและข ้อเสนอแนะของ																												

คณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา																							

ด�าเนินการต่อไป

	 ๓.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ข้อเสนอเชิง

นโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาเอกชน															

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙ 

(COVID-19)	 ที่เหมาะสมกับสังคมไทย	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ							

การศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๓)	

 ผลการพิจารณา

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร ้อมทั้ ง เห็นด ้วยกับข ้อสังเกตและข ้อเสนอแนะของ																													

คณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา														

ด�าเนินการต่อไป

	 จากน้ัน	ประธานของทีป่ระชุมได้ด�าเนินการให้ทีป่ระชมุ

พิจารณาเรื่องท่ีค้างพิจารณารายงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน	

ประจ�าปี	๒๕๖๒	(ตามมาตรา	๓๙	แห่งพระราชบญัญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด ้วยผู ้ตรวจการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐)	

(ระเบยีบวาระที	่๕)	เป็นเรือ่งทีเ่ลือ่นมาจากการประชมุวฒุสิภา
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ครั้งที่	 ๑๘	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๑๐	

สิงหาคม	๒๕๖๓	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว	d

ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
 เรื่องที่รับทราบ 

	 ที่ประชุมรับทราบเร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม											

ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม	รับทราบ	เรื่อง	คณะ

กรรมาธิการติดตามเสนอแนะ	 และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	

และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ได้จัดให้

สมาชิกวุฒิสภาแสดงความจ�านงขออภิปรายเกี่ยวกับรายงาน

ความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ	

ตามมาตรา	๒๗๐	ของรัฐธรรมนูญ	(เดือนมกราคม	–	มีนาคม	

๒๕๖๓)	 ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี	 ๑๗	 –	 วันอังคารที่	 ๑๘	 สิงหาคม	

๒๕๖๓	 โดยสมาชิกฯ	 สามารถยื่นแบบแสดงความจ�านงได้ที	่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ	ณ	บริเวณหน้าห้องประชุม

วุฒิสภา	 ในการนี้	 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดส่ง																						

รายงานฯ	ดังกล่าวให้กับสมาชิกฯ	แล้ว

	 ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องที่พิจารณา 

	 พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

รายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	ความรอบรู้ทางการเงินของ

ประชาชนไทย	 (Financial	 Literacy)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ																

การเศรษฐกิจ	 การเงิน	 และการคลัง	 พิจารณาเสร็จแล้ว	

(ระเบียบวาระที่	๔)	

 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษา

ของคณะกรรมาธกิารฯ	พร้อมทัง้เหน็ด้วยกับข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกิารฯ	เพือ่ส่งไปยงัคณะรฐัมนตรพิีจารณาด�าเนนิการต่อไป

	 พิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานการตรวจสอบส�านักงานการตรวจเงิน																	

แผ่นดิน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	(ตามมาตรา	๗๔	

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน

แผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๖๑)	(ระเบียบวาระที่	๖.๑)	

 ผลการพิจารณา 

	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

	 ๒.	 รายงานการเงินแผ่นดิน	 ประจ�าปีงบประมาณ																				

พ.ศ.	๒๕๖๒	(ตามมาตรา	๗๕	วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ

วนิยัการเงนิการคลงัของรฐั	พ.ศ.	๒๕๖๑)	(ระเบยีบวาระที	่๖.๒)	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว	d

 

ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
 เรื่องที่รับทราบ

	 รับทราบ	 เรื่อง	 พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุม

รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	รบัทราบ	เรือ่ง	ผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ

ข้าราชการรัฐสภาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องที่พิจารณา

	 พิจารณาเรื่องรับรองรายงานการประชุม	 ซึ่งที่ประชุม

พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวฒุสิภา	จ�านวน	๒	ครัง้	ดงันี้

	 ครั้งท่ี	 ๑	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีหน่ึง)	 วันจันทร์ที	่

๒๕	พฤษภาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	 ๒	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันอังคารที่	

๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา																			

ทั้ง	๒	ครั้ง	โดยไม่มีการแก้ไข

 พจิารณาเรือ่งทีค่ณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แล้ว	ดงันี้

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ข้อเสนอทิศทาง

ประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด-19	 ในด้านการพาณิชย์และ																				

การอุตสาหกรรม	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และ																							

การอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑)	
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 ผลการพิจารณา

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ							

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 แนวทาง																								

การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 (COVID-19)	

และโรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสในอนาคต	 ซึ่งคณะ

กรรมาธกิารการศกึษาพิจารณาเสรจ็แล้ว	(ระเบยีบวาระที	่๔.๒)	

เนื่องจากคณะกรรมาธิการการศึกษาขอเล่ือนการพิจารณา

รายงานดังกล่าวไปในการประชุมวุฒิสภาครั้งถัดไป	 ประธาน

ของที่ประชุมจึงปรึกษาต่อท่ีประชุมเพื่อขอให้เล่ือนการ

พิจารณาระเบียบวาระที่	๔.๒	ออกไปพิจารณาในการประชุม

วุฒิสภา	ครั้งที่	๒๓	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันอังคารที่ 

๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๓	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ๓.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 COVID-19																						

ผลกระทบต่อความม่ันคง	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการทหารและ

ความมั่นคงของรัฐพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๓)	

 ผลการพิจารณา

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ																	

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ต่อจากนัน้	ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งทีเ่สนอใหม่	รายงาน

ของผู ้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน																					

เพื่อพัฒนาพื้นที่	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 ส�าหรับปีสิ้นสุด							

วนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๖๑	(ตามมาตรา	๘๓	แห่งพระราชบญัญตัิ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	พ.ศ.	๒๕๔๗)	(ระเบียบวาระที่	๖)	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว	d

ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
 เรื่องที่พิจารณา

	 พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

ดังนี้

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การด�าเนินงาน

ของสภาเด็กและเยาวชนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม															

การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และที่แก้ไข

เพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ																							

การพัฒนาสังคม	 และกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู ้สูงอายุ																			

คนพิการและผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระ														

ที่	๔.๑)	

 ผลการพิจารณา

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ													

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 แนวทาง																					

การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 (COVID-19)	

และโรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสในอนาคต	 ซึ่งคณะ

กรรมาธกิารการศกึษาพิจารณาเสรจ็แล้ว	(ระเบยีบวาระที	่๔.๒)	

เป็นเร่ืองที่ เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา	 คร้ังที่ 	 ๒๒																							

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีหนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๒๔	 สิงหาคม	

๒๕๖๓	

 ผลการพิจารณา

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร ้อมทั้ ง เห็นด ้วยกับข ้อสังเกตและข ้อเสนอแนะของ																									

คณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา														

ด�าเนินการต่อไป

	 จากนั้น	ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานการสร้างระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	

ประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 (ตามมาตรา	 ๑๘	 (๑๒)	 แห่ง																		

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕)	

(ระเบียบวาระที่	๖.๑)	

	 ๒.	 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินส�าหรับปี												

สิน้สดุวนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๖๐	และส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่๓๐	

กันยายน	 ๒๕๖๑	 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

(ตามมาตรา	 ๔๓	 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ											

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕)	(ระเบียบวาระที่	๖.๒)
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	 เนื่องจากระเบียบวาระที่	๖.๑	และระเบียบวาระ	๖.๒	

เป็นรายงานของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ																			

ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน	 ประธานของที่ประชุมจึงปรึกษา						

ต่อที่ประชุมเพื่อขอให้รวมการพิจารณารายงานฯ	ทั้ง	๓	ฉบับ																

ดังกล่าวไปในคราวเดียวกัน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 ผลการพิจารณา

		 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	 ทั้ง	 ๓	 ฉบับ												

ดังกล่าว

	 ๓.	 รายงานประจ�าปี	๒๕๖๒	ของกองทนุสนบัสนนุการ

สร้างเสรมิสขุภาพ	(ตามมาตรา	๓๖	แห่งพระราชบัญญตักิองทนุ

สนับสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	พ.ศ.	๒๕๔๔)	(ระเบยีบวาระที	่๖.๓) 

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว	d

ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
 เรื่องที่รับทราบ 

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	

แต่งตั้งนายบรรจงศักดิ์ 	 วงศ์ปราชญ์	 เป็นตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ	แทนต�าแหน่งที่ว่าง	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๒๐	สิงหาคม	

พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	เรื่อง	แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้

ถามเป็นหนงัสอืเข้าระเบียบวาระการประชมุวุฒสิภาได้ภายใน

ก�าหนดเวลา	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๖๐	จ�านวน	๑	กระทู้

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	

๒๕๖๒	ขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย	 (ส.ส.ท.)	 ตามมาตรา	 ๕๒	 แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	

พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๑๒	

(สมัยสามัญประจ�าปีคร้ังที่หนึ่ง)	 เป็นพิเศษ	 วันพุธที่	 ๑๕	

กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา											

รับทราบรายงานฯ	ดังกล่าวแล้ว

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	 รับทราบ	 เรื่อง	 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ

วุฒิสภาขอเปลี่ยนแปลงกรรมาธิการในสัดส่วนผู ้แทนของ													

คณะรัฐมนตรี	 โดยขอเปลี่ยนจาก	 นายเทวัญ	 	 ลิปตพัลลภ																																								

เป็น	นายอนุชา		นาคาศัย

	 ที่ประชุมรับทราบ

 กระทู้ถาม	กระทู้ถามเป็นหนังสือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การขับเคลื่อนการปฏิรูปต�ารวจ	

ตามร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ	พ.ศ.	....	ซึ่งนายเฉลิมชัย  

เฟื่องคอน	 เป็นผู้ตั้งถาม	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (ระเบียบวารที่	

๓.๑.๒)	

	 ๒.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การด�าเนินคดีกับนายอานนท	์	

น�าภา	 แกนน�าการชุมนุม	 ซึ่ งนายสมชาย	 แสวงการ																																		

เป็นผู้ตั้งถาม	ถามนายกรัฐมนตรี	(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๓)

	 โดยกระทู้ถามล�าดับท่ี	 ๓.๑.๒	 และล�าดังที่	 ๓.๑.๓																							

เป็นเรือ่งท่ีเลือ่นมาจากการประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่๒๐	(สมัยสามัญ

ประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่)	วนัจนัทร์ที	่๑๗	สงิหาคม	๒๕๖๓	เนือ่งจาก

รฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบในการตอบกระทูถ้าม	ตดิภารกจิไม่สามารถ

มาตอบกระทู้ถามได้	 จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้งสอง

กระทู้ดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่	๑๔	กันยายน	๒๕๖๓

	 ๓.	กระทูถ้าม	เรือ่ง	ความคืบหน้าโครงการเพ่ิมปรมิาณ

น�้าต ้นทุนให้เขื่อนภูมิพล	 ซึ่งนายกิตติศักดิ์ 	 รัตนวราหะ																					

เป็นผู้ตั้งถาม	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (ระเบียบวาระท่ี	 ๓.๑.๑)													

เป็นเร่ืองที่ เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา	 คร้ังที่ 	 ๒๐																					

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีหนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๑๗	 สิงหาคม	

๒๕๖๓	โดยนายกรฐัมนตรไีด้มอบหมายให้รฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายประภัตร	 	 โพธสุธน)																						

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

 เรื่องที่พิจารณา 

 พจิารณาเรือ่งด่วน	รายงานความคบืหน้าในการด�าเนนิการ

ตามแผนการปฏริปูประเทศ	ตามมาตรา	๒๗๐	ของรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	 (เดือนมกราคม	 –	 มีนาคม	 ๒๕๖๓)	

พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม	 เสนอแนะ	 และ

เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	 และการจัดท�าและด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนการ

อภปิรายรายงานฯ	ดงักล่าว	ออกไปพจิารณาต่อในวนัองัคารที	่

๘	กันยายน	๒๕๖๓	d
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ส.ส. ประชาธปัิตย์ เสนอร่าง พ.ร.บ. ยาเสพตดิ
ให้โทษ
 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรัฐสภา นายเทพไท 

เสนพงศ์ และนายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พรรคประชาธปัิตย์ เสนอร่างพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อประธานรัฐสภา  ผ่านนายสมบูรณ์                

อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธาน สภาผู้แทนราษฎร 

นอกจากนี้ ยังปรากฏผลการวิจัยว่าพืชกระท่อมมีประโยชน์

ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชน

ใช้พืชกระท่อม เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคด้วยตนเอง                       

จงึสมควรแก้ไข พระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนน�าพืชกระท่อมไปใช้ประโยชน์                 

ได้อย่างเสรี

 นอกจากน้ี คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา                          

หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการใช้กระท่อมอย่างเป็น

ระบบ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อม

อย่างเป็นระบบได้ลงพื้นท่ีในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือรับ

ฟังความคิดเห็นในหลายประเด็นมาประกอบการจัดท�าร่าง 

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  โดยหลังจากนี้

จะ เสนอร ่ างพระราชบัญญัติ พืชกระท ่อมโดยเฉพาะ                                

เพื่อผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจเช่นเดียวกับยางพาราต่อไป

 นายสมบูรณ ์  อุ ทัยเ วียนกุล กล ่าวภายหลัง รับ                             

ร่างพระราชบญัญติัฯ ว่า จะน�าร่างพระราชบญัญติั ฉบบัดังกล่าว

เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยขั้นตอนต่อไป คือ                 

จะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอร่าง พ.ร.บ. ว่ามีความถูกต้อง

ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และด�าเนินการตามข้ันตอน ก่อนจะ

น�าบรรจุในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป m

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ

 ทั้งน้ี นายเทพไท เสนพงศ์ ได้กล่าวภายหลังยื่นร่าง               

พระราชบัญญัติดังกล่าวว่า ด้วยปัจจุบันพืชกระท่อมถูกจัดให้

เป็นยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งขณะนี้อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด้วย                         

ยาเสพติดให้โทษนั้นมิได้ก�าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด 

หรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องควบคุมตามอนุสัญญาแต่อย่างใด 

   
ประธานสภาเปิดสมัมนา STRONG MODEL
 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม 

โรงแรมรอยลัรเิวอร์ กรงุเทพฯ นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดโครงการ

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์กรพอเพียง

ต้านทุจรติ STRONG MODEL ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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พร้อมให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเร่ือง ความซื่อสัตย์สุจริต        

ในการปฏิบัติราชการ โดยมี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการ        

สภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน

หากต้องการให้ประเทศชาติของเราพัฒนาเจริญก้าวหน้า              

จะต้องปลูกฝังหรือสอนเยาวชน โดยเฉพาะคนรุ ่นใหม่ให้

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากเป็น

คุณสมบัติพื้นฐานที่ส�าคัญ

 ส ่วนการปฏิบัติราชการด ้วยความซื่อสัตย ์สุจริต                     

จะเป็นการสร้างคณุค่าให้ตนเองและเป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคม

อันจะส่งผลให้สภาพโดยส่วนรวมของสังคมดีข้ึน ประเทศ                  

จะเกดิการพฒันาเตม็ทีแ่ละสงัคมจะมแีต่ความสงบสขุ โดยทกุฝ่าย

ต้องตระหนกัและรูบ้ทบาทหน้าทีข่องตนเอง ส่วนราชการสงักดั

รัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

จึงต ้องยึดมั่นในคุณธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย ์เป ็นส�าคัญ                        

เพือ่รกัษาไว้ซึง่วฒันธรรมองค์กร พร้อมทัง้เน้นย�า้ว่า ส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภาต ้องเป ็นองค ์กรต ้นแบบด้านความสุจริต                            

และความโปร่งใส และขอให้ข้าราชการรัฐสภาจงยึดมั่น                  

ในความซือ่สตัย์สจุรติดังทีเ่คยให้โอวาทไว้ในงานวนัแห่งคณุธรรม

และจริยธรรม ซึ่งเป็นวันมอบรางวัลดีเด่นให้กับข้าราชการ                

และหน่วยงานสังกัดรัฐสภาในปี ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมาว่า “ขอให้

ข้าราชการรัฐสภาทุกคนท�างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ศึกษา

ภารกจิหน้าทีข่องตนเองให้ด ีและท�าหน้าท่ีอย่างมีธรรมาภบิาล 

ยืดหลักนิติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความคุ้มค่า ไม่ต้อง          

เกรงใจใคร” m

ประธานรัฐสภา ร ่วมงาน ๑๐๐ ป ี                                     
กลุ่มบริษัทสุภัทรา
 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สุภัทรา ริเวอร์ เฮ้าส์ 

กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธาน           

สภาผู้แทนราษฎร ร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี 

กลุ ่มบริษัทสุภัทรา โดยมีนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิก                 

สภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ และนายวิวัฒน์ มุ่งการด ี

ท่ีปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมในงาน ในการน้ี                  

นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการบริษัท 

เรอืด่วนเจ้าพระยา จ�ากัด และกลุ่มบรษัิท สุภทัรา จ�ากดั ให้การ

ต้อนรับ m

 ส�าหรับการกล่าวปาฐกถา นายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร ได ้เน ้นย�้าเรื่อง                        

ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ซึ่งความซื่อสัตย์              

เป็นคุณธรรมที่จ�าเป็นต่อทุกสังคม สังคมใดขาดคุณธรรม                 

สังคมนั้นจะวุ ่นวาย ไม่สงบ คนจะเอารัดเอาเปรียบกัน                    

และเห็นแก่ตัวมากขึ้น จนก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา                    

อีกมากมาย ผู้ใดประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับ              

การยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจ            

ได้รับการยอมรับ และถือว่าเป็นคุณธรรมอันส�าคัญท่ีสุด                  
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   กลุ่มมติรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวยีดนาม 
เป ็น เจ ้ าภาพในงานเลี้ ยงอาหารค�่ า                      
ทูตเวียตนาม
 วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอาหารปิคโคโล 

โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง กรงุเทพฯ นายไพจติ ศรวีรขาน 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาไทย - เวียดนามและกรรมการบริหารกลุ่ม               

มติรภาพฯ ไทย - เวยีดนาม เป็นเจ้าภาพในงานเลีย้งอาหารค�า่ 

เพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Mr. Nguyen Hai  Bang (นายเหวียน 

หาย บ่ัง) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประจ�าประเทศไทย

 นายไพจติ  ศรวีรขาน สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรในฐานะ

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม และ

กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯไทย-เวียดนาม ประกอบด้วย 

นายนิยม เวชกามา นายประกอบ  รัตนพันธ์  และนายอารี ไกรนรา 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พร้อมทัง้นายศกัดิช์ยั ธนบญุชัย และ

พล.อ.พศิณ ุ พทุธวงศ์ สมาชกิวุฒสิภา เป็นเจ้าภาพในงานเลีย้ง

อาหารค�่า เพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Mr. Nguyen Hai Bang 

(นายเหวียน หาย บั่ง) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามประจ�าประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบวาระ                     

การด�ารงต�าแหน่ง โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชม                   

และขอบคุณกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม ที่ให้ความร่วมมือ

กบัสถานเอกอัครราชทตูฯ ในการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่าง

เวียดนามและประเทศไทยมาโดยตลอด พร้อมทั้งกล่าวว่า             

กลุ่มมิตรภาพฯ เป็นช่องทางส�าคัญช่องทางหนึ่งที่มีบทบาท       

เป็นอย่างยิง่ในการผลกัดนัและยกระดับความสมัพนัธ์ระหว่าง

ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น m

ผู้น�าฝ่ายค้านเปิดโครงการรัฐสภาสัญจร
เพื่อเด็กและเยาวชน
 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพงษ์ 

อมรวิวัฒน์ ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน               

พิธีเปิดโครงการรัฐสภาสัญจรเพ่ือเด็กและเยาวชน ประจ�าป ี      

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมนีายศรณัยู มทีองค�า รองผูว่้าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ 

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวรายงาน และ

นางสาวทศันย์ี บรูณุปกรณ์ นายนพคณุ รฐัผไท และนายจกัรพล 

ตัง้สทุธธิรรม สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคเพือ่ไทย พร้อมด้วย

นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่      

การศึกษาเขต ๓๔ เข้าร่วมในพิธีเปิด

 โอกาสนี ้ผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร ได้ปาฐกถา

พิเศษเรื่อง “พลังของเยาวชนต่อการพัฒนาการเมืองไทย”            

เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน ใจความว่า เยาวชนเป็นผู้ที่มี            



รอบรั้วสภา - ข่าวในประเทศ 43

   

   
ความส�าคัญต ่อการก�าหนดอนาคตของประเทศและ                               

สิ่งที่เยาวชนแสดงออกทางการเมืองจะเป็นพลังที่ส�าคัญ                     

และมีบทบาทต่อการพัฒนาการเมืองไทยเป็นอย่างมาก                  

ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐              

ได้ก�าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ในหมวดต่าง ๆ 

อาทิ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย                           

มาตรา ๔๔ การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงโดยการชมุนมุ โดยสงบ

และปราศจากอาวธุ เป็นต้น รวมทัง้เยาวชนจะต้องเคารพสทิธิ

ผู้อื่น เพราะระบอบประชาธิปไตยเชื่อในความเสมอภาคของ

ทุกคนจึงต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู ้อื่นและไม่ท�า                

ความเดอืดร้อนแก่ผูอ้ืน่ ดงันัน้ การใช้สทิธแิละเสรภีาพของตน

ต้องอยู ่ภายใต้ขอบเขตกติกาของกฎหมาย ในตอนท้าย                       

ผู ้น�าฝ ่ายค ้านในสภาผู ้แทนราษฎร กล ่าวว ่า เยาวชน                                  

มีความส�าคัญมากต่อการช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองไทยเพื่อเป็นพลังงานส�าคัญ         

ที่จะสามารถพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป m

ประธานสภาฯ เปิดนิทรรศการ “ISEE 2.0 :  
Edtech เพื่ อ พัฒนานโยบายสร ้ าง                        
ความเสมอภาคทางการศึกษา”  
 วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรัฐสภา นายชวน 

หลกีภยั ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นประธานในพธิเีปิดงาน

นิทรรศการ “ISEE 2.0 : Edtech เพื่อพัฒนานโยบายสร้าง       

ความเสมอภาคทางการศึกษา” โดยมี นพ.สุภกร บัวสาย                   

ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

กล่าวรายงาน  

โดยเฉพาะในวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่ง                

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมอย่างรนุแรง โดยเฉพาะ

กับครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่ยากจน ด้อยโอกาส                   

กว่า ๑.๘ ล้านคน และเนือ่งจากผลกระทบจากโควดิ-19 ท�าให้

รายได้ครัวเรือนลดลงอย่างมาก ส่งผลให้เด็กเหล่าน้ีเป็น                

กลุ ่มท่ีมีความเสี่ยงจะหลุดออกนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้               

ต้องยอมรับว่า สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา                   

เป็นปัญหาที่ยากและซับซ้อน ไม่สามารถแก้ไขโดยหน่วยงานใด

หน่วยงานหน่ึงได้ ต้องอาศยัพลงัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เพื่อน�าการศึกษาไปให้ถึงเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทุกคน

อย่างเสมอภาค และกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา 

(กสศ.) ในฐานะหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญท่ีมีภารกิจ                             

ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และลดความเหลื่อมล�้า               

ทางการศึกษาได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาค

ทางการศกึษาหรือระบบ ISEE ซึง่เป็นนวตักรรมด้านเทคโนโลยี

เพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา และเป็น Big Data ของเดก็

และเยาวชนจ�านวนกว่า ๔ ล้านคน ที่ช่วยให้ทุกฝ่ายมองเห็น

ข ้ อ เ ท็จจ ริ งของสถานการณ ์ป ัญหาความเหลื่ อมล�้ า                                     

ทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศทั้งในมิติ

ของสถานศึกษาและเด็กเยาวชน ทั้งในระบบและนอกระบบ                

การศึกษา m

 ในการนี้ นายชวน หลีกภัย กล่าวเปิดนิทรรศการ 

ใจความว่า หนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของทุกฝ่ายในบ้านเมือง        

ขณะนี้ คือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา                      
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ส.ส.สมุทรสาคร ร่วมเสวนา “บทบาทของ
เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง”
 วนัที ่๕ กนัยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชมุ ๙๐ ปี โรงเรยีน

สมทุรสาครวิทยาลยั จงัหวดัสมทุรสาคร นายทองแดง เบ็ญจะปัก 

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร เขต ๑                 

พรรคก้าวไกล นายสมัคร ป้องวงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดสมุทรสาคร เขต ๒ พรรคชาติพัฒนา และนางสาวจอมขวัญ 

กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร 

เขต ๓ พรรคพลังประชารัฐ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา

วิชาการ เร่ือง “บทบาทของเยาวชนกับการมีส ่วนร่วม                      

ทางการเมือง” โดยมีนายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ ผู้ประกาศข่าวสถานี

โทรทัศน์ NBT ยุวชนประชาธิปไตย ๒๕๕๗ จังหวัดชุมพร                  

เป็นผู้ด�าเนินรายการ

 การเสวนา“บทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืง” เป็นหนึง่ในกจิกรรมของโครงการรฐัสภาสญัจร

เพื่อเด็กและเยาวชน ประจ�าปี ๒๕๖๓ ที่ได้เปิดโอกาสให้

เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัด

สมุทรสาคร ๑๑ โรงเรียน นักเรียนรวมจ�านวน  ๓๐๐ คน                

เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น ต้ังประเด็น

ค�าถาม และร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ ทั้งสถานการณ์

ทางการเมอืง ประเด็นความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิ และสงัคม 

การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมแสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพ         

ของเยาวชนการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การแก้ไข

รัฐธรรมนูญ  การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา การด�าเนินคดี

ทางการเมือง สถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ บทบาท

หน้าที่และจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจน

ประเด็นที่ก�าลังอยู่ในความสนใจของสังคม

รัฐสภาไทยประชุม WAIPA ผ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้อง VDO Conference 

ส�านักองค ์การรัฐสภาระหว ่างประเทศ อาคารรัฐสภา                          

คณะผูแ้ทนรฐัสภาไทย น�าโดย นางสวุรรณี  สริเิวชชะพนัธ์  สมาชกิ

วุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย พร้อมด้วย 

นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร                   

นายเอกภพ เพียรพิเศษ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร และ                

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วม                 

ประชุมคณะกรรมาธิการด ้านสมาชิกรัฐสภาสตรีของ                     

สมัชชารัฐสภาอาเซียน (WAIPA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                  

โดยมสีาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนามเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ

 ในการประชุมดังกล่าว นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ 

สมาชกิวุฒสิภา ในฐานะคณะผูแ้ทนจากประเทศสมาชกิ AIPA 

ได้กล่าวบทอภิปราย (Intervention) เกี่ยวกับหัวข ้อ                               

การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน                 

โดยมีใจความส�าคัญเก่ียวกับความก้าวหน้าการส่งเสริม               

ความเท่าเทียมระหว่างเพศของไทย ซึ่งมีการออกกฎหมาย

มาตรการ รวมถึงนโยบายต ่าง ๆ ที่ เป ็นการส ่งเสริม                              

ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ อนัสอดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วย

 ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสามท่านได้ขอให้

เยาวชนแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ และเคารพ

ในกฎ กติกา กฎหมายของบ้านเมือง  เคารพในสิทธิ เสรีภาพ

ของผู ้อื่น และขอให้ติดตามข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง 

พจิารณาข้อเท็จจริงท่ีเกดิขึน้อย่างรอบด้าน ตระหนกัรู้เท่าทนัสือ่

มีหลักธรรมและมีสติในการด�าเนินชีวิต จึงจะเกิดเป ็น

ประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ เพราะการเมอืงเป็นเรือ่งของทกุคน  

พร้อมกันนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้น�าข้อเสนอของ

เยาวชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  m
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   การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และ

ปฏิญญาและแผนปฏบัิติการกรงุปักก่ิง และการด�าเนนิการตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ สถานะเรื่องความเท่าเทียม

ระหว่างเพศของประเทศไทยมีการพัฒนามากขึ้นในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ทีม่กีารบรรจุหลักการเรือ่ง

การจัดสรรงบประมาณโดยค�านึงถึงมิติหญิงชาย (Gender 

Responsive Budgeting) และมกีารตัง้คณะกรรมการวนิจิฉยั

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ภายใต้

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อ

เป็นกลไกในการวินิจฉัยการร้องทุกข์จากการถูกเลือกปฏิบัติ

เพราะเหตุแห่งเพศ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงผลกระทบต่อ

แรงงานสตรใีนช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่สมาชกิ

รัฐสภาสตรีมบีทบาทในการตรวจสอบมาตรการการช่วยเหลอื

ของภาครัฐให้ครอบคลุมแรงงานอย่างท่ัวถึง มาตรการ                     

การช่วยเหลือแรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบของไทย 

และบทบาทของชมรมสมาชกิรฐัสภาสตรไีทยในการให้ความช่วยเหลือ

ผู ้ได ้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19                

ท้ังน้ี ประเทศไทยยังคงมุ่งม่ันในการส่งเสริมบทบาทของสตรี

ในด้านการเมืองและความเท่าเทียมระหว่างเพศต่อไป m

ประธานสภาให ้ โอวาทคณะนัก เรียน
โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม 
 วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓  ณ อาคารรัฐสภา นายชวน 

หลีกภยั ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ให้การ

ต้อนรับและกล่าวให้โอวาทแก่คณะนักเรียนโรงเรียนเชียงค�า

วิทยาคม อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา ในโอกาสเข้าเยี่ยม

คารวะและเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย ประจ�าปี ๒๕๖๓ รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง                   

วนัที ่๑๔ - ๑๖ กนัยายน ๒๕๖๓ ซึง่จัดโดยส�านกังานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

 ในโอกาสนี ้ประธานรฐัสภาได้กล่าวถงึความส�าคญัของ

เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นก�าลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญ               

ของประเทศชาติ พร้อมระบุว ่า เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่ง                         

นายกรัฐมนตรี ในปี ๒๕๓๕ ได้ริเริ่มโครงการกองทุนเงินให้กู้

ยมืเพ่ือการศกึษา (กยศ.) เพือ่ให้นกัเรยีนทีข่าดแคลนทนุทรัพย์ 

ได้มีโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งยังร่ิเริมโครงการนมโรงเรียน

เพือ่แก้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็ก และส่งเสรมิเกษตรกร

ผูเ้ลีย้งโคนมในประเทศให้สามารถขายน�า้นมดบิได้โดยได้ปลกูฝัง

ให้เด็กไทยรักการด่ืมนม จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

และในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด�ารงต�าแหน่งนายก

รฐัมนตร ีได้ขยายถงึระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ จนกระทัง่ถงึ

ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวก็ยังคงด�าเนินอยู่ นอกจากนี้ ยังได้

ริเริ่มโครงการอนุบาลชนบท เมื่อคร้ังด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

 พร้อมกนันี ้ประธานรฐัสภา ได้ขอให้เยาวชนทกุคนตัง้ใจ

ศึกษาเล่าเรยีน และร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ  ของโรงเรียนเพื่อให้ได้

ประสบการณ์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมท้ังใช้            

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มุ่งม่ันต้ังใจท�าในสิง่ท่ีชอบและพยายาม

ฝึกฝนตนเอง โดยใช้โอกาสในวัยเรียนศึกษาหาความรู้ให้                 

มากที่สุดเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป m
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   ภาคประชาชนยื่นหนังสือขอรวบรวมราย
ชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับประชาชน
 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้ริเริ่มเสนอร่าง

รัฐธรรมนูญยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรแสดง        

ความจ�านง ขอรวบรวมรายชื่อประชาชน ๗๐,๐๐๐ รายชื่อ 

เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม           

หวังสภาน�าประเด็นที่ เสนอพิจารณาร ่วมกับร ่างแก ้ไข

รัฐธรรมนูญฉบับอื่น 

 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธาน                    

สภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือจาก นายจอน อึ๊งภากรณ์

ผูอ้�านวยการโครงการอนิเทอร์เนต็เพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) 

ผู้แทนคณะผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. .... เพื่อแจ้งว่าจะน�ารายชื่อประชาชน                     

ที่รวบรวมได้ราว ๗๐,๐๐๐ รายชื่อ ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี...) 

พ.ศ. .... มายืน่ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพือ่ให้สภาน�าไปพจิารณา

ร่วมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืน ๆ โดยนัดหมายที่จะน�า

รายชื่อท่ีตรวจสอบแล้วทั้งหมดมายื่นในวันที่ ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๓

 โดยเนื้อหาร ่างแก ้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน                          

มีประเด็นที่ต้องยกเลิก ๕ ประเด็น ประกอบด้วย ยกเลิก                     

ช่องทางในการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนนอก ยกเลิกแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ยกเลิกแผนปฏิรูปประเทศ ยกเลิกที่มาของ             

ผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ยกเลิก

การรับรองอ�านาจและการละเว้นความรับผิดชอบของ คสช. 

 ส่วนประเด็นที่เสนอให้มีการแก้ไข ๕ ประเด็นเช่นกัน

คอื ๑. ทีม่าของนายกรฐัมนตรต้ีองเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

เท่านั้น ๒. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้ง             

โดยประชาชน ๓. เปลีย่นแปลงองค์กรอสิระให้มกีารสรรหาใหม่ 

๔. เปลีย่นวิธีการแก้ไขรฐัธรรมนญูให้ง่ายขึน้โดยอาศยัเพียงเสยีง

เกินกึ่งหนึ่งของสภา และ ๕. จัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มา

จาก สสร. จ�านวน ๒๐๐ คน ทีม่าจากการเลอืกตั้งแบบสัดสว่น

ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครแบบ

คนเดียวหรือแบบกลุ่มก็ได้ แต่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน

เลอืกได้เพยีงกลุม่เดียวเบอร์เดยีว จากนัน้เอาคะแนนมาค�านวณ

ที่นั่งคล้ายกับการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์

 ทั้งนี้ เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวว่า 

ได้รับมอบหมายจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ให้มารับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะรับร่างดังกล่าว

เพื่อน�าไปตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรา ๒๕๕ ต่อไป               

หากตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องจะส่งเรื่องกลับไปให้ผู้ริเร่ิม

เสนอกฎหมาย น�ารายชือ่มาเสนอต่อสภาอกีครัง้ทัง้นีข้อยนืยนั

ว่าสภายินดีให้บริการประชาชนและจะด�าเนินการทุกอย่าง       

ตามกฎหมายและกระบวนการความถูกต้อง m
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   เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยืนยัน
รฐับาลและรฐัสภาพร้อมรับฟังข้อเรยีกร้อง
กลุ่มชุมนุมนักศึกษา
 วนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๖๓  ณ อาคารรฐัสภา นายอนุชา 

นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงการชุมนุม

ของนักศกึษาในวันที ่๑๙ กันยายน ว่า เป็นเร่ืองปกติทางการเมอืง 

โดยเมื่อเวลามีป ัญหาก็อาจมีการชุมนุมเพื่อเ รียกร ้อง                     

สิทธเิสรภีาพและหน้าทีต่ามระบอบประชาธปิไตย ส่วนการชมุนมุ

จะลุกลามหรือไม่นั้น เห็นว่าภาพรวมของรัฐบาล โดยเฉพาะ

นายกรัฐมนตรี ยืนยันชัดว่ามองนิสิตนักศึกษาเป็นเสมือน                   

ลูกหลานจะไม่เข้าไปก้าวล่วงหรือแทรกแซง หรือท�าให้เกิด               

ความรนุแรง แต่ต้องระวงัมอืทีส่าม เพราะเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน 

ทัง้นี ้ส่วนตัวคดิว่าไม่น่าจะมปัีญหา เพราะมองว่าเป็นการเรยีกร้อง

ในสิ่งที่ผู้ชุมนุมคิดว่าควรเรียกร้อง

 ส�าหรับจุดยืนต่อข้อเรียกร้องของนิสิต นักศึกษานั้น                   

มีความคิดเห็นเป็นสองส่วน คือ ส่วนของรัฐบาล ในการรับฟัง

ความเห็นและคิดตามว่าจะด�าเนินการตามส่วนใดบ้าง และ       

ส่วนของรัฐสภา คือ การรับฟังความเห็นและการหาทางออก

ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็น

ไปในทศิทางทีผู่ช้มุนมุต้องการ แต่ด้วยเจตจ�านงของทกุฝ่ายถอื

เป็นเรือ่งดทีีร่ฐัสภาพร้อมจะปฏบิตัติามค�าเรยีกร้องของผูช้มุนมุ

ทั้งนี้ รัฐสภาอยากให้นิสิต นักศึกษามาร่วมพูดคุย เพื่อหา

ทางออกของปัญหา อย่างไรก็ตาม เช่ือว่า หากทุกคนยึดมั่น                 

ในระบอบประชาธิปไตย เมื่อครบ ๔ ปี ประชาชนสามารถ                     

เป็นคนตัดสินโดยการเลือกตั้งได้ m

ประธานสภาฯ รบัยืน่ร่าง พ.ร.บ. การศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... จาก ส.ค.ค.ท. หวังร่วม
แก้ปัญหาการศึกษา
 วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารรัฐสภา นายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นร่างพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... พร้อมรายช่ือ                

ผู ้สนับสนุนร่างกฎหมาย จ�านวน ๑๒,๐๐๐ รายช่ือ จาก                  

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง               

ที่น�าคณะสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา                  

แห่งประเทศไทย (ส.ค.ค.ท.) ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย                  

เข้าร่วมยื่นเสนอด้วย เพื่อขอให้ประธานสภาฯ ตรวจสอบ            

ความถูกต้องของร่างกฎหมาย ก่อนพิจารณาด�าเนินการบรรจุ

เข้าสู ่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาและ                    

เร่งผลักดันร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวให้ตราเป็นกฎหมาย                   

ต่อไป

 โดย นายศภุชัย กล่าวถงึทีม่าของการจดัท�าร่างกฎหมาย

ฉบับดังกล่าวของ ส.ค.ค.ท. ซึ่งประกอบด้วย สมาคม ชมรม

สหภาพ สมาพันธ์ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 

จ�านวน ๑๗ องค์กร ว่า เน่ืองจาก ส.ค.ค.ท. มีความเห็นว่า            

การบรหิารจดัการทางการศกึษาของประเทศไทย ภายใต้กฎหมาย

การศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถท�าให้คุณภาพของ

เยาวชนและคุณภาพของคนไทยสามารถแข่งขันได ้กับ                    

นานาอารยะประเทศ จึงได้ร่วมมือกันยกร่างกฎหมายฉบับ            

ดังกล่าวขึ้น โดยมีความเช่ือมั่นว่า หากมีการตรากฎหมาย             

การศึกษาฉบับดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหาร

จัดการทางการศึกษาของประเทศตามแนวทางที่ ส.ค.ค.ท.               
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จะช่วยแก้ป ัญหาในการบริหารจัดการและด�าเนินการ                  

หลายอย่างที่หน่วยงานการศึกษาประสบอยู ่ในปัจจุบัน                    

เพื่อให้เยาวชนและคนไทยมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้                       

กับอารยะประเทศได้

 นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ยังส่งเสริมให้มี

การปฏิรูปครู เพื่อให้มีครูคุณภาพมากขึ้น ไม่เน้นปริมาณ

เหมือนทีผ่่านมา และมกีารกระจายอ�านาจให้ครใูนสถานศกึษา

ควบคุมตรวจสอบด้วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหาร

จัดการการศกึษามีความโปร่งใสมากข้ึน และเพือ่ให้ภาคเอกชน

และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้นด้วย  

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลงัรับการยืน่ร่าง

กฎหมายฉบับดังกล่าวว่า พร้อมสนับสนุนให้ร่างกฎหมายนี้      

มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ภายใต้การยึดหลักการความชอบธรรม

และถกูต้องเพือ่ให้สถาบนัครมูเีอกภาพในการท�างาน และเพือ่

ให ้ส ่วนรวมได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับดังกล่าว                        

อย่างแท้จริง m



รฐับาลเยอรมนปีระณามผูป้ระทว้งพยายาม
บุกรุกอาคารรัฐสภา
	 วันที่	 ๓๐	 สิงหาคม	๒๕๖๓	 รัฐบาลเยอรมนีประณาม

กลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามจะบุกรุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาของ

เยอรมนี	หรอื	ไรชส์ทาค	ในระหว่างการชมุนมุต่อต้านมาตรการ

ป้องกันโควดิ-19	นายฮอร์สต์	ซโีฮเฟอร์	รฐัมนตรกีจิการภายใน

ของเยอรมนี	 ระบุว่า	 ไรชส์ทาค	 คือ	 ศูนย์กลางเชิงสัญลักษณ์																				

ของประชาธปิไตยของเยอรมน	ีการทีผู้่ประท้วงพยายามบกุรุก

จึงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

	 การประท ้วงในกรุ ง เบอร ์ลินครั้ งนี้มีผู ้ เข ้ าร ่ วม																															

การประท้วงประมาณ	๓๘,๐๐๐	คน	ซึ่งเป็นจ�านวนที่มากกว่า					

ท่ีคาดไว ้	 ๒	 เท ่า	 โดยมีผู ้ประท้วงหลายร ้อยคนได ้ฝ ่า																														

เครื่องกีดขวางและแถวของต�ารวจเพื่อพยายามบุกรุกเข้าไป															

ที่ไรชส์ทาค	 ท�าให้เจ้าหน้าที่ต ้องใช้สเปรย์พริกไทยและ																			

จับกุมผู้ประท้วงหลายคน

	 รฐัมนตรกีจิการภายในของเยอรมน	ีกล่าวว่า	ผูป้ระท้วง

ส่วนใหญ่เข้าร่วมการเดินขบวนประท้วงและแสดงความเหน็ใน

ลักษณะที่เป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม	 แต่เสรีภาพในการชุมนุม

ถึงขีดจ�ากัดเมื่อกฎเกณฑ์สาธารณะถูกเหยียบย�่า

	 การประท้วงมีผู้ที่ถูกจับกุมประมาณ	๓๐๐	คน	ซึ่งเดิม

ต�ารวจไม่อนุญาตให้จัดการชุมนุมประท้วงเพราะกังวลว่าจะ

ท�าให้สถานการณ์ของโรคโควิด-19	 เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น	

แต่กลับท�าให้ผู ้จัดการประท้วงและผู้สนับสนุนยิ่งไม่พอใจ	

ยืนยันว่าจะฝ่าฝืนค�าสั่งเข้าร่วมการประท้วงตามก�าหนดเดิม	

โดยผู ้ ใช ้งานสื่อสังคมออนไลน ์บางคนเรียกร ้องให ้ใช 	้																														

ความรุนแรง	v

“มสุตาฟา อาดบิ”นายกรฐัมนตรคีนใหมข่อง
เลบานอน
	 วันที่	 ๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 รัฐสภาเลบานอนให้การ

อนุมัติการแต่งต้ังนายมุสตาฟา	 อาดิบ	 เป็นนายกรัฐมนตร	ี																	

คนใหม่ด้วยคะแนนเสียง	 ๙๐	 เสียงจากทั้งหมด	๑๒๘	 เสียง										

การรบัรองจากรฐัสภา	จะท�าให้นายอาดิบสามารถจัดตัง้รฐับาล

ขึ้นบริหารและปฏิรูปประเทศ	 หลังจากที่นายฮัสซัน	 ดิอาบ																	

ได้ประกาศลาออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๑๐	

รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ

รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ

นายมุสตาฟา อาดิบ
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สิงหาคมท่ีผ่านมา	 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิด

รนุแรงในกรงุเบรตุ	ทีไ่ด้คร่าชวิีตประชาชนอย่างน้อย	๑๖๓	ราย	

และบาดเจ็บกว่า	 ๖,๐๐๐	 ราย	 ส่งผลให้ชาวเลบานอน																					

จ�านวนมากแสดงความไม่พอใจต่อรฐับาล	และออกมาเรยีกร้อง

ให้มกีารปฏิรูปการเมอืง	เนือ่งจากเชือ่ว่ามกีารทจุรติคอร์รปัชัน

อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้	

										การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลดังกล่าวเป็นครั้งใหญ่ที่สุด								

นบัตัง้แต่เดอืนตลุาคมปีทีแ่ล้ว	โดยเหตกุารณ์ระเบดิทีก่รงุเบรตุ

ถอืเป็นฟางเส้นสดุท้าย	ท่ามกลางวกิฤตการณ์หลายอย่างท่ีเกดิ

ขึ้นในประเทศ	 ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจที่ทรุดตัว	 การคอร์รัปชัน																	

ที่ฝังรากลึก	และการที่รัฐบาลไร้ความสามารถในการปกครอง

ประเทศ	v

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อนุมัติให้วิสามัญ
ฆาตกรรมผู้ค้ายาเสพติด
	 วันที่	 ๒	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 นายโรดริโก	 ดูเตร์เต	

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์	 เผยหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า																			

เพิ่งออกค�าสั่งอนุมัติให้	นายเรย์	ลีโอนาร์โด	 เกอร์เรโร	อธิบดี

กรมศุลกากร	 วิสามัญฆาตกรรมผู้ลักลอบขายยาเสพติดเข้า

ประเทศได้ทันที	 และก่อนหน้านี้ได้อนุมัติให้กรมศุลกากรซื้อ

อาวุธเพิ่มตามค�าขอของอธิบดีด้วย	 จนถึงขณะนี้มีผู้ต้องสงสัย

เก่ียวข้องกับยาเสพติดถูกวิสามัญฆาตกรรมไปแล้วกว่า																					

๕,๗๐๐	 คน	 ท�าให้กลุ ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและ									

รัฐบาลตะวันตกวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลดูเตร์เตอย่างหนัก																

รวมทั้งมีการเรียกร้องให้ศาลอาญาระหว่างประเทศสอบสวน

สหราชอาณาจกัร ลงนามขอ้ตกลงการคา้เสรี
กับญีปุ่่น 
	 วันที่	 ๓	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 นางลิซ	 ทรัสส์	 รัฐมนตรี														

การค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่า																						

สหราชอาณาจักรได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ ่น	

ท�าให้ร้อยละ	 ๙๙	 ของสินค้าส่งออกระหว่างประเทศจะไม่มี																

การจดัเกบ็ภาษนี�าเข้า	คาดว่า	จะช่วยเพิม่มลูค่าการค้าระหว่าง

ประเทศทั้งสองราว	๑๕,๐๐๐	ล้านปอนด์	นับเป็นการลงนาม

ในข้อตกลงการค้าฉบับครั้งแรก	ตั้งแต่สหราชอาณาจักรแสดง

ความประสงค์ว่าจะถอนตัวออกจากกลุ่มสหภาพยุโรป	 (อียู)	

ภายในปลายปีนี้	 โดยนางทรัสส์	 ระบุว่า	 ข้อตกลงนี้จะส่งผล												

ต่อผู ้ประกอบธุรกิจของสหราชอาณาจักรในด้านการผลิต

อุตสาหกรรม	การเงิน	อาหาร	เครื่องดื่มและเทคโนโลยี

	 ขณะเดียวกัน	 นักลงทุนรายใหญ ่ของญี่ปุ ่ น ใน																															

สหราชอาณาจักร	เช่น	บริษัทนิสสันและบริษัทฮิตาชิจะได้รับ

ประโยชน์จากภาษีน�าเข้าท่ีลดลงส�าหรับช้ินส่วนอะไหล่จาก

ญี่ปุ่น	และท�าให้การขออนุมัติ	หรือการอนุญาตจากหน่วยงาน

ดูแลด้านกฎ	ระเบียบ	มีความคล่องตัวมากขึ้น

การวิสามัญฆาตกรรมในสงครามยาเสพติดของฟิลิปปินส์													

ขณะที่ดูเตร์เตปฏิเสธข้อกล่าวหาวิสามัญฆาตกรรมมาตลอด	

โดยระบุว่าผู ้ต้องหาที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมส่วนใหญ่ต่อสู ้																

หรือคุกคามชีวิตของเจ้าหน้าที่	v

นายโรดริโก ดูเตร์เต
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	 ด้านนักวิจารณ์	ระบวุ่า	ข้อตกลงนีอ้าจจะมีความส�าคญั

ในเชิงสัญลักษณ์	 จะช่วยเพิ่มจีดีพีของสหราชอาณาจักรเพียง

ร้อยละ	 ๐.๐๗	 นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ทาง															

การค้าที่เคยได้รับจากการเป็นสมาชิกอียู	 แต่ข้อตกลงน้ี																			

จะต้องผ่านการให้สตัยาบนัจากทีป่ระชมุรฐัสภาของญีปุ่น่ก่อน	

ซึ่งนายโทชิมิตสึ	 โมเตงิ	 รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น	 คาดว่า	

รัฐสภาญี่ปุ ่นอาจจะลงมติรับรองภายในเดือนมกราคม																								

ปีหน้า	v

มาเลเซียห้ามพลเมือง ๙ ประเทศเดินทาง              
เข้ามาเลเซีย
	 วันที่	 ๔	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 รัฐบาลมาเลเซียประกาศ															

รายชื่อ	 ๙	 ประเทศที่พลเมืองห้ามเดินทางเข้ามาเลเซีย	

เนือ่งจากมคีวามเสีย่งสงูในการเป็นพาหะแพร่เช้ือไวรสัโควดิ-19	

ซึ่งประเทศดังกล่าวได้แก่	สหรัฐ	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	สเปน	อิตาลี	

รสัเซยี	บราซลิ	ซาอดีุอาระเบีย	และบังกลาเทศ	โดยมผีลบงัคบั

ใช้ในวันที่	๗	กันยายนนี้	ส่วนพลเมืองจากอีก	๓	ประเทศคือ	

อินเดีย	ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย	จะถูกสั่งห้ามเข้ามาเลเซีย

ต่อไป	นอกจากนี	้ผู้ทีเ่ป็นนกัศกึษาต่างชาต	ิผูท้ีถ่อืบตัรโครงการ	

“Malaysia	My	Second	Home”	(MM2H)	และคู่สมรสของ

ผู ้ถือวีซ่าจากประเทศในรายชื่อดังกล่าว	 ก็จะถูกห้ามเข้า

มาเลเซียเช่นกัน	ส่วนชาวมาเลเซียที่เดินทางกลับจากประเทศ

ดังกล่าว	จะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา	๑๔	วัน	v

ประเทศปาเลาเปิดทางให้สหรัฐตั้งฐานทัพ
	 วันที่	 ๕	 กันยายน	๒๕๖๓	สาธารณรัฐปาเลา	 ออกมา

เรียกร้องให้กองทัพสหรัฐอเมริกา	สร้างฐานทัพขึ้นในประเทศ

ปาเลา	 หลังจากนายมาร์ค	 เอสเปอร์	 รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ	

เดินทางเยือนปาเลา	 นายโทมัส	 เรเมนเกเซา	 ประธานาธิบด	ี							

ปาเลา	เปิดเผยว่า	ตนได้บอกกับนายเอสเปอร์ว่า	ยินดีที่จะให้

กองทัพสหรัฐสร้างฐานทัพในประเทศปาเลา	ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก

ฟิลิปปินส์ไปทางตะวันออกราว	๑,๕๐๐	กิโลเมตร	และปาเลา

เปิดกว้างทีจ่ะให้กองทัพสหรฐัใช้พืน้ทีท่่าเรอืและสนามบนิ	รวมทัง้

แนะน�าให้ใช้หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่งของสหรัฐที่ประจ�าอยู่ที่

ปาเลาอยู่แล้ว	 ช่วยลาดตระเวนแหล่งทรัพยากรทางทะเล																	

ทีค่รอบคลมุพืน้ทีใ่นมหาสมทุรขนาดเท่ากับประเทศสเปน	ท้ังน้ี	

ปาเลาเป็นประเทศอสิระทีไ่ม่มกีองทพัของตวัเอง	และให้สหรัฐ						

รับผิดชอบเรื่องการป้องกันประเทศ	 โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลง													

 ขณะทีน่ายเรเมนเกเซา

กล่าวกับนายเอสเปอร์ว่า	

ตอนน้ีจนีได้เริม่เข้าหาปาเลา

มากข้ึนด้วยการออกเงินกู้

ดอกเบีย้ต�า่	ทัง้ทีก่่อนหน้านี้

จนีมีนโยบายห้ามนกัท่องเทีย่ว

จีนไปปาเลา	 เพราะปาเลา

เป ็นพันธมิตรกับไต ้หวัน	

คาดว่าเป็นความพยายาม

ของจนีในการเพ่ิมอ�านาจใน

ภูมิภาคแปซิฟิก		v

กบัรัฐบาลสหรัฐ	ทีเ่รียกว่า	สญัญาความสมัพนัธ์เสร	ีซึง่กองทพั

สหรฐัสามารถเข้าไปในประเทศปาเลาได้	แม้ว่าปัจจบุนัจะไม่มี

ฐานทัพถาวรตั้งอยู่ก็ตาม

นายโทมัส เรเมนเกเซา
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พรรครัฐบาลเมียนมาเริม่หาเสียงเลือกตั้ง
	 วันที่	๑๐	กันยายน	๒๕๖๓	นางออง	ซาน	ซูจี	มนตรี

แห่งรัฐและหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	

(เอ็นแอลดี)	 พร้อมสมาชิกระดับสูง	 รวมถึงประธานาธิบดี																		

วิน	 มยินต์	 ร่วมกันท�าพิธีเชิญธงสัญลักษณ์ของพรรคข้ึนสู	่														

ยอดเสา	ที่ส�านักงานใหญ่ของพรรคเอ็นแอลดี	ในกรุงเนปิดอว์																	

ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของการเริ่มรณรงค	์																				

หาเสียงส�าหรับการเลือกตั้งทั่วไป	ในวันที่	๘	พฤศจิกายนนี้

	 แม้เป็นที่คาดการณ์ว่าพรรคเอ็นแอลดีจะยังคงได้รับ

ชัยชนะในการเลือกต้ังครั้งนี้	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐบาลซูจีและ									

พรรคเอ็นแอลดีได้รับเสียงวิจารณ์ไม่น้อยตลอดเกือบ	 ๕	 ปี																			

ที่ผ่านมา	 ว่าแทบไม่สามารถ	 “จัดสมดุลอ�านาจ”	 กับกองทัพ													

ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากและชัดเจน	 และ														

ความพยายามให้กระบวนการสร้างสันติภาพกับกองก�าลัง

ชาติพันธุ์	“คืบหน้ามากที่สุด”

	 นอกจากน้ี	เมียนมายงัเผชิญกบัแรงเสยีดทานอย่างหนกั

จากต่างประเทศ	 โดยเฉพาะจากกลุ ่มประเทศตะวันตก																			

เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐยะไข่	 ซึ่งเกี่ยวเนื่อง

กับประเด็นสิทธิพลเมืองของชาวโรฮีนจา	 และตอนนี้การที	่														

เช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุใหม่กลบัมาแพร่ระบาดรนุแรงระลอก

ใหม่ในประเทศ	 ยิ่งท�าให้หลายฝ่ายจับตาอย่างใกล้ชิดว่า																		

วิกฤติสาธารณสุขครั้งนี้จะเป็นการทดสอบฝีมือของซูจีและ																

ทีมงาน	ในช่วง	๒	เดือนสุดท้ายก่อนถึงวันหย่อนบัตร	v

รัฐสภาอังกฤษ รับร่างกฎหมาย Internal 
Market Bill 
	 วันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๖๓		สมาชิกสภานิติบัญญัติของ

อังกฤษลงมติรับร่างกฎหมาย	Internal	Market	Bill	แล้วด้วย

คะแนนเสียง	 ๓๔๐	 ต่อ	 ๒๖๓	 เสียง	 ซึ่งจะเปิดทางให้มี																								

การอภิปรายรายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็น

เวลา	๔	วนั	ส่วนร่างกฎหมายใหม่ดงักล่าวจะมาแทนทีข้่อตกลง

บางส่วนของสนธิสัญญาการถอนตัวของอังกฤษออกจาก

สหภาพยุโรป	(เบร็กซิท)	ที่อังกฤษท�าไว้กับสหภาพยุโรป	(อียู)	

ในปีที่ผ่านมา	 ซึ่งได้สร้างความไม่พอใจให้กับอียู	 และถือว่า

เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ	 และท�าให้มีโอกาส

น้อยลงที่อังกฤษและอียูจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรี

ระหว่างกันก่อนครบก�าหนดเส้นตายเบร็กซิท	 ในเดือน														

ธันวาคม	๒๕๖๓

	 นายบอรสิ	จอห์นสนั	นายกรฐัมนตรอีงักฤษ	ได้เรยีกร้อง

ให้สมาชิกรัฐสภาท่ีสังกัดพรรคอนุรักษ์นิยมให้การสนับสนุน								

ร่างกฎหมายดังกล่าว	 เพื่อปกป้องเอกภาพด้านการเมืองและ

เศรษฐกิจของอังกฤษ	 ทั้งนี้ 	 อียูแสดงความไม่พอใจต่อ																						

ร่างกฎหมายฉบับนี้	 และขู ่ที่จะยื่นฟ้องต่อศาล	 เน่ืองจาก																		

ร ่างกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาที่ขัดต่อข้อตกลงเบร็กซิท																				

ที่อังกฤษท�าไว้กับอียูก่อนหน้านี้	 อย่างไรก็ตาม	ฝ่ายอียูได้แจ้ง

ให้อังกฤษยกเลิกร่างกฎหมาย	 Internal	 Market	 Bill																							

แต่อังกฤษปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม	 โดยระบุว่า	 ร่างกฎหมาย	

Internal	Market	 Bill	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชัดเจน							

ต่อประเด็นที่ยังคงมีความก�ากวมในข้อตกลงการแยกตัวออก

จาก	EU	โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไอร์แลนด์เหนือ	v

นางออง ซาน ซูจี

นายบอริส จอห์นสัน
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ลงนามสันติภาพ
	 วนัที	่๑๖	กนัยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓	อิสราเอล	สหรฐัอาหรบั

เอมิเรตส์	 หรือ	 ยูเออี	 และบาห์เรน	 สองชาติอาหรับ	 ลงนาม															

ข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ระดับปกติที่ท�าเนียบขาวของ

สหรัฐ	 โดยมี	 นายโดนัลด์	 ทรัมป์	 ประธานาธิบดีของสหรัฐ																	

เป็นประธานในพธิลีงนามข้อตกลงสถาปนาความสมัพันธ์ระดบั

ปกติระหว่างอิสราเอลและสองชาติอาหรับ	 คือ	 สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์	 หรือ	 ยูเออี	 และบาห์เรน	 มีขึ้นที่สนามด้านใต้ของ

ท�าเนียบขาว

 ข้อตกลงดังกล่าวถอืเป็นข้อตกลงประวตัศิาสตร์	หลงัจาก

อสิราเอลลงนามข้อตกลงสันติภาพกับอาหรบั	สองประเทศแรก	

คอื	อยีปิต์ในปี	๒๕๒๒	และจอร์แดนในปี	๒๕๓๗	โดยอสิราเอล

ตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ระดับปกติกับยูเออีเมื่อวันท่ี	 ๑๓	

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญีปุ่่น
	 วนัที	่๑๗	กนัยายน	๒๕๖๓	หลงัจากทีค่ณะรฐัมนตรขีอง	

นายชินโสะ	 อาเบะ	 นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นลาออกทั้งคณะ	

เม่ือวนัที	่๑๖	กนัยายน	๒๕๖๓	ทีผ่่านมาโดยสภาผูแ้ทนราษฎร

หรือสภาไดเอท	 ได ้เป ิดประชุมสมัยวิสามัญ	 เพื่อเลือก																	

นายกรัฐมนตรีคนใหม่สืบทอดต�าแหน่งต่อจากนายอาเบะท่ี											

ลาออก	 เพราะมีปัญหาสุขภาพ	 ในการนี้	 รัฐสภาญี่ปุ ่นได	้																					

ลงมติเลือก	 นายโยชิฮิเดะ	 ซูงะ	 ประธานคนใหม่ของพรรค																

เสรีประชาธิปไตย	 หรือแอลดีพี	 (LDP)	 เป็นนายกรัฐมนตรี											

คนใหม่แล้ว	 ด้วยคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																			

๓๑๔	เสียง	จากทั้งหมด	๔๖๕	เสียงและ	สมาชิกวุฒิสภา	๑๔๒	

เสียง	 จากทั้งหมด	 ๒๔๕	 เสียง	 เนื่องจากพรรคแอลดีพีและ						

พรรคโคเมโตทีเ่ป็นพนัธมติรกนัครองเสยีงข้างมากทัง้สองสภา

	 หลังจากนี้	 นายซูงะจะประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรี	

เพ่ือน�าคณะสาบานตนรับต�าแหน่งที่พระราชวัง	 อิมพีเรียล															

โดยจะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระของนายอาเบะจนถึง																								

สิ้นเดือนกันยายนปีหน้า	 และจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมีอายุ																		

มากที่สุด	 รองจากนายคิอิจิ	 มิยาซาวะ	 ที่เป็นนายกรัฐมนตร	ี

ขณะอายุ	 ๗๒	 ปี	 ในปี	 ๒๕๓๔	 ส่วนผู้ที่จะท�าหน้าที่หัวหน้า

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	แทนนายซูงะ	คือนายคัตสึโนบุ	คาโต	

รัฐมนตรีสาธารณสุข	 ขณะที่รัฐมนตรีคนอื่นๆ	 น่าจะยังอยู่ใน

ต�าแหน่งเดิม

	 นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นกล่าวว่า	 จะสานต่อ

นโยบายของนายอาเบะ	เช่น	นโยบายเศรษฐกจิ	อาเบะโนมกิส์

ท่ีหวังลดภาวะเงินฝืดและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ																

โดยอาจจะออกนโยบายเพิม่เตมิจากมาตรการ	๒๓๐	ล้านล้านเยน 

(ราว	 ๖๘	 ล้านล้านบาท)	 ที่รัฐบาลชุดก่อนออกมาบรรเทา														

ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	หรือโควิด-19	

และจะทบทวนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติตามท่ีนายอาเบะ

ริเริ่มไว้	v

สิงหาคม	 และกับบาห์เรนเมื่อวันที่	 ๑๑	 กันยายน	 ซึ่งจะท�า																		

ให ้สถานภาพปัจจุบันระหว่างโลกอาหรับกับอิสราเอล
เปลี่ยนแปลงไป	 จากเดิมที่เคย

ร ่วมใจกันต่อต้านอิสราเอล											

เ รื่ อ งยึ ดครองปา เลส ไตน 	์																		

ด้านแกนน�าปาเลสไตน์เรยีกร้อง

ให้คนชุมนุมประท้วงในดนิแดน

ทีถ่กูอสิราเอลยดึครองและตาม

หน้าสถานทูตสหรัฐ	 อิสราเอล	

ยู เออี 	 และบาห ์เรน	 ซึ่ ง ท้ัง																				

สี่ประเทศที่ลงนามในข้อตกลง

ครั้ ง น้ีล ้วนเป ็นปรป ักษ ์กับ

อิหร่านด้วย	v

นายโดนัลด์ ทรัมป์

นายชินโสะ อาเบะ
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ� าป ีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔                                 
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๖๓	นางสาวศิริกัญญา	ตันสกุล																			

ส.ส.	พรรคก้าวไกล	และรองประธานกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 รับการยื่นหนังสือจาก	 นายเดชา	 เหล็มหมาด																

ผูป้ระสานงานเครือข่ายรกัษ์	โตนสะตอ	และคณะ	ทีข่อคดัค้าน

การจัดสรรงบประมาณส�าหรับก่อสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว																

อ�าเภอป่าบอน	 จังหวัดพัทลุง	 ของกรมชลประทาน	 ซึ่งอยู่ใน											

งบแผนบูรณาการการจัดการน�้า	 เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ี

ไม่ทราบข้อมูลและรายละเอียดโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและเพิ่ง

ทราบข้อมลูว่าจะมกีารสร้าง	เมือ่ปี	๒๕๕๗	จงึได้รวมตัวจดัเวท	ี																	

เพื่อสอบถามหาข้อมูล	 แต่กลับถูกกลุ่มอิทธิพลใช้ปืนสงคราม

ยิงเข้าใส่บ้านเรือนประชาชน	 และเมื่อมีการสอบถามจาก														

หน่วยงานในพื้นที่ได้รับค�าตอบว่าชะลอโครงการไว้	 แต่จนถึง

ป ัจ จุ บัน มีการเสนอขออนุ มัติ งบประมาณ	 จนถึ งขั้ น																															

การพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณแล ้ว	 ด ้าน																					

นางสาวศิริกัญญา	 กล่าวว่า	 ตนศึกษาข้อมูลแล้วว่าโครงการ											

ดังกล่าวยังไม่มีความพร้อม	 ยังไม่มีการท�ารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	(IEE)	d

แวดวง
กรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการต�ารวจ สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๓	นายณัฏฐ์ชนน	ศรีก่อเกื้อ	

โฆษกกรรมาธิการการต�ารวจ	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าว														

ถึงผลการติดตามความคืบหน้าการด�าเนินคดีส�าคัญและ																		

การปราบปรามการใช้อาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดพัทลุง													

โดยกรรมาธิการการต�ารวจ	 ได้ก�าหนดประชุมต่อประเด็น															

ดังกล่าวเพ่ือพิจารณาแนวทางในการป้องกันปราบปราม																							

การกระท�าความผิดเก่ียวกับอาวุธสงครามและการด�าเนินคดี
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คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ 
กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๓	นายมนูญ	สิวาภิรมย์รัตน์	

ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ	กิจการชายแดน

ไทย	ยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏริปูประเทศ	สภาผูแ้ทนราษฎร	

รับหนังสือจากนายมนตรี	ค�าพล	ประธานสมาพันธ์ชาวไร่อ้อย

แห่งประเทศไทย	 ในฐานะตัวแทน	๔	องค์กรชาวไร่อ้อย	 เพื่อ

ขอให้เร่งหามาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไร่อ้อย	ในการใช้

แรงงานต่างด้าวในการตัดอ้อย	 หลังประสบปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงาน	โดยนายมนตร	ีกล่าวว่า	จะเริม่การเกบ็เกีย่ว

ในช่วงเดือนธันวาคมนี้	 และส้ินสุดประมาณเดือนเมษายน																					

ปีหน้า	แต่เกษตรกรชาวไร่อ้อยก�าลงัประสบปัญหาการขาดแคลน

แรงงานเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19	 ท�าให้เกษตรกรขาดรายได้อย่างมาก																							

จึงขอให้กรรมาธิการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเร่ือง

ดงักล่าว	ด้านนายมนญู	กล่าวว่า	พร้อมจะน�าเรือ่งดงักล่าวบรรจุ

วาระเข้าสู่ท่ีประชุม	 และจะเรียกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา

ชี้แจงโดยด่วน	เพื่อรีบแก้ไขปัญหาต่อไป	d

อุกฉกรรจ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง	ในวันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๓		

ตามทีช่มรมผูป้ระกอบการท่องเทีย่วจังหวัดพทัลุง	ได้มหีนังสอื

ถึ งกรรมาธิการขอให ้พิจารณาติดตามความคืบหน ้า																																				

การด�าเนินคดีส�าคัญและการปราบปรามการใช้อาวุธสงคราม														

ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง	 เนื่องจากที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง													

ได้เกดิคดอีกุฉกรรจ์ขึน้อย่างต่อเน่ืองและพบการใช้อาวธุสงคราม

ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ

จังหวัดพัทลุงเป็นอย่างมาก	d

คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจ               
การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหาร
ราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร
	 วนัท่ี	๒๖	สงิหาคม	๒๕๖๓		นายพรเทพ	วสิทุธิว์ฒันศกัดิ	์

โฆษกกรรมาธกิารการกระจายอ�านาจ	การปกครองส่วนท้องถิน่

และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ	 สภาผู ้แทนราษฎร														

แถลงผลการพจิารณาของคณะกรรมาธิการเกีย่วกบัการเตรยีม

ความพร้อมการจัดการเลอืกตัง้ผูบ้ริหารท้องถิน่และสภาท้องถิน่

โดยมีอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินและรองเลขาธกิาร

คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมประชุม

	 คณะกรรมาธิการได้ซักถามเกี่ยวกับความพร้อมในการ

จัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	 โดย

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ช้ีแจงว่ากระทรวง

มหาดไทยมีความพร้อมในการจดัการเลอืกตัง้ท้องถ่ินทัง้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบทัว่ไปและองค์กรปกครองท้องถิน่

รูปแบบพิเศษ	 ซึ่งเบื้องต้นรัฐบาลเห็นควรให้จัดการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นล�าดับแรกภายในปีน้ี	 ขณะท่ี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ช้ีแจงว่า	 กกต.																		

มีความพร้อมทั้งด้านกฎหมายและระเบียบวิธีด�าเนินการ														

เลือกตั้งในด้านต่าง	ๆ		d
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เครื่องใหม่เพื่อการแพทย์	 เกษตรกรรม	 และอุตสาหกรรม	

อ�าเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก

 นายแพทย์สธีุร์	กล่าวว่า	โครงการดงักล่าวขาดการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง	 ซึ่งพบว่าการจัดเวทีรับฟัง

ความคิดเห็น	๒	ครั้งที่ผ่านมาด�าเนินการเฉพาะในพื้นที่อ�าเภอ

องครกัษ์และอ�าเภอท่ีตดิกนัเท่าน้ัน	ซึง่ข้อเท็จจริงส่งผลกระทบ

คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยตุธิรรม
และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
	 วนัที	่๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๓		นายสริะ	เจนจาคะ	ประธาน

กรรมาธิการการกฎหมาย	 การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน														

สภาผูแ้ทนราษฎร	รบัหนงัสือร้องเรยีนจาก	นางสาวกนกลกัษณ์	

ศรคี�าแขก	ตวัแทนประชาชนชาวต�าบลรมิสม่ีวง	ต�าบลสะเดาะพง                 

ต�าบลหนองแม่นา	 และต�าบลเขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 ผู้ได้รับ

ความเดือดร้อน	 ๑๕๖	 คน	 จากกรณีถูกด�าเนินคดีบุกรุกป่า																			

ตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลส่งผลให้ประชาชน																		

ถกูด�าเนินคดโีดยไม่มหีน่วยงานให้ความช่วยเหลอื	พร้อมบังคบัใช้

กฎหมายให้ออกจากพื้นที่	 จึงขอให้ประธานกรรมาธิการ																	

การกฎหมายฯ	ได้ช่วยเหลอืประชาชนอย่างเร่งด่วน	เพือ่บรรเทา

ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและผู้ประกอบการโฮมสเตย์															

ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู ่อาศัยและ																									

มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ

	 นอกจากนี้	 นายสิระ	 ยังได้รับหนังสือร้องเรียนจาก											

นายนัฐพงษ์	 เหมะธุลิน	 ตัวแทนผู้เสียหายกรณีการฉ้อโกงยา

มลูค่าความเสียหายกว่า	๓๐๐	ล้านบาท	และมเีงนิทนุหมนุเวยีน	

๑,๕๐๐	ล้านบาท	เพื่อขอความเป็นธรรมเนื่องจากไม่มั่นใจใน

กระบวนการท�าคดีในชั้นสืบสวนสอบสวน	 จึงขอให้ประธาน	

กรรมาธกิารการกฎหมายฯ	ช่วยพจิารณาตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

ตามข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	ให้เกิดความชัดเจน

	 ประธานกรรมาธกิารกล่าวภายหลงัรบัหนงัสอืว่า	จะน�า

เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมกรรมาธิการพิจารณา

หารือว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร	d

คณะกรรมาธกิารกจิการศาล องค์กรอสิระ 
องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร และ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง       
การส่ือสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
	 วนัที	่๙	กนัยายน	๒๕๖๓	นายจิรายุ		ห่วงทรพัย์	ประธาน

กรรมาธกิารกิจการศาล	องค์กรอสิระ	องค์กรอยัการ	รฐัวสิาหกจิ	

องค์การมหาชน	 และกองทุน	 สภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วย	

นายปดิพัทธ์	 สันติภาดา	 ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการ

เมอืง	การสือ่สารมวลชน	และการมส่ีวนร่วมของประชาชน	สภา

ผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือจากนายแพทย์สุธีร์	 รัตนะมงคลกุล	

ตัวแทนเครือข่ายคนรักษ์นครนายก	 มรดกธรรมชาติ	 และ														

ร้อยโทวิลาศ	 อบอวน	 ผู้อ�านวยการเครือข่ายสมาคมองค์การ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจ�าจังหวัดนครนายก	 เพื่อขอให้

ตรวจสอบโครงการจัดตั้งเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร ์วิ จัย																			
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เป็นวงกว้างข้ามจงัหวดัและยงัพบว่าเป็นการให้ข้อมลูเพยีงด้านเดยีว	 

จึงขอให้กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ	 ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ร่วมกับภาคประชาชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยขอให้

ด�าเนนิการโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ชะลอการจัดเวทอีกีครัง้	ในวันที	่๑๙	

และ	๒๑	กันยายนนี้	ป้องกันใช้จ่ายงบประมาณในการจัดเวที

อย่างไม่คุม้ค่าอนัเกิดจากการขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชน

	 	 	ด้านนายจิรายุ	กล่าวภายหลังรับหนังสือว่าจะศึกษาข้อมูล

จากคณะอนุกรรมาธิการติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผล																				

การด�าเนนิงานขององค์การมหาชนและกองทนุและจะน�าเรือ่ง

ดงักล่าวเข้าสูก่ารพจิารณาของคณะกรรมาธิการชุดใหญ่โดยจะ

เชิญหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาให้ข้อมูลซึง่จะตดิตามเรือ่งดงักล่าว

อย่างใกล้ชิด	และเร่งตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม	d

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การส่ือสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 ๑๐	 กันยายน	 ๒๕๖๓	นายปดิพัทธ์	 สันติภาดา	

ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 การสื่อสารมวลชน

และการมส่ีวนร่วมของประชาชน	สภาผู้แทนราษฎร	รับหนงัสอื

จากนายประสิทธิ์ชัย	หนูนวล	ตัวแทนเครือข่ายรักษ์โตนสะตอ	

เพื่อขอคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าเหมืองตะก่ัว																					

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิอ�าเภอป่าบอน	จงัหวดัพทัลงุ	โดย																											

นายประสทิธิช์ยั	กล่าวว่า	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ดงักล่าว

ท�าให้เกิดความขัดแย้งมากว่า	 ๖	 ปี	 โดยพบความผิดปกติอยู่

หลายประการ	อาทิ	หน่วยงานที่รับเรื่องไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล

ท�าให้มีบางข้อมูลคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง	 และการ

ท�าร้ายผู้ที่พยายามรักษาผืนป่า	รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพืน้ที	่ซึง่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรบัทราบหรอื

แสดงความเห็นในกระบวนการสร้างอ่างเก็บน�้า	 จึงขอให้

กรรมาธิการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวว่าได้มีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วหรือ

ไม่	และมีความโปร่งใสในการด�าเนินการมากน้อยเพียงใด	d
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พระราชบญัญติัหลักเกณฑ์การจัดท�ารา่งกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ก

กฎหมาย
ควรรู้

ารประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ โดยท่ีเป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์                   

การจัดท�าร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย

เพื่อประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย และการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ

การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน หลักเกณฑ์การตรวจสอบเน้ือหาของร่างกฎหมาย               

ที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ระยะเวลาในการด�าเนนิการตามข้ันตอนต่าง ๆ  และการก�าหนดโทษอาญา เพือ่ให้การ

ตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอยีดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกนิความจ�าเป็น 

ตลอดจนก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลัง                                

เมือ่กฎหมายมผีลใช้บังคับแล้วเพือ่พฒันากฎหมายให้ทนัสมัยและสอดคล้องกบับรบิท

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และการเข้าถงึบทบญัญตัขิองกฎหมายของประชาชน ท้ังนี ้ตามนยั

มาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค ด้านกฎหมาย (๑) และ (๓) ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ี                                   

มีบทบัญญัติ จ�านวน ๔๐ มาตรา โดยแบ่งเป็น ๖ หมวด                  

สรุปสาระส�าคัญ ดังนี้

ค�านิยาม 

 ได้ก�าหนดบทนยิามเพือ่ก�าหนดขอบเขตหรอืความหมาย

ของค�าส�าคัญที่จะใช้ในพระราชบัญญัตินี้ เช่น

 “กฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญั ติ  และประมวลกฎหมาย                                

เพื่อก�าหนดประเภทของกฎหมายที่ต ้องด�าเนินการตาม                 

พระราชบัญญัตินี้

 “กฎ” มคีวามหมายแคบกว่ากฎตามกฎหมายว่าด้วยวธิี

ปฏิบัติ ราชการทางปกครอง โดยมุ่งใช้บังคับเฉพาะบรรดากฎ

ที่มีผลให้เกิดภาระแก่ประชาชนหรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผล

ให้ต้องได้รบัโทษหรอืเสยีสทิธหิรอืกระทบต่อสถานะของบุคคล

เท่านั้น

 “หน่วยงานของรัฐ” ซึ่งจะมีหน้าที่ด�าเนินการตาม              

พระราชบัญญัตินี้ โดยให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐไม่ว่า

จะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือใน                     

รูปแบบอื่นใด และไม ่ว ่าจะเป ็นองค ์กรในฝ ่ายบริหาร                           

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรอืเป็นองค์กรอิสระ หรอืองค์กร

อัยการ

 “ผูเ้กีย่วข้อง” ซึง่หน่วยงานของรฐัอาจรบัฟังความคดิเหน็

เพื่อประกอบการจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยหมายถึงผู้ซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือ

หน้าที่ หรือได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 

กฎหมาย หรือกฎ อันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 ๑) ผู้ประกอบการ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหรือ              

อาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ                  

รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 ๒) กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับหรืออาจ

ได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีวัตถุประสงค์        

กระท�าการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว

 ๓) หน่วยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องหรือที่ดูแล             

รับผิดชอบพื้นที่ ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ

 ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 

หมวด ๑ บททั่วไป
 ๑. ก�าหนดหลักการส�าคัญเกี่ยวกับการจัดท�าร่าง

กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพ่ือให้

สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๒๕๘ ค     

ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ 

 ๒. ก�าหนดกลไกเก่ียวกับการโต้แย้งหรือตรวจสอบ

บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย ทีม่โีทษอาญา โทษทางปกครอง หรอื

สภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู ้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม                   

ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการที่ว่าจะต้องมีกฎหมายเพียงเท่าที่

จ�าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความจ�าเป็น

หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อ                  

การด�ารงชีวติหรอืการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็น

ภาระแก่ประชาชน รวมทั้งการพิจารณาพิพากษาคดีของ                 

ศาลยุติธรรมในกรณีที่เห็นว่ามีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว 

และก�าหนดให้ศาลปกครองสามารถส่งความเห็นไปยังผู้ตรวจ

การแผ่นดินเพือ่ด�าเนินการตามหน้าท่ีและอ�านาจต่อไปในกรณี

ที่เห็นว่ามีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวได้ 

 ๓. ก�าหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับกรณีการจัดท�าร่าง

กฎหมายของหน่วยงานของรัฐท่ีหากได้ด�าเนินการตามที่

บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญแล้ว                   

แม้จะไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติน้ีก็ไม่ท�าให้การจัดท�า          

ร่างกฎหมายนั้นเสียไป 

 ๔. ก�าหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ                   

เครือข่ายเช่ือมโยงที่จัดท�าข้ึนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ                    

การจัดท�าร ่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย รวมทั้ง การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของ

ประชาชน (ระบบกลาง) เพือ่ใช้ในการด�าเนินการ เช่น การรบัฟัง

ความคิ ด เ ห็นประกอบการจั ดท� า ร ่ า งกฎหมายและ                             

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูล                 

เกีย่วกบัการรบัฟังความคดิเหน็ การวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจ

เกิดขึ้นจากกฎหมาย และร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ                
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จัดท�าขึ้น รวมทั้งการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย               

และกฎเกณฑ์เพือ่เป็นฐานข้อมลูในการด�าเนนิการประเมนิผล

สมัฤทธิแ์ละการเข้าถงึบทบญัญตัขิองกฎหมาย ทัง้นี ้ส�านกังาน

พฒันารฐับาลดิจทัิล (องค์การมหาชน) จะรบัผดิชอบในการจดั

ให้มบี�ารุงรกัษา และพฒันาระบบ และส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีาจะรบัผดิชอบในการบรหิารจัดการระบบ โดยก�าหนด

ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะน�าข้อมูลที่จ�าเป็น                 

เผยแพร่ลงในระบบกลางดังกล่าว 

 

หมวด ๒ การตรวจสอบความจ�าเป็นการรบัฟัง
ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบ 
 ๑. การตรวจสอบความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย              

ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรากฎหมายต้อง

แสดงเหตุผลความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย โดยมีข้อมูล               

และเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน

 ๒. การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

  - ให้หน่วยงานของรฐัทีเ่สนอให้มกีารตรากฎหมาย

มีหน้าที่ ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

  - การรับฟังความคิดเห็น ให้น�าหลักการหรือ

ประเด็นส�าคัญของร่างกฎหมายไปรับฟังความคิดเห็น โดย

หน่วยงานของรฐัต้องประกาศวธิกีารรบัฟังความคดิเหน็ ระยะ

เวลาเร่ิมต้นและส้ินสุดในการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้ง                

เผยแพร่ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างเพียงพอ

  - หลกัเกณฑ์และวธิกีารเพือ่ให้ได้มาซึง่ผูเ้กีย่วข้อง

กบัร่างกฎหมายน้ัน เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัรบัฟังความคดิเหน็            

ผู้เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วน

  - การรบัฟังความคดิเหน็ให้กระท�าผ่านระบบกลาง 

และจะใช้วธิกีารอืน่ทีห่น่วยงานของรฐัเหน็ว่าเหมาะสมด้วยกไ็ด้

  - ให้หน่วยงานของรฐัน�าผลการรบัฟังความคดิเหน็

ไปประกอบการวเิคราะห์ผลกระทบและการจัดท�าร่างกฎหมาย 

และให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอต่อคณะ

รัฐมนตรีพร้อมร่างกฎหมาย โดยให้เปิดเผยสรุปผลการรับฟัง

ความคิดเห็นให้ประชาชนทราบด้วย

  - การจัดท�าร่างกฎหมายบางลักษณะ ได้แก่ 

กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงหรือความปลอดภัย       

ของประเทศ ร่างกฎหมายที่มิได้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป กับ

ประชาชน ร่างกฎหมายที่จ�าเป็นต้องตราขึ้นโดยรีบด่วนเพ่ือ

ประโยชน์ส�าคญัของประเทศเกีย่วกบัความปลอดภยัสาธารณะ 

หรือร่างกฎหมายอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน หน่วยงาน

ของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง

ตามที่เห็นว่าจ�าเป็นก็ได้ และหน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดเผย

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นหรือรายงานการวิเคราะห์               

ผลกระทบ หรือจะเปิดเผยตามที่เห็นสมควรก็ได้

 ๓. การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอให้มีการตรากฎหมาย                 

ด�าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย           

โดยน�าผลการรบัฟังความคดิเหน็มาประกอบการพจิารณาด้วย 

แล้วจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อเสนอต่อ                 

คณะรัฐมนตรีพร้อมร่างกฎหมาย ในการนี้ ให้เปิดเผยรายงาน

ดงักล่าวให้ประชาชนทราบ ทัง้นี ้ตามแนวทางทีค่ณะกรรมการ

พัฒนากฎหมายก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 ๔. สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภาอาจมีมติ หรือตราข ้อบังคับให ้มีการรับฟัง                       

ความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

กฎหมาย ก่อนหรอืในระหว่างการพจิารณาร่างกฎหมายนัน้ได้

ตามที่เห็นสมควร 

หมวด ๓ การตรวจสอบเน้ือหาของร่างกฎหมาย 
 ๑. หลักเกณฑ์ด้านเนื้อหาของร่างกฎหมายเพื่อให้        

หน ่วยงานของรัฐ ใช ้พิจารณาตรวจสอบในการจัดท�า                            

ร่างกฎหมาย เช่น กรณีที่จะมีการน�าระบบอนุญาตหรือระบบ              

คณะกรรมการมาใช้ในกฎหมาย หรือกรณีท่ีก�าหนดให้                         

เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในการออกค�าสั่งทางปกครอง หรือด�าเนิน

กิจการทางปกครอง และระยะเวลาในการด�าเนินการตาม                 

ขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ในร่างกฎหมาย หรือการน�าโทษอาญามาใช้

ในกฎหมาย 

 ๒. การจดัท�าร่างกฎหมายใดทีจ่ะก�าหนดให้มโีทษอาญา 

โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏบัิตติาม หรอืมีบทบญัญตัท่ีิก�าหนดให้การขออนญุาต

หรืออนุญาตหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์ วธิกีาร หรอืเงือ่นไขทีจ่ะก�าหนดไว้ในกฎซ่ึงจะออก

ในภายหลังในร่างกฎหมายนั้นต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ใช้

บทบัญญัติดังกล่าวในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุคคลจนกว่า                    

เจ้าหน้าทีข่องรฐัพร้อมทีจ่ะปฏบัิติตามกฎหมายหรอืจนกว่าจะ

มีการออกกฎดังกล่าวแล้ว 

 ๓. ในกรณีทีก่ฎหมายใดท่ีมใิช่พระราชบัญญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญที่ก�าหนดให้ต้องมีการออกกฎหรือก�าหนดให้รัฐ            

ต้องด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้น

ได้ หากมิได้มีการออกกฎดังกล่าวหรือยังมิได้ด�าเนินการนั้น

ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ 

และบทบัญญัติในเรื่องนั้นก ่อภาระหรือเป ็นผลร ้ายต ่อ

ประชาชน ให้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลบังคับ แต่ใน

กรณีที่บทบัญญัติในเรื่องนั้นให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชน             

ให้บทบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับได้โดยไม่ต้องมีกฎหรือ                 

ด�าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ก�าหนดกลไกการวินิจฉัย การสิ้น

ผลบังคับของบทบัญญัติดังกล่าว โดยก�าหนดให้ที่ประชุมใหญ่

ศาลฎกีาหรอืทีป่ระชมุใหญ่ ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุเป็น

ผู้มีอ�านาจวินิจฉัย โดยในกรณีท่ีมีค�าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติใด              

สิน้ผลบังคบัให้ประกาศค�าวินจิฉัยดงักล่าวในราชกจิจานเุบกษา 

และก�าหนดผลในทางกฎหมายกรณีหากมีบทบัญญัติใดที่               

สิ้นผลใช้บังคับตามวรรคสองไว้ด้วย 

 ๔. ก�าหนดกลไกการด�าเนินการ กรณีไม่มีการออกกฎ  

ส�าหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดยก�าหนด                  

ให้ศาลอาจไม่ใช้บงัคับบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญนั้นในการพิจารณาพิพากษาคดีก็ได้ 

 ๕. ให้น�ากลไกตาม (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคดีที่

อยู่ในอ�านาจศาลทหารด้วยโดยอนุโลม 

 ๖. ในกรณีที่กฎหมายใดบัญญัติให ้มีผลใช ้บังคับ               

ภายหลงัจากวนัประกาศ ในราชกจิจานเุบกษาโดยมรีะยะเวลา

ตามที่ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 

การบังคับใช้กฎหมายนั้นจัดท�าร่างกฎทั้งปวงให้แล้วเสร็จ            

โดยเรว็ และในกรณทีีต้่องเสนอกฎ ต่อคณะรฐัมนตรอีาจเสนอ

คณะรฐัมนตรก่ีอนวนัทีก่ฎหมายนัน้จะมผีลใช้บงัคบัได้ ในกรณี

เช่นน้ัน ให้คณะรัฐมนตรีมีอ�านาจอนุมัติหลักการได้แม้ว่า

กฎหมายนั้นยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม 

 ๗. หลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการออกกฎ ส�าหรับกรณีที่               

ร่างกฎหมายก�าหนดให้ออกกฎเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้

ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ๘. ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าแนวทางปฏิบัติในการใช้

ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเผยแพร่

ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 

 

หมวด ๔ การตรวจสอบผลการรับฟังความ
คิดเห็นและการวิเคราะห์ ผลกระทบ
 เอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐต้องเสนอเพื่อประกอบการ

เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรฐัมนตร ีและการเสนอร่างกฎหมาย

ต่อรัฐสภา และเร่ืองการเปิดเผย เอกสารดังกล่าวไว้ใน                     

ระบบกลาง รวมทั้งก�าหนดหน้าที่และอ�านาจของส�านักงาน                            

คณะกรรมการกฤษฎีกาในการตรวจสอบผลการรับฟังความ         

คดิเหน็และการวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย

หมวด ๕ การประเมินผลสัมฤทธิ ์
 ๑. ประเภทของกฎหมายที่ต้องจัดให้มีการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมาย และกฎหมายที่ไม่ต้องจัดให้มีการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้

 ๒. เป้าหมายของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

หลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย                

ผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย                

และการก�ากับติดตามการด�าเนินการดังกล่าว

 ๓. รอบระยะเวลาหรอืเหตอุืน่ใดท่ีหน่วยงานของรฐัต้อง

จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

 ๔. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายให้เป็นไป               

ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก�าหนดโดย        

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกรณีที่หน่วยงานของ

รฐัต้องด�าเนนิการตามผลการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
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หมวด ๖ การเข้าถงึบทบญัญตัขิองกฎหมาย 
 หน่วยงานของรัฐทีร่บัผดิชอบบงัคบัใช้กฎหมายจดัให้มี

และเผยแพร ่ข ้อมูลเ ก่ียวกับกฎหมายไว ้ในระบบกลาง                        

เพ่ือประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถงึกฎหมายได้อย่างท่ัวถึง 

และก�าหนดข้อยกเว้น ที่หน่วยงานของรัฐอาจไม่ต้องเปิดเผย

ข้อมูลบางประเภทไว้ด้วย

 

ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับจาก
พระราชบัญญัติฉบับนี้
 การท่ีพระราชบญัญตัฉิบับนีไ้ด้ออกมาประกาศใช้ท�าให้

ประชาชนได้รับประโยชน์จากกฎหมายที่มีคุณภาพสูงขึ้น                 

ผ่านกระบวนการจัดท�าร่างกฎหมายที่มีความโปร่งใสและมี        

การรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน นอกจากนีก้ารวเิคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเป็นระบบจะส่งผล

ให้หน่วยงานของรัฐ ต้องทบทวนมาตรการทางกฎหมายที่                

จะก�าหนดให้ประชาชนปฏิบัติตาม เพื่อมิให้เป็นภาระกับ

ประชาชนเกินสมควร ในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย ประชาชนจะได้รบัประโยชน์จากการทีห่น่วยงานของ

รัฐจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับ                

ผิดชอบทุกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด ส่งผลให้มีการยกเลิก 

ปรับปรงุ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายทีล้่าสมยัหรอืไม่เหมาะสม

กับสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ประชาชนจะมีช่องทางในการได้

รบัข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิการข้างต้นผ่านระบบกลางซึง่เป็น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้             

โดยสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย

 นอกจากนี้ การมีกฎหมายที่มีคุณภาพไม่สร้างภาระ                  

ให้แก่ประชาชนเกินความจ�าเป็นและมีกระบวนการจัดท�า               

ร่างกฎหมายท่ีมีความโปร่งใสและมีการรบัฟังความคดิเหน็ของ

ประชาชนเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม       

อย่างยั่งยืน และการจัดให้มีฐานข้อมูลกฎหมายที่ประชาชน

สามารถเข้าถงึได้สะดวกและมคีวามครบถ้วนจะช่วยลดโอกาส

ในการทจุรติประพฤตมิิชอบโดยเจ้าหน้าทีร่ฐั ส่งผลให้เศรษฐกจิ

และสังคมไทยพัฒนาได้เต็มศักยภาพ

 ส�าหรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายเป็นกลไก

ส�าคัญที่จะน�าไปสู ่การยกเลิก ปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายท่ีล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันได้

รับการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติม เอกชนก็จะมี               

ความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจมากขึ้นและมีภาระในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายลดลง ส่งผลให้ต้นทุนของภาคธุรกิจลดลง

อย ่างมี นัยส�าคัญ รวมทั้งพระราชบัญญัติฉบับนี้ก ่อให ้                            

เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการในส่วนของกระบวนการ

ออกกฎหมายโดยตรง คือ (๑) ก�าหนดให้มีระบบกลาง ซึ่งเป็น

ฐานข้อมูลกฎหมายท่ีครบถ้วนและระบบสารสนเทศของ

กระบวนการออกกฎหมายที่ประชาชนสามารถติดตามและมี

ส่วนร่วมได้โดยสะดวก (๒) ก�าหนดให้หน่วยงานผู ้เสนอ

กฎหมายจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู ้ที่เกี่ยวข้องและ

วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายอย่างเป็นระบบ 

และ (๓) ก�าหนดกลไกในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

ข้อมูล :- ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๒ ก หน้า ๑-๑๗ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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	 ถนนเยาวราช	เป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร	

ได้รับการกล่าวขานและขนานนามว่าเป็น	“ถนนมังกร”	โดยมี

จดุเริม่ต้นของหวัมงักรทีซุ่ม้ประตเูฉลมิพระเกยีรต	ิ๗๒	พรรษา

บริเวณวงเวยีนโอเดยีน	ท้องมงักรอยูท่ี่บริเวณตลาดเก่าเยาวราช

และสิ้นสุดปลายหางมังกรที่บริ เวณปลายสุดของถนน																								

ถนนเยาวราชสร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 ตามโครงการถนนอ�าเภอส�าเพ็ง	 ซึ่งเป็นนโยบาย							

ภาพเก่า
เล่าเรื่อง

ถนนเยาวราชไชน่าทาวน์
แห่งกรุงเทพมหานคร
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สร้างถนนในท้องที่ที่ เจริญแล้วเพื่อส ่งเสริมการค้าขาย																				

“ถนนเยาวราช”	 เป็น	 ๑	 ใน	 ๑๘	 ถนนที่สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้า																			

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ	

กราบบังคมทูลว่าจะสร้างถนนใน	พ.ศ.	 ๒๔๓๔	 โดยให้ช่ือว่า

ถนนยุพราช	 และต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อใหม่

เป็น	“ถนนเยาวราช”

	 ถนนเยาวราชประกอบไปด้วยจุดส�าคัญหลายจดุ	เช่น	

วงเวยีนโอเดยีน	ถนนเจรญิกรงุ	ซึง่อยูใ่นท้องท่ีแขวงสมัพนัธวงศ์	

เขตสัมพันธวงศ์	ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของถนนเยาวราช	

ตัดกับถนนทรงสวัสดิ์ 	 (สี่แยกเฉลิมบุรี ) 	 ถนนราชวงศ	์																																					

(สี่แยกราชวงศ์)	และถนนจักรวรรดิ	 (สี่แยกวัดตึก)	ข้ามคลอง

รอบกรุง	 (สะพานภาณุพันธุ์)	 เข้าสู่ท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์	

เขตพระนคร	 สิ้นสุดที่แยกถนนพีระพงษ์ตัดกับถนนมหาไชย

และถนนจักรเพชร

	 บริเวณถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและ															

ชาวไทยเช้ือสายจีนเป็นจ�านวนมาก	 จัดเป็นย่านธุรกิจการค้า	

การเงิน	การธนาคาร	ร้านทอง	ภัตตาคาร	ร้านอาหาร	ร้านค้า	

รวมท้ังแหล่งท่องเท่ียวส�าคัญแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร	

โดยได ้ รับการขนานนามว ่ า เป ็น 	 “ไชน ่ าทาวน ์แห ่ ง

กรุงเทพมหานคร”	 จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ	 และถือว่า

เป ็นไชน่าทาวน์หรือชุมชนชาวจีนที่ ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึง																						

ของโลก
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	 การสร้างถนนเยาวราชนัน้เกดิขึน้หลงัจากการลงนาม

ในสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 กรุงเทพฯ	 ได้เริ่ม

ท�าการค้ากับประเทศทางตะวันตกมากขึ้นมีการส่งสินค้าออก	

เช่น	 ข้าว	 เคร่ืองเทศ	 น�้าตาลและมีการน�าเข้าเหล็ก	 ผ้าแพร															

จากจนี	เคร่ืองหอม	ฯลฯ	แหล่งการค้าของกรงุเทพฯ	อยูใ่นย่าน												

คนจีน	 โดยมีอาณาเขตตั้งแต่ริมคลองโอ่งอ่างจนถึงคลอง																	

ผดุงกรุงเกษม	 จากกิจการค้าที่รุ ่งเรืองและรายได้เพิ่มขึ้น																					

จึงท�าให้มีการตัดถนนเพิ่มขึ้นหลายสายพร้อมกับความเจริญ													

ที่ตามมา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ถนนเยาวราช	ใช้เวลาสร้างกว่าจะเสร็จสมบูรณ์																

นานถึง	๘	ปี	คือเริ่มสร้างเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๓๕	และเสร็จสมบูรณ์

ในปี	๒๔๔๓	เส้นทางสายนี้	เริ่มตั้งแต่คลองรอบกรุง	ตรงข้าม

ป้อมมหาไชย	ตดัลงไปทางทศิใต้	บรรจบถนนจักรวรรด	ิเรยีกว่า 

“ส่ีแยกวัดตึก”	 ผ่านถนนราชวงศ์	 เรียก	 “สี่แยกราชวงศ์”													

ก่อนไปบรรจบถนนเจริญกรุงก่อนถึงวัดไตรมิตรฯ

คลองผดุงกรุงเกษม

คลองโอ่งอ่างโรงหนังเฉลิมบุรี

 ประวัติความเป็นมา
	 “ถนนเยาวราช”	รัชกาลที่	๕	โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๔๓๕	-	๒๔๔๑	ตั้งต้นจากบริเวณคลองโอ่งอ่าง	หรือ

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร	ค�าว่า	เยาวราช	มีความหมายว่า	พระราชาที่ทรงพระเยาว์	หมายถึง	รัชกาลที่	๕	ที่ขึ้นครองราชย์	

เมือ่มพีระชนมายเุพยีง	๑๕	พรรษา	ต่อมาถนนสายนีไ้ด้ถกูขนานนามว่าเป็นไชน่าทาวน์ของเมอืงไทย	เนือ่งจากตลอดสายของถนน

เป็นแหล่งท�ามาหากิน	 และที่อยู่อาศัยของชนชาวจีน	 นับได้ว่าเป็นชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย	 ในอดีตถนนเยาวราช																					

เป็นถนนสายแรกที่มีตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่	คือ	ตึกเจ็ดชั้น	และตึกเก้าชั้น	บนสองฟากของถนนมีภัตตาคารจีนชั้นดี										

มีโรงหนังเฉลิมบุรีที่ทันสมัยในยุคนั้น	มีร้านขายทองคุณภาพที่เชื่อถือได้	นอกจากนั้นยังเป็นอาหารสดและอาหารแห้งเพื่อน�าไป

ประกอบอาหารจีนมากมาย	

สี่แยกราชวงศ์
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ข้อมูล	:-	มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม	“ประวัติความเป็นมาของถนนเยาวราช”	สืบค้น	เมื่อวันที่	๒๐	กันยายน		

	 	 ๒๕๖๓	จาก	https://www.facebook.com/wangdermpalace/posts/2671845393102059/

	 วิกิพีเดีย	“ถนนเยาวราช”	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๖๓	จาก		https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%

	 	 96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%

	 	 A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A

	 เอกสารของกรมโยธาธิการระบุว่า	 การสร้างถนน

เยาวราชประสบอุปสรรคหลายประการ	 เนื่องจากมีผู้คนอยู่

อาศัยหนาแน่น	 นับแต่เริ่มกรุยทางใน	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 จนถึง																

พ.ศ.	๒๔๓๘	เพราะกระทรวงโยธาธิการต้องการทีด่นิเพือ่สร้าง

ถนนให้แล้วเสร็จ	แต่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ทรงด�าริว ่าไม่ต ้องพระประสงค์ตัดถูกที่ดินของชาวบ้าน								

โดยมุ ่งให้ใช ้แนวเดิมที่ เป ็นทางเกวียนหรือแนวทางเดิน																			

ขณะที่ทางกระทรวงนครบาล	 ก็พยายามที่จะให้ราษฎรได้รับ

เงินค่าที่ดินจากรัฐบาลให้เรียบร้อย	กระทั่งในปี	พ.ศ.	๒๔๔๑	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงมีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ด�าเนินการ	 ถ้าเจ้าของที่ดินผู้ที่ไม่

ยอมรื้อถอนอาคาร	 ก็ให ้กระทรวงนครบาลเป็นผู ้ฟ ้อง																											

กรมอัยการ	 ท�าให้การตัดถนนเยาวราชด�าเนินการต่อไปได	้															

ในเดือนกรกฎาคม	๒๔๔๓	กระทรวงโยธาธิการ	ได้ขยายถนน

เยาวราชออกเป็น	๑๒	วา	 ในที่ที่ยังว่างอยู่และเนื่องจากถนน

สายนี้มีการก่อสร้างอาคารขึ้นตามริมทางแล้ว	ทางการจึงต้อง

รบีขดุรางน�า้และถมปลายถนน	ปลกูต้นไม้ห่างจากรมิถนน	๑๐	

ศอก	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 มีพระราช

วินิจฉัยเพิ่มเติมว่า	เนื่องจากถนนตอนบนขยายไม่ได้	ขยายได้

แต่ตอนล่างซ่ึงเป็นที่ว่าง	 การแก้ท่อน�้าจึงต้องค่อย	 ๆ	 แปรให้

กว้างออกไป	การตัดถนนเยาวราชจึงส�าเร็จเรียบร้อยอย่างสมบูรณ ์

การตัดถนนท่ีคงไว้ตามพระราชโองการด�ารสัเหนอืเกล้าฯ	ท�าให้

ถนนเยาวราชเป็นไปแบบคดไปเค้ียวมาจนมีคนบอกว่าเป็น

เหมือนมังกร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ปัจุจบันถนนเยาวราช	หรือไชนาทาวน์เมืองไทย																		

เป็นชุมชนคนจีน	 เป็นย่านธุรกิจการค้า	 การเงินการธนาคาร	

ร้านทอง	 ภัตตาคาร	 ร้านอาหาร	 ร้านค้ามากมาย	 ยามค�่าคืน

เยาวราชจะแปรสภาพจากถนนเศรษฐกิจเป็นถนนอาหารที่มี

ความยาวที่สุดแห่งหน่ึง	 สองฟากถนนเต็มไปด้วยอาหาร															

หลากหลายชนิดวางขายเรียงรายเป็นแนวยาว	 เลือกนั่งได	้																	

ทั้งแบบภัตตาคาร	 ร้านริมถนนหรือจะซื้อจากรถเข็นและ

แผงลอยนานาชนิดก็ได้	 ถนนเยาวราช	 ย่านชุมชนจีนเก่าแก่													

ท่ีไม่เคยหลับใหล	 อีกหน่ึงท�าเลใกล้ใจกลางเมืองที่ดึงดูด																						

นกัท่องเทีย่ว			ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตใิห้เดินทางไปสมัผสั

กับต้นต�ารับอาหารจีนอร่อย	 ๆ	 รวมถึงซึมซับบรรยากาศ																					

ของแสงสี	 และกล่ินอายของวัฒนธรรมอันยาวนานกันอย่าง																							

ไม่ขาดสาย
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 วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประเทศไทย คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในประเทศ

เมยีนมาทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว โดยพบการแพร่ระบาดมากทีส่ดุ 

ในกรุงย่างกุ้ง รัฐยะไข่ ส�าหรับประเทศไทย มีพื้นท่ีชายแดน              

ติดกับเมียนมาใน ๑๐ จังหวัด ๔๐ อ�าเภอ กระทรวงมหาดไทย             

จึงได้ด�าเนินการตรวจตราบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา                      

อย่างเข้มงวด และเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุม                        

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             

โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) มีมติเห็นชอบต่ออายุประกาศตาม                                      

พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อไปอีกหนึ่งเดือน สิ้นสุด        

เดอืนตลุาคม ๒๕๖๓ เน่ืองจากสถานการณ์ท่ัวโลกและประเทศ            

เพื่อนบ้านยังมีความรุนแรง

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ ทัว่โลกและในประเทศไทย ณ วันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๓ 

มีจ�านวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น ๓๓,๒๙๗,๐๑๑ ราย โดยประเทศ

ที่พบผู้ติดเชื้อมาก ๓ ล�าดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐฯ อินเดีย 

และบราซิล ส�าหรับประเทศอื่น ๆ ที่สถานการณ์น่าห่วงกังวล 

อาทิ กาตาร์ โมร็อกโก และเมียนมา ส�าหรับประเทศไทย                   

ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยรายใหม่ ๒๒ ราย                    

เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซูดานใต้ ๑๖ ราย อินเดีย                    

๔ ราย ฟิลิปปินส์ ๑ ราย และปากีสถาน ๑ ราย ปัจจุบัน                     

มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จ�านวน ๓,๕๔๕ ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ ๑,๑๐๐ ราย (ร้อยละ ๓๑.๐๓) หายป่วย

แล้ว ๓,๓๖๙ ราย (ร้อยละ ๙๕.๐๔)  เสียชีวิต ๙๕ ราย                       

(ร้อยละ ๑.๖๖) และก�าลังรกัษาตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาล ๑๑๗ ราย 

(ร้อยละ ๓.๓)  ทั้งนี้ สถานการณ์ที่น ่าเป็นห่วงส�าหรับ
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 ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก�าลังแพร่ระบาดทั่วโลก ปัจจุบันมี

วคัซีนโรคโควดิ-19 กว่า ๑๗๐ ตวัทีก่�าลงัอยูร่ะหว่างการพัฒนา

โดยทีมนักวิจัยจากทั่วโลก โดยทั่วไปต้องมีการศึกษา วิจัย              

และทดลองก่อนจะได ้รับอนุญาตให้น�าไปใช ้กับผู ้ป ่วย                             

แต่ส�าหรับโควิด-19 นั้นเป็นกรณีฉุกเฉินที่นักวิทยาศาสตร์                  

ทั่วโลกต้องเร่งขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาเพื่อให้สามารถ

ผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยได ้ตาม                      

เป้าหมายภายในปี ๒๐๒๑ โดยวิธีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19             

มีหลายรูปแบบ ไม่ว ่าจะเป็นการพัฒนาวัคซีนโดยใช้ยีน                    

ของไวรัส (Genetic Vaccines) อย่าง mRNA ใช้ไวรัสที่ท�าให้

อ่อนลงแล้วไม่ท�าให้เกิดโรคมาตัดต่อใส่สารพันธุกรรมของ                

ไวรัสโคโรนาลงไปเพื่อกระตุ ้นให้ร ่างกายสร้างภูมิคุ ้มกัน                                    

(Viral Vector Vaccines) ใช้ชิ้นส่วนโปรตีนของไวรัส 

(Protein-Based Vaccines) รวมถึงการพัฒนาวัคซีน                      

โดยใช้ไวรสัทีไ่ม่ท�างานหรอืตายแล้ว (Whole-Virus Vaccines) 

และการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 จากวัคซีนที่พร้อมใช้

ส�าหรับโรคระบาดอื่น ๆ (Repurposed Vaccines) และ                  

เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลรัสเซียเพิ่งประกาศอนุมัติการใช้วัคซีน

โควิด-19 เป็นประเทศแรกของโลกแม้หลายฝ่ายยังตั้งค�าถาม

ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนสปุตนิกส์ ไฟว์ 

(Sputnik V) ทีท่ดสอบและพฒันาโดยสถาบนัวจิยั Gamaleya 

ซึ่งรวบรัดข้ันตอนเป็นอย่างมาก ทางด้านองค์การอนามัยโลก 

(WHO) ช้ีมีข้อมูลของวัคซีนดังกล่าวไม่เพียงพอ พร้อมแนะ                 

ให ้รัสเซียทดสอบและพัฒนาวัคซีนตามแนวทางสากล                                

เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมา ขณะท่ีวัคซีนต้าน                

โควิด-19 ที่พัฒนาโดย Sinopharm และสถาบัน WIBP                   

ในเมืองอู่ฮั่นของจีนท่ีเริ่มต้นทดสอบในระยะที่ ๓ ที่สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์เม่ือช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 

Sinopharm ก็ยังเผยอีกว่าก�าลังทดสอบวัคซีนต้านโควิด-19 

ในระยะเดียวกันนี้กับสถาบัน BIBP ในกรุงปักกิ่งของจีน                    

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างสถาบันละ ๕,๐๐๐ ราย

ที่มา https://www.xinhuathai.com/high/108156_20200523
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 ส�าหรบัประเทศไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์ธรีะวฒัน์ 

เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่              

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป ิดเผย                         

ความส�าเร็จของนักวิทยาศาสตร์ไทยจากบริษัท ใบยา                         

ไฟโตฟาร์ม สามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และแอนติบอดี            

ในการยับยั้งไวรัสจากใบยาสูบชนิดพิเศษได้ส�าเร็จ ซ่ึงถือเป็น

อีกทางเลือกในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 บริษัท 

ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ จากศูนย์กลาง

นวตักรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั CU Innovation Hub 

ซึง่ทีผ่่านมาคดิค้นวิจยัจนสามารถผลิตชดุทดสอบ COVID-19 :

ชุ ดตรวจแอนติ เ จนและแอนติ บอดี ขอ ง โ รคติ ด เ ชื้ อ                             

ไวรัสโควิด-19 หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นชุดตรวจแอนติบอดี                         

ในการตรวจหาภูมิคุ ้มกันของผู ้ ท่ีเคยติดเช้ือไวรัสโคโรนา                   

สายพันธุ ์๒๐๑๙ และล่าสดุยงัประสบความส�าเรจ็ในการพฒันา

วัคซีนป้องกันโควิด-19 และแอนติบอดียับยั้งเชื้อไวรัส                       

จากใบยาสูบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาสังคม Chula The Impact ครั้งที่ ๑ 

ในหัวข้อ “จุฬาฯ – ใบยาวัคซีน นวัตกรรมไทย สู้วิกฤติ Covid-19” นำาเสนอความก้าวหน้าการผลิตวัคซีนป้องกัน Covid-19 

จากใบพืช โดย “ใบยา ไฟโตฟาร์ม” บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ได้รับการบ่มเพาะจาก CU Innovation Hub 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ เรือนจุฬานฤมิต (ที่มา https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000093550)
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 ผูช่้วยศาสตราจารย์เภสชักรหญงิ ดร. สธีุรา เตชคณุวฒุิ 

อาจารย์ประจ�าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

CEO และ Co-founder ของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด 

และรองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลเจริญ อาจารย์ประจ�า

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CTO และ                   

Co-founder ของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด ผู้บุกเบิก

บริษัทใบยาสูบ พร้อมกับทีมนักวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาเทคนิค

การได้โปรตีนมาจากใบยาสูบ ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีการใช้กัน                   

ในหลายประเทศทัว่โลก และไทยได้น�ามาพฒันาเพือ่ใช้ประโยชน์      

กรณเีกดิการระบาดระลอก ๒ เพ่ือเตรยีมรบัมอืกบัสถานการณ์

การระบาดของโรคโควิด – 19 อีกทางหนึ่ง ซึ่งเทคนิคการใช้

พืชเพื่อผลิตโปรตีนนั้น มีการใช้ในหลายประเทศ โดยใบยาสูบ

ที่น�ามาใช้นั้น เป็นสายพันธุ์ที่มีนิโคตินระดับน้อยมาก ๆ ซ่ึง

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมยาหลายแห่งท่ัวโลกก็หันมาใช้

โปรตีนจากพืชเพื่อผลิตเป็นยา หรือวัคซีน อาทิ สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา เยอรมัน เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งไทย โดยบริษัท ใบยา                     

ที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพของจุฬาฯ จึงหันมาวิจัยพัฒนาเร่ืองน้ี 

เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมยาใหม่ ๆ จะมีการใช้ยากลุ่ม

โปรตนีมากขึน้ ขณะทีก่ารผลติโปรตนีจากพชื หรอืใบยาสบูนัน้ 

ไม่ต้องน�าเข้าเทคโนโลยี เมื่อเรามีพันธุ์ต้นไม้ และใส่รหัส

พันธุกรรมเข้าไป ก็จะสามารถสร้างโปรตีนข้ึนมาได้ เป็นการ

สร้างโปรตีนที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า อย่างที่บริษัท ใบยา                     

จะสามารถสร้างโปรตีนจากใบยาสูบได้เพียง ๑๐ วัน ซึ่งหาก

น�าไปผลิตเป็นวัคซีนจะได้ปริมาณราว ๑๐,๐๐๐ โดสต่อเดือน                

ดงัน้ัน การพฒันาวคัซนีจงึน่าจะมีความหลากหลาย มีทางเลอืก

มากกว่าหนึ่งทางเลือก เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาด                 

ในอนาคต

 อย่างไรก็ตามแม้จะมีวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙      

แต่ก็ยังสามารถเจอผู้ป่วยได้ วัคซีนจะเป็นตัวท่ีเข้ามาช่วยลด

การระบาดใหญ่ ไม่ให้มคีนป่วยเพิม่มากข้ึน แต่ส่ิงส�าคญัทีต้่องปฏบิตัิ

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต คือ การสวมหน้ากากอนามัย               

เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ คนป่วยไม่ควรออกจากบ้าน              

โดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝน เป็นฤดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 

และที่ส�าคัญการคัดกรองบุคคลโดยเฉพาะพื้นที่ปิดมีโอกาส

แพร่เช้ือได้มากกว่าพื้นท่ีเปิดถึง ๑๙ เท่า จึงต้องช่วยกัน                        

เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูล :- HSocus เจอะลึกระบบสุขภาพ โปรตีนใบยาสูบสู่ “วัคซีนโควิท” สืบค้นเมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ https://www.

    hfocus.org/content/2020/08/20036
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